



คู่มืออาชีพ

เลี้ยงงกลุ่ม

แอดวานซ์

สารบัญ

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนแอดวานซ์	6
.....
คู่มือบทเรียน	11
.....
ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนแอดวานซ์	12
ลักษณะเฉพาะของนักประกาศ	17
สารของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ	21
หน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ	26
สิทธิอำนาจของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ	31
การอุทิศตัวของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ	36
การยอมจำนนของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ	40
ลักษณะของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ	45
โอกาสของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ	50
พันธะของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ	56
แรงบันดาลใจของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ	60
รีทริต	65

การประชุมพิเศษและแหล่งข้อมูลอื่นๆ 69

การประชุมพิเศษ: การประกาศผ่านการสนทนา	70
การประชุมพิเศษ: การพูดอธิบายความเชื่อ	74
ภาคผนวก: หลักคำสอนของชาวประเสริฐ	78
ภาคผนวก: การเล่าเรื่องชาวประเสริฐ	79
ภาคผนวก: ตัวอย่างการพูดถึงชาวประเสริฐกับอนุชนใน 10 นาที	80
ภาคผนวก: วิธีการของชาวประเสริฐ	81
บทความเรื่อง “สิ่งหนึ่ง” ^๔	82
คำถามเพื่อการตรวจสอบ	86

ยินดีต้อนรับสู่
แอดวานซ์

กลุ่มแอตวานซ์ ส่งเสริมและ พัฒนาการ ทรงเรียกรของ ผู้ประกาศข่าว ประเสริฐ โดยการสนับสนุน พวกเขาใน ความมุ่งมั่นที่ จะประกาศพระ กิตติคุณ

แอตวานซ์ (Advance) เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของนักประกาศ แอนดี้ ฮอว์ธอร์น (Andy Hawthorne) (The Message Trust, UK) ในการรวบรวมนักเทศนาประกาศ สิบสองคนเพื่อจะพัฒนาและฝึกฝนพวกเขาและหนุนใจนักประกาศที่มีประสบการณ์คนอื่น ๆ ให้ทำแบบเดียวกัน - โดยผู้เรียนจะได้ดูแลกลุ่มของตัวเองต่อไป ในท้ายที่สุด

ผ่านทางารประชุมรายเดือน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มจะได้รับการสอน ได้ขีดเทลากันและกันผ่านการสนทนา พูดคุย และการแบ่งปันกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวและจิตวิญญาณ จะมี การส่งต่อข้อมูลข่าวสารถึงกัน เป็นประจำระหว่างกลุ่ม (โดยใช้ WhatsApp หรือ เครื่องมือที่คล้ายกัน) เกี่ยวกับโอกาสและงานต่างๆ ที่พวกเขาได้แบ่งปันพระกิตติคุณ และเป็นภาระหนุนใจกันและกันด้วยผลลัพธ์ของโอกาสเหล่านั้น

หนึ่งปีหลังจากที่เข้าร่วมในกลุ่มแอตวานซ์ นักประกาศข่าวประเสริฐแต่ละคนจะหาคนอีกสิบสองคนที่พวกเขาจะฝึกในลักษณะเดียวกัน แอตวานซ์ คือ นมิตที่นักประกาศได้พัฒนานักประกาศคนอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากมายของคริสเตียนทั่วโลกที่จะแบ่งปันพระกิตติคุณได้โดยไม่รู้สึกอาย - ไม่ว่าจะจากขนธรรมมาสน์หรือผ่านทางารพบปะกับครอบครัว เพื่อน และคนแปลกหน้าในชีวิตประจำวัน

เมื่อมีการเพิ่มทวีคูณไปทั่วโลก แอตวานซ์เป็นคำตอบหนึ่งที่ตอบสนองโดยตรงต่อความต้องการนักสื่อสารที่มีภาระใจ, ไม่รู้สึกอายต่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ที่ได้รับการฝึกฝน การหนุนใจและการสนับสนุน

5 หลักการในการขับ

เคล็ดลับ

ในการสร้างกลุ่มแอตวานซ์ของตัวเอง มีหลักการ 5 ข้อที่ขาดไม่ได้

1. การพบปะอย่างสม่ำเสมอ

การมุ่งมั่นในการศึกษาพระคัมภีร์เพื่อให้มีความรู้ที่สมาชิกในกลุ่มควรจัดให้การพบปะประชุมประจำเดือนเป็นเรื่องสำคัญ การรักษาวินัยในการประชุมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเมื่อเข้าร่วมกลุ่ม กลุ่มควรได้รับการหนุนใจว่าช่วงเวลาเหล่านี้ สำคัญและทุกคนควรปฏิบัติด้วยความเคารพ - สมาชิกกลุ่มไม่ควรปล่อยให้การนัดหมายหรือการประชุมอื่นๆ ที่ดูเหมือนว่า “สำคัญกว่า” มาดึงเวลาไป ไม่มีอะไรที่สำคัญมากกว่าการยืนหยัดในใจว่าพวกเรามุ่งมั่นตั้งใจรับการเตรียมพร้อมสำหรับงานที่พระเจ้าได้เรียกให้พวกเขาทำ

2. การขีดเทลา

การมุ่งมั่นในการศึกษาพระคัมภีร์เพื่อให้มีความรู้ที่ลึกมากขึ้นในเรื่องข่าวประเสริฐเป็นส่วนสำคัญของเวลาประชุมในแต่ละเดือน และรวมถึงยังเป็นโอกาสที่ดีในการวิพากษ์และขีดเทลาความเข้าใจของกันและกัน และสำหรับการประยุกต์ใช้การประกาศและพระกิตติคุณโดยผ่านทางารพูดคุยกันเป็นหลัก

3. การตรวจสอบ

การประเมินตนเองอย่างซื่อตรงผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นและการแบ่งปันอย่างเปิดเผยในช่วงเวลาการประชุมกลุ่มถูกออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้

ดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงและบริสุทธิ์ ดังที่เรามุ่งมั่นจะมีชีวิตที่ซื่อสัตย์ต่อชาวประเสริฐและแบ่งปันข่าวประเสริฐ การเปิดเผยตัวเองในदानที่เปราะบางและการเปิดเผยอย่างซื่อตรงนั้นอาจต้องใช้เวลากว่าที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ แต่เป็นสิ่งที่ดีควรสนับสนุนให้เกิดขึ้นและผู้นำกลุ่มทำให้คุณเป็นตัวอย่าง

4. การสื่อสาร

การติดตามบอกเล่าซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเทศนา การขอคำอธิษฐานเผื่อและเรื่องราวแห่งความรอดผ่านทางอีเมลและ/หรือการส่งข้อความในกลุ่มช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกคนในกลุ่มจะได้มีโอกาสสนับสนุนซึ่งกันและกันในฐานะชุมชนของผู้อประกาศข่าวประเสริฐ การติดต่อกันระหว่างการประชุมแต่ละครั้งจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าในรูปแบบของครอบครัวได้มากขึ้น

5. การเพิ่มพูนคุณ

ความมุ่งมั่นตั้งใจต่อแนวคิดเรื่องการเพิ่มพูนคุณโดยมีนิมิตที่ให้สมาชิกในกลุ่มได้ดูแลกลุ่มของตนเอง (ขณะที่ยังอยู่ในกลุ่มเดิมต่อไป) ภายใน 12-18 เดือนหลังจากที่เข้าร่วมกลุ่ม ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของคุณที่จะสามารถเริ่มกลุ่มตัวเอง แต่โดยการใช้ทรัพยากรที่เรามีและด้วยความตั้งใจ หลายคนสามารถทำได้และจะเริ่มต้นกลุ่มได้จริง - เพื่อให้แน่ใจว่ามีคริสตียันที่มุ่งมั่นในการเตรียมตัว เสริมสร้าง และหนุนใจการประกาศข่าวประเสริฐต่อไปและขยายอย่างต่อเนื่องทั่วโลก

มันเหมาะสำหรับฉันไหม?

ไม่ว่าคุณจะมีโอกาสในการประกาศจากแบบเวทิงานประกาศหรือว่ามีใจในการเข้าถึงผู้คนที่คุณรู้จักที่คุณพบเจอในแต่ละวันก็ตามคำถามง่าย ๆ 3 ข้อนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะเริ่ม (หรือเข้าร่วม) กลุ่มแอดวานซ์ใหม่...

ความเชื่อ

คุณมีความเชื่อใหม่ว่าข่าวประเสริฐไม่เคยสูญสิ้นคุณภาพ และข่าวประเสริฐเป็นหนทางเดียวที่สามารถทำให้คนๆ หนึ่งได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงและความรอด?

ความชัดเจน

คุณปรารถนาที่จะสื่อสารข่าวประเสริฐอย่างชัดเจนผ่านการสนทนาส่วนตัวหรือการเทศนาประกาศบนเวทีงานประกาศไหม?

คำเชิญชวน

คุณรอคอยโอกาสเพื่อเชิญชวนให้ได้รับความหวังแห่งข่าวประเสริฐ และการได้เห็นผู้คนก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์นิรันดร์กับพระเยซูไหม?

หากคุณตอบว่า “ใช่” กับคำถามเหล่านี้ ให้คุณหาและรวบรวมคนอื่นๆ ที่มีหัวใจแบบเดียวกัน และใช้คู่มือพี่เลี้ยงกลุ่มแอดวานซ์นี้ เพื่อเริ่มต้นเส้นทางนี้ด้วยกันได้เลย

คู่มือการประชุม

คู่มือนี้มีทั้งหมดสิบสองบท ซึ่งจะนำคุณในไปแรกของการเดินทางด้วยกันในฐานะกลุ่มแอดวานซ์ ถ้าคุณเป็นนักประกาศที่มีประสบการณ์อยู่แล้วและ/หรือมีความมุ่งมั่นในการนำกลุ่มแบบนี้ คุณอาจใช้แนวทางนี้เป็นจุดเริ่มต้น โดยเพิ่มและปรับเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มของคุณและใช้ประสบการณ์ของคุณเองได้ หากคุณเป็นมือใหม่ในเรื่องนี้ อย่าลังเลที่จะปฏิบัติตามคู่มือนี้ทีละขั้นตอน - เพราะคุณจะได้มีทุกอย่างที่จำเป็นในการเติบโตไปด้วยกันเป็นกลุ่ม

สิบสองบทนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ การประกาศ และคุณลักษณะของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ แต่ละบทแบ่งย่อยออกเป็นส่วนๆ ที่ครอบคลุมลักษณะห้าประการของผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งจะเริ่มต้นหลังจากบทหน้า (บทที่ หนึ่ง)

ลักษณะสำคัญของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

ผู้ประกาศแบบเห็นพระคัมภีร์: รู้จักข่าวประเสริฐอย่างลึกซึ้ง (บทที่ 2, 3 และ 4)

เราต้องรู้จักสารที่เราประกาศออกไปอย่างลึกซึ้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้รู้จักแบบนั้น เราจำเป็นต้องมุ่งมั่นที่จะอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้า เพื่อให้การประกาศของเราไม่ได้อาศัยอยู่กับความคิดและสมมติฐานของเราเองเกี่ยวกับข่าวประเสริฐแต่เป็นสิ่ง

ที่พระวณะของพระเจ้าสอน คำสั่งของพระเยซูที่มอบหมายแก่เราในมัทธิวบทที่ 28 บอกให้เราสร้างสาวกจากทุกชนชาติ สั่งสอนทุกคนให้เชื่อฟังในสิ่งที่พระเยซูทรงบัญชา เราไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ประกาศข่าวประเสริฐ แต่เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐด้วยการสอนพระคัมภีร์ แบ่งปันความจริงมากกว่าความคิดเห็น โดยที่สามแนวทางนี้ จะพิจารณาข่าวประเสริฐและการประกาศโดยคำนึงถึงสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราเกี่ยวกับพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

ผู้ประกาศที่ เต็มล้นด้วยการ อิริขฐาน: ดำเนินด้วยฤทธานภาพ ของพระวิญญาณ (บทที่ 5 และ 6)

เราต้องยอมจำนนต่อฤทธานภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในงานของการประกาศข่าวประเสริฐ เพราะว่ามีไม่ใช่ด้วยกำลังของเราแต่ด้วยฤทธานภาพของพระเจ้าที่ประทานความรอดได้ ดังนั้นแล้วเราจึงมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอุทิศกับภารกิจอิริขฐาน ขอพระเจ้าที่จะมอบโอกาสให้เราได้แบ่งปันความเชื่อของเราและเห็นผลของชีวิตที่เปลี่ยนแปลง บทเหล่านี้จะสำรวจและช่วยให้เราเห็นชีวิตฝ่ายวิญญาณของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและให้โอกาสในการสำรวจชีวิตฝ่ายวิญญาณประจำวันของตัวเอง และผลกระทบโดยตรงต่อการประกาศของเรา

ผู้ประกาศที่ มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้ : ดำเนิน ชีวิตที่ บริสุทธิ์ (บทที่ 7 และ 8)

ความบริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นหัวใจของข่าวประเสริฐ การแบ่งปันฤทธานภาพแห่งข่าวประเสริฐที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ในลักษณะที่จริงจังหมายถึงการดำเนินชีวิตที่สามารถตรวจสอบได้ นั่นคือ วิถีชีวิต “บนเวที” ของเราจะต้องสอดคล้องกับชีวิต “นอกเวที” ของเราด้วย การให้กำลังใจกันและกันในความสำเร็จและการยืนหยัดเพื่อกันและกันในความล้มเหลวเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ เมื่อเรากำลังมุ่งเติบโตในความบริสุทธิ์ และแบ่งปันถ้อยคำที่ บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ บทเหล่านี้จะมุ่งประเด็นที่ ความบริสุทธิ์ ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ การยืนยันความจำเป็นของชีวิตที่ตรวจสอบได้และความถ่อมใจซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของผู้ที่รับใช้พระเยซู

ผู้ประกาศที่ มุ่งมั่น: จงมุ่งมั่น หน้าที่ (บทที่ 10 และ 11)

ความตั้งใจเป็นกุญแจสู่การประกาศ เราต้องตระหนักและคว้าโอกาสทุกวันในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า ไม่ใช่แค่การแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซู แต่เป็นการเชิญชวนผู้ที่ได้ยิน ได้เข้าไปสู่ชีวิตใหม่ตามพ

ระกิตติคุณนั้น และช่วยพวกเขาเริ่มต้นบนเส้นทางของการเป็นสาวก ทั้งสองบทนี้จะพาสำรวจให้เราเห็นเกณฑ์หลัก 2 ข้อที่เด่นชัดในด้านของประทานในการประกาศ คือ: โอกาสในการแบ่งปันข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญในทุกๆ วัน ที่มากกว่าทั่วไป และการมีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเรียกผู้คนเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าในโอกาสสำคัญของข่าวประเสริฐทุกครั้ง

ผู้ประกาศที่ สร้างแรงบันดาลใจ: ปลุกคริสตจักรให้เป็น นพยาน (บท ที่ 11)

ขณะที่เราแบ่งปันข่าวประเสริฐกับโลกที่จำเป็นต้องได้ยิน เราต้องปลุกคริสตจักรให้แบ่งปันด้วยเช่นกัน การประกาศข่าวประเสริฐเป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคน ดังนั้นแล้วการหนุนใจและการปลุกคริสตจักรให้ทำงานนี้ ต้องเป็นความมุ่งมั่นจริงจังของผู้ประกาศข่าวประเสริฐทุกคน บทนี้จะพาเราสำรวจถึงบทบาทของผู้ประกาศข่าวประเสริฐในฐานะผู้หนุนใจคริสตจักรให้การเป็นนพยานเป็นส่วนสำคัญในฐานะผู้ติดตามพระเยซู

หนังสือของกลุ่มแอดวานซ์มาถึงตอนจบแล้วในบทที่สิบสอง ซึ่งรูปแบบที่ดีที่สุดคือการจัดเป็นรีไทรต (retreat) ให้กลุ่มของคุณได้มีโอกาสไตร่ตรองสิ่งที่พวกเขาได้เรียนมา ทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำให้สำเร็จแล้ว และได้มองไปข้างหน้าด้วยกันว่าก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไร

การดำเนินกลุ่ม

.....
หนังสือให้มีส่วนที่มากที่สุดสิบสองคน (โดยปกติแล้วการตรวจสอบชีวิตกันและกันจะทำให้ดีที่สุดที่สุดเมื่อคนในกลุ่มเป็นเพศเดียวกัน) นัดพบปะประชุมกันเดือนละครั้ง ครั้งละประมาณสองชั่วโมง ในระหว่างการประชุมประชุมนี้ ผู้นำกลุ่มจะเป็นผู้ดูแลและนำการประชุม ซึ่งรวมถึงการอธิษฐาน, การสอน, การอภิปราย และการพูดคุยเพื่อตรวจสอบชีวิตกัน คู่มือนี้จะให้แนวทางทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินการประชุมกลุ่มในแต่ละเดือนตลอดช่วงหนึ่งปีแรก

ช่วงเวลาการประชุมแต่ละครั้ง

คู่มือแต่ละบทจะเริ่มต้นต้นบทนำสั้นๆ และบทสรุปการประชุมนี้ในประโยคเดียว

ส่วนของเบื่องหลังการประชุมจะให้คำสอนที่เป็นพื้นฐานของบทเรียนในการประชุมนี้ โดยที่คุณจำเป็นต้องอ่านส่วนนี้ก่อนที่นำการประชุมเพราะมันจะ

ช่วยให้คุณเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับภาพรวมของการประชุม อย่างไรก็ตามจะแนะนำให้หาหนทางไปใช้ในการประชุมด้วยหากมีเวลาและหากคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ แต่หลังจากแล้ว ข้อมูลส่วนนี้ไม่มีไว้เพื่อช่วยคุณในขณะเตรียมการสอนที่จะตามมา

จากนี้คุณสามารถทำตามแนวทางการประชุมแต่ละบทตั้งแต่เนื้อหาไปจนถึงการกำหนดเวลา (ในวงเล็บถัดจากแต่ละส่วนของการประชุม) ไม่ว่าจะทำตามเหมือนตัวอย่างที่ให้มาเลยแบบใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นแนวทางเท่าที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์ トラบิตที่ยังรักษาประเด็นหลักของการประชุมไว้อย่างชัดเจนและแม่นยำ และมีเวลาสำหรับการอภิปรายและการตรวจสอบชีวิต อย่างไรก็ตาม มันจะดีมากหากใช้แนวทางการประชุมที่แนบมาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากเนื้อหาหนังสือ

การประชุมแต่ละครั้งจะเริ่มต้นด้วยช่วงของการจับกลุ่มพูดคุยกัน ในช่วงแรกๆ จะเป็นการทำความรู้จักกันและสำรวจว่ากลุ่มจะรวมตัวกันอย่างไร เมื่อการประชุมดำเนินไปจะมีเวลามากขึ้นสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวของกันและกัน และข้อเสนอแนะจากการประยุกต์ใช้ของการประชุมครั้งก่อนหน้า

จากนี้ก็เป็นช่วงของการอภิปราย ตรงส่วนนี้ไม่มีคำแนะนำว่าควรใช้เวลานานเท่าใดและไม่มีแนวทางที่ผิดหรือถูก คุณสามารถอภิปรายแบบทั้งกลุ่มหรือเป็นคู่ และใช้เวลาสั้นๆ หรือยาวก็ได้

ในส่วนหลักของการสอนนั้น จะมีการใช้และการอ้างอิงถึงพระคัมภีร์ คำคม และประเด็นคำถามสำหรับการอภิปราย ส่วนนี้เป็นส่วนที่คุณต้องจับตามองให้ดีที่สุด เพราะยังมีช่วงอภิปรายที่สำคัญและต้องใช้เวลามาก คุณจะต้องเผื่อช่วงเวลาสำหรับการตรวจสอบชีวิตกันในตอนจบของการประชุม อย่าปล่อยให้เวลานั้นถูกขโมยจนเกินไป เนื่องจากการสอนบางประเด็นละเอียดเกินไปหน่อย! (นอกจากนี้จะต้องจำไว้ด้วยว่าการกำหนดเวลาในช่วงการสอนนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบท ดังนั้นโปรดใส่ใจกับกำหนดเวลาที่แนะนำไว้และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

หลังจากการสอนก็จะเป็นช่วงของการอภิปราย ซึ่งมีคำถามสองสามข้อและการคำคมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของบทเรียน คุณจะไม่มีเวลาพูดคุยกันในทุกเรื่อง แต่เราได้รวบรวมเนื้อหาไว้มากกว่าที่คุณต้องใช้ เพื่อให้คุณสามารถเลือกได้และเลือกสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุด อย่างไรก็ตามคุณต้องรีบทันในส่วนนี้เพื่อให้เสร็จทุกอย่าง – ให้เน้นที่องค์ประกอบสองสามอย่างแทน

การประชุมแต่ละบทจะมีส่วนของการประยุกต์ใช้ในตอนท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จในช่วงระหว่างตอนนี้กับการประชุมครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามจะใช้ความคิดของตัวเองหรือคิดใหม่ขึ้นเอง – ขอเพียงให้มันช่วยสนับสนุนการสอนและช่วยให้กลุ่มของคุณเติบโตขึ้นในด้านนั้น

ตามมาด้วยช่วงการอภิปรายอีกช่วง คราวนี้มีคำแนะนำว่าควรอภิปรายเมื่อเรื่องอะไรบางอย่างหลังจากการประชุมนี้

แต่จะอภิปรายอย่างไรและนานแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับคุณ

ช่วงสุดท้ายของการประชุมแต่ละครั้งจะจบด้วยช่วงของการตรวจสอบชีวิตโดยที่มีโอกาสทำแบบประเมินตัวเองให้เสร็จไปด้วยเลยในทีเดียว จากนั้นให้แบ่งปันและอภิปรายเมื่อในสิ่งที่ได้แบ่งปันกันไปแล้ว คุณสามารถถ่ายเอกสารแบบประเมินตัวเองจากหน้า 69 หรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้จาก advancegroups.org/accountability

หากคุณยังไม่ได้กำหนดวันสำหรับการประชุมครั้งถัดไป โปรดอย่าให้แน่ใจว่าได้นัดหมายแล้วก่อนจบการประชุม เพราะการสื่อสารแบบตัวต่อตัวมันง่ายกว่าการส่งอีเมลนัดกันในภายหลัง!

องค์ประกอบเสริมของการประชุม

การอภิปรายแบบเจาะจง

ให้เวลาคนในกลุ่มได้อภิปรายเมื่อสองสามคนภายในกลุ่มในการประชุมแต่ละครั้ง - อภิปรายเมื่อชีวิตครอบครัว พันธกิจ และเรื่องอื่นๆ ที่พวกเขาเสนอพยายามทำแบบนี้ให้ครบทุกคนหลังประชุมครบ 3 ครั้ง แล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง

บทฝึกหัดเชิงปฏิบัติ

คุณอาจจะนำกลุ่มออกไปข้างนอก เช่น ที่ริมถนนสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อเน้นสิ่งที่อภิปรายและอภิปรายมาใช้จริงในการเป็นพยานส่วนตัวหรือการประกาศข่าวประเสริฐในเชิงปฏิบัติรูปแบบอื่นๆ กลุ่มเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเราให้เตรียมพร้อมสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐ แต่ก็ยังสามารถฝึกฝนการประกาศข่าวประเสริฐจริงได้ด้วยถ้าคุณต้องการ อย่าลืมเตรียมเวลาสำหรับการประชุมสรุปและแบ่งปันข้อเสนอนี้จากประสบการณ์เหล่านี้ด้วย

แขก

หากคุณมีผู้บรรยายหรือแขกรับเชิญที่สามารถมีส่วนร่วมในการสอนและช่วงอภิปรายและสามารถแบ่งปันประสบการณ์ในมุมมองที่แตกต่างหรือสิ่งใหม่ๆ มาแบ่งปันให้กลุ่ม ก็ยอดเยี่ยมที่จะเชิญพวกเขาให้มาแบ่งปันในกลุ่มของคุณ

เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินกลุ่ม

กำหนดวันประชุมของกลุ่มไว้ล่วงหน้าให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้และถือว่าคุณที่เหล่านั้นเป็นสำคัญ (ล่วงหน้าหกเดือนหรือมากกว่าถ้าเป็นไปได้) ใช้เครื่องมือเช่น doodle.com ให้เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการเรื่องนี้

WhatsApp หรือแอปพลิเคชันส่งข้อความที่เหมือนกันเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสื่อสารในกลุ่ม การหวั่นข้อริษฐานเพื่อหรือการแบ่งปันเรื่องราวความรอดระหว่างช่วงที่มาพบกันเป็นกลุ่ม ในฐานะผู้นำกลุ่มให้พยายามรักษาการใช้งานต่อไปโดยการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด แบ่งปันเรื่องราวของคุณ ถามคนอื่น ๆ ว่ามีเรื่องให้ข้อริษฐานเพื่อไหม ให้ลิงก์สำหรับแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการพอดแคสต์ต่างๆ (podcasts) หรือคลิปจาก YouTube ถ้าหากคุณเริ่มนำคนอื่น ๆ ก็จะมีส่วนร่วมด้วย

อาหาร เป็นวิธีการยอดเยี่ยมในการนำคนมารวมกันและเชิญผู้คนเข้าด้วยกัน ดังนั้นคุณอาจจัดประชุมเหล่านี้ในระหว่างมื้อเย็นก็ได้

ให้กลุ่มของคุณคิดเกี่ยวกับการเริ่มต้นกลุ่มของตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ และเมื่อมีผู้สนใจบางคนเข้าร่วมกลุ่มเข้ากันไป คุณสามารถเชิญโยกหรือส่งต่อพวกเขาให้กับกลุ่มใหม่ที่เปิดตัวจากกลุ่มเดิมของคุณเองได้

จัดให้มีการพบกันในพื้นที่ที่คนในกลุ่มจะสามารถอภิปราย ข้อริษฐาน และแบ่งปันในช่วงการตรวจสอบชีวิตกันได้อย่างสบายใจ พื้นที่สาธารณะอย่างเช่นร้านกาแฟนั้นอาจจะเหมาะสำหรับบางคน แต่บางคนก็ต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่านั้นในช่วงเวลานี้ ดังนั้นโปรดพิจารณาสถานที่ซึ่งจะใช้ในการประชุมของคุณอย่างรอบคอบ

หนังสือของจอห์น สตีลตันต์ อย่าง Basic Christianity หรือ Honest Evangelism ของริโค ไทซ์ (Rico Tice) และ The Simple Gospel ของเบน แจ็ค (Ben Jack) เป็นหนังสือเล่มสั้นๆ ที่สามารถใช่เป็น 'การบ้าน' สำหรับการอ่านได้ ไม่ว่าจะอ่านทีละบทในแต่ละเดือนหรือใช้สำหรับเนื้อหาในกลุ่มและอภิปรายหลังจากเสร็จการประชุมในคู่มือนี้

คู่มือการประชุม

การประชุมครั้งที่ 1:

ยินดีต้อนรับสู่แอดวานซ์

การพบปะกันครั้งแรกของกลุ่มคือ เป็นโอกาสในการทำความรู้จักกัน วางโครงสร้างของกลุ่ม, และเริ่มต้นบทสนทนาว่า การประกาศข่าวประเสริฐคืออะไร และคุณลักษณะทั้งห้าข้อของนักประกาศ

สรุปการประชุมในหนึ่ง ประโยค

.....

โดยผ่านกลุ่มแอดวานซ์ เราจะเติบโตด้วยกันในคุณลักษณะทั้งห้าข้อในการประกาศ โดยหนุนใจและเสริมสร้างกันและกัน ขณะที่เราวางใจพึ่งพาสิทธิ์อำนาจของพระเจ้าสำหรับภาระหน้าที่นี้

เบื้องหลังการประชุม

.....

จุดเริ่มต้นที่ดีในการต้อนรับคนสู่การเดินทางกับกลุ่มแอดวานซ์ และการเริ่มต้นอภิปรายเกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐ คือ การย้ำว่าการทรงเรียกให้ประกาศข่าวประเสริฐนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว ลองดูว่าพระเยซูทรงเรียกเปโตรและอันดรูว์อย่างไรในการให้ทั้งสองมาติดตามพระองค์จากหนึ่งสี่พระกิตติคุณมาระโก (มาระโก 1:16-18) พระองค์เรียกชาวประมงหนุ่มจากริมฝั่ง ขอให้พวกเขาวางอวนลง (การทำมาหากินของพวกเขา) และติดตามพระองค์ไป เพราะพระองค์จะสอนพวกเขาที่จะหาคนตั้งหาลา ลองคิดว่า วันนั้น พระเจ้ากำลังเรียกคุณด้วยถ้อยคำแบบเดียวกันนี้ไหม? ถ้าคุณไม่ได้มีอาชีพเดียวกันกับสองพี่น้องที่ พระเยซูทรงเรียก คงไม่น่าจะใช้ถ้อยคำเหล่านี้ พระเยซูทรงเรียกเปโตรและอันดรูว์เป็นการส่วนตัว พระองค์ใช้คำเปรียบที่ขบในการหาลาเป็นจุดเชื่อมโยง พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนอย่างเป็นส่วนตัวให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ โดยการเชื่อมโยงความชื่นชอบหลังไหลของเราเข้ากับโอกาสเพื่อให้เข้าใจว่าพระเจ้าเป็นใคร ไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรี ศิลปิน พยาบาล เจ้าของธุรกิจ...อาชีพหรือพรสวรรค์อะไรก็ตาม พระเจ้าสามารถใช้มันเพื่อจะสร้างโอกาสในการประกาศถึงข่าวดีของพระองค์ได้

เป้าหมายของการประกาศข่าวประเสริฐคือ การเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับข่าวดีของพระเจ้า แม้ไว้ในภาพใหญ่สาระของการประกาศคือ การเรียกให้มาเชื่อในพระเยซูให้วางใจและเชื่อฟังพระองค์ การให้เราหันกลับจากการปฏิเสธพระเจ้าไปสู่การยอมรับพระองค์เป็นจอมเจ้านาย เมื่อเราได้รู้ว่าเราได้ถูกสร้างมาเพื่อพระองค์ เราจะเข้าใจว่าการนมัสการคืออะไรและเข้าใจประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในชีวิตเรา ผู้คนจะรู้จักความสมบูรณ์เมื่อเรามิใช่ชีวิตที่สำแดงการนมัสการผ่านการเชื่อฟัง การเสียสละ ความเชื่อ และความรัก (กาลาเทีย 5:13-26)

ในอพยพ 8:1 พระเจ้าส่งโมเสสให้ไปหาฟาโรห์และบอกเขาว่า “ปล่อยคนของเราไป...” วันนั้น พระเจ้าปรากฏให้เห็นว่า จะปลดปล่อยเชลยให้เป็นอิสระจากความบาป เช่นเดียวกับโมเสส เราถูกขอให้ไปในโลกและประกาศถึงข้อความแห่งอิสราเอล ที่ไม่ต้องตกเป็นทาสอีกต่อไป เพราะพระเจ้าได้เปิดทางให้เรามิใช่ชีวิตอย่างมีอิสระผ่านทางพระเยซูและโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 8:2) วัตถุประสงค์ของการประกาศก็เหมือนกับโมเสสและคนอิสราเอล คือ การนมัสการ “ปล่อยคนของเราไป เพื่อเขาจะได้นมัสการเรา” เราเป็นนักนมัสการ ผู้เป็นพยานเพื่อที่ผู้อื่นอาจจะมานมัสการและเป็นพยานด้วยเช่นกัน

แนวทางการประชุม

จับกลุ่ม (20-30 นาที)

.....

ใช้เวลาในการแนะนำทุกคนในกลุ่มและเริ่มต้นทำความรู้จักกันและกัน คุณอาจจะทำภารกิจรวมบางอย่างเพื่อช่วยละลายพฤติกรรมก็ได้หรือให้ทุกคนในกลุ่มได้แบ่งปันข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวของพวกเขาเอง หลังจากนั้นก็เริ่มทำการนำเสนอในแบบของคุณ หรืออ่านส่วนการแนะนำในหน้า 6 เพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มอะไร และจะดำเนินไปอย่างไรในเดือนต่อไป

การอธิษฐาน

อธิษฐานที่จะอุทิศเวลาแก่พระเจ้าและเหนือทุกสถานการณ์ทั้งสถานการณ์ในทางบวกหรือเรื่องทำลายจากการพุดคุยกัน

การสอน (20-30 นาที)

สอนผ่านเนื้อหากการสอนนี้ในแนวทางของคุณเองไม่ว่าโดยการอ่านแบบคำต่อคำ หรือปรับปรุงการนำเสนอใหม่ในแบบของคุณเอง

- แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่ง
- มีค่าสำหรับตัวเอง ขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำ
- หน้าที่ของข้าพเจ้าและทำหน้าที่ที่ได้รับจาก
- พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จ คือการ
- เป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของ
- พระเจ้า

กิงการ 20:24

เพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ คำว่า “ไปประกาศ” หมายถึง “การประกาศข่าวดี” ข่าวดีที่ว่าคือเรื่องของพระเยซูคริสต์ คือ ความบาป (การกบฏ) ของมนุษยชาติได้รับการไถ่ เพื่อให้คืนดีกับพระเจ้าได้ ผ่านการช่วยเหลือของพระเยซู เราสามารถรู้จักชีวิตนิรันดร์ และมีความสุขกับความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบกับพระเจ้าได้เพราะว่าพระเยซูได้รับเอาความตายที่เราสมควรได้รับนั้นไปแล้ว

ลองดูคำจำกัดความของการประกาศข่าวประเสริฐกัน

- การประกาศข่าวประเสริฐคือ การนำเสนอพระ
- เยชูคริสต์ต่อคนบาป เพื่อที่ว่า โดยผ่านทางฤทธิ์
- อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาอาจมา
- วางความเชื่อวางใจในพระเจ้าผ่านทางพระองค์ได้

เจ.ไอ. แพ็คเคอร์ (J. I. PACKER)

- การประกาศพระคริสต์ที่บันทึกในประวัติศาสตร์
- และพระคัมภีร์ในฐานะพระผู้ไถ่และพระผู้
- เป็นเจ้า ด้วยความตั้งใจที่จะชักชวนผู้คนมาหา
- พระองค์อย่างเป็นส่วนตัว และได้คืนดีกันกับ
- พระเจ้า

GRAHAM บิลลี เกรแฮม (BILLY GRAHAM)

คำถาม: เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของการประกาศ (บางคำที่มีการเน้นคำไว้เพื่อให้เราได้อภิปรายกัน)?

การประกาศมีความเกี่ยวเนื่องกับข้อความที่ถูกประกาศ การนำเสนอการฟื้นคืนชีวิตของพระเยซู และตั้งใจที่จะชักจูงผู้ฟังให้รับและยอมรับข่าวดี แต่สิ่งสำคัญในการประกาศคือ เราต้องไปให้ไกลกว่าเพียงแค่การสื่อสารด้วยคำพูดเท่านั้น

เดวิด วอตสัน (David Watson) ได้กล่าวว่า “ถ้าไม่มีการสำแดงอำนาจของพระวิญญาณ การประกาศพระกิตติคุณก็จะเป็นการสูญเปล่า” การประกาศเป็นกิจกรรมฝ่ายวิญญาณ จะมีผลก็ต่อเมื่อพระเจ้าเคลื่อนไหวด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ถ้าการประกาศเป็นเพียงการเปลี่ยนความคิดของคน เราคงพึ่งพาแค่การชักจูงใจอย่างเดียว แต่การประกาศนั้นเกี่ยวข้องกับความรัก: ผ่านทางถ้อยคำของเรา พระวิญญาณของพระเจ้าทรงฟ้องผิด ประทานความเชื่อ และเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของหัวใจ การประกาศที่ปราศจากฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณเป็นเพียงการตลาดเท่านั้น อีกทางกลับกัน อย่างที่เลนเนิร์ต เรเวนฮิลล์ (Leonard Ravenhill) กล่าวว่า เราสามารถมั่นใจได้ว่า “วิธีอะไรก็ตามในการประกาศจะใช้การได้ดีถ้ามีพระเจ้าอยู่ในนั้น”

จุดประสงค์ของการประกาศคือ การสร้างสาวก - นักนมัสการคือผู้ที่นมัสการด้วยวิญญาณและความจริง (ยอห์น 4:23) ดังนั้นผู้ประกาศต้องเป็นผู้ที่นมัสการอย่างแท้จริง เรียกได้ว่าการนมัสการและการประกาศเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน เป็นความจริงที่คำพยานของเราต่อโลกนี้ เป็นการแสดงออกของการนมัสการ การแสดงออกของการเชื่อฟังและอุทิศตนต่อจอมราชัน

การประชุมของกลุ่มแอดวานซ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในฐานะผู้นมัสการอย่างแท้จริง และช่วยให้คุณเติบโตในคุณลักษณะหลักห้าข้อของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ได้รับ การสอนพระคัมภีร์

เราต้องรู้จักถ้อยคำที่เราประกาศอย่างลึกซึ้งมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อการนี้เราต้องมุ่งมั่นที่จะอ่านและเรียนพระคัมภีร์ของพระเจ้า ดังนั้นการประกาศจึงไม่ใช่มาจากความคิด และสมมุติฐานของเราเกี่ยวกับพระกิตติคุณ แต่โดยสิ่งที่ พระคำของพระเจ้าสอนไว้

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ เป็น นัก อธิษฐาน

เรายอมจำนนต่อฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในภาระหน้าที่ของการประกาศ เพราะไม่ใช่โดยอำนาจของเราแต่มาจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ประทานความรอด ดังนั้นเราสัญญาที่จะมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน ขอพระเจ้าจะจัดเตรียมโอกาสที่จะได้แบ่งปันความเชื่อของเราและได้เห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นผลลัพธ์

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ สามารถ ตรวจสอบได้

ความบริสุทธิ์คือ หัวใจของพระกิตติคุณ การแบ่งปันพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระกิตติคุณในลักษณะที่จริงจังหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างที่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง การให้กำลังใจในเวลาแห่งความสำเร็จและยืนอยู่เคียงข้างกันในเวลาที่ย่ำแย่เป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่อเรามุ่งเติบโตในความบริสุทธิ์ และแบ่งปันถ้อยคำอันบริสุทธิ์

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ มุ่ง มั่น

ความตั้งใจเป็นกุญแจสู่การประกาศ เราต้องตระหนักและคว้าวางสัปดาห์ในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า ไม่ใช่แค่การแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซู แต่เป็นการเชิญชวนผู้ที่ได้ยิน ได้เข้าไปสู่ชีวิตใหม่ตามพระกิตติคุณนั้น และช่วยพวกเขาเริ่มต้นบนเส้นทางของการเป็นสาวก

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ สร้าง แรงบันดาลใจ

ขณะที่เราแบ่งปันข่าวประเสริฐกับโลกที่จำเป็นต้องได้ยิน เราต้องปลุกคริสตจักรให้แบ่งปันด้วยเช่นกัน การประกาศข่าวประเสริฐเป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคน ดังนั้นแล้วการหนุนใจและการปลุกคริสตจักรให้ทำงานนี้ต้องเป็นความมุ่งมั่นจริงจังของผู้ประกาศข่าวประเสริฐทุกคน

คำถาม: พิจารณาคุณลักษณะสำคัญทั้งห้าข้อ คุณเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองในแต่ละจุดด้านอย่างไรบ้าง?

อภิปราย (15 นาที)

สำรวจคำถามด้านล่าง และ/หรือ อภิปรายจากคำถาม:

- อะไรคือหน้าที่ของเราในการประกาศ และอะไรคือหน้าที่ของพระเจ้าในการประกาศ?
- เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราเป็นผู้ประกาศของแท้ และนั่นก็มีสารของแท้?
- คุณคาดหวังจะเติบโตอย่างไรบ้างในแต่ละเดือน ผ่านกลุ่มแอดวานซ์นี้?

- ถ้าคนบาปจะต้องถูกสาป อย่างน้อยก็ให้พวกเขาต้องกระโจนลงนรกโดยข้ามศพของเราไปก่อน และถ้าพวกเขาต้องพินาศ ก็ให้พวกเขาพินาศขณะที่ย่อมแขนของเราเกาะขาพวกเขา โดยขออภัยพวกเขาให้หยุด ถ้านรกจะต้องถูกเติมให้เต็ม ก็ให้มันเติมด้วยความยากลำบากของเราที่จะไม่ปล่อยให้มิไครไปทีนั้นได้ โดยที่มิไครได้รับการเตือนและคำอธิษฐานเพื่อ

ชาร์ลส์ สเปนเซอร์เจียน (CHARLES SPURGEON)

การประยุกต์ใช้ (5 นาที)

(ถ้าเลือกได้โดยมีการอ้างอิงจากข้อพระคัมภีร์) เพื่อแบ่งปันในกลุ่มในครั้งถัดไปเพื่ออภิปรายและวิพากษ์กัน หนังสือแนะนำเกี่ยวกับการประกาศอาจช่วยได้มากที่สุด!

การอธิษฐาน.

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระกิตติคุณที่แสนอัศจรรย์ของพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์ทรงเลือกคุณให้มีส่วนร่วมในแผนการช่วยกู้ของพระองค์สำหรับโลก อธิษฐานที่พระองค์จะเสริมกำลังคุณให้เป็นผู้ส่งสารของพระองค์ทั้งในคำพูดและการกระทำ ขณะที่คุณนมัสการพระองค์ด้วยวิญญาณและความจริง ขอพระองค์ช่วยให้คุณเติบโตในคุณลักษณะทั้งห้าด้านของผู้ประกาศ เมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าและเติบโตพร้อมกันในกลุ่มแอดวานซ์นี้

การตรวจสอบชีวิต (15 นาที)

ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบชีวิต และแบ่งปันเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย และอธิษฐานเผื่อกันและกัน

ข้อความ และวันที่ (10 นาที)

ปิดการประชุมครั้งแรกนี้ โดยขอทุกคนให้ดาวน์โหลดและลงชื่อเข้าใช้ในระบบส่งข้อความที่ทุกๆ คนในกลุ่มใช้ได้ WhatsApp และข้อความในเฟสบุ๊ก (Facebook Messenger) ทั้งสองช่องทางนี้ทั้งฟรีและใช้งานได้ดี สร้างกลุ่มที่คุณจะใช้สื่อสารในระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง ส่งข้อมูลใหม่ๆ(update)แก่กัน เขียนคำขออธิษฐานเพื่อ คำพยานชีวิต เป็นต้น สุดท้าย กำหนดวันที่สำหรับการประชุมครั้งต่อไปเท่าที่ทำได้ อย่างเช่นกำหนดล่วงหน้าไว้หกเดือนซึ่งจะเป็นระยะเวลาที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกคนสามารถรักษาวันนัดหมายและจัดลำดับในตารางเวลาส่วนตัวได้

การประชุมครั้งที่ 2:

ตัวตนของผู้ประกาศข่าว ประเสริฐ

ในการประชุมกลุ่มครั้งที่สอง คุณจะทำการสำรวจถึงตัวตนของผู้ประกาศที่สัมพันธ์กับตัวตนของพระเจ้าและเรื่องราวพระกิตติคุณหรือข่าวดีของพระองค์

สรุปการประชุมในหนึ่ง ประโยค

.....

ตัวตนของผู้ประกาศข่าวประเสริฐนั้นหยั่งรากอยู่ในตัวตนของพระเจ้าพระบิดา: เราคือ ลูกๆ ผู้ส่งสารของพระองค์

เบื้องหลังการประชุม

.....

ในจุดสูงสุดของพันธกิจของบิลลี เกรแฮม (Billy Graham) คริสเตียนหนุ่มสาวมากมายได้รับแรงบันดาลใจจากแบบอย่างของเขาและได้กลายเป็นผู้เทศนาข่าวดีหลายคน มากกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้ในปณิธานของคริสเตียนหนุ่มสาวครึ่งหนึ่งหน้าที่ในการเป็นผู้ประกาศถูกมองว่าเป็นจุดสุดยอดของงานคริสเตียน ปณิธานที่พบทั่วไปในปัจจุบันสำหรับคริสเตียนหนุ่มสาวส่วนใหญ่คือ การเป็นผู้ดำเนินามัสการ ผู้ที่ทำงานกับพันธกิจเยาวชน หรือศิษยาภิบาลประจำคริสตจักร

แน่นอนว่าคริสตจักรได้รับประโยชน์จากนักดนตรีผู้มพรสวรรค์ ผู้สร้างภาพยนตร์ และผู้สร้างสรรค์ในด้านอื่นๆ ที่ใช้ความสามารถของประทานในการส่งเสริมผู้อื่นแบบส่วนตัวและการนมัสการแบบส่วนรวม และพระเจ้าเองได้รับการสรรเสริญยกย่องผ่านความพยายามของคนที่มีศรัทธาเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ใครสักคนจะเป็นผู้ดำเนินามัสการได้อย่างแท้จริง คือ ผู้ที่นมัสการด้วยวิญญาณและความจริง (ยอห์น 4:23) พวกเขาต้องได้ยินและตอบสนองต่อข่าวประเสริฐก่อน (โรม 10:14-17)

ในทำนองเดียวกัน หน้าที่ของศิษยาภิบาลและอาจารย์มีความสำคัญในการสร้างสาวกและไม่ใช่งานลำดับรอง แต่ศิษยาภิบาลจะไม่ม้กลุ่มคริสเตียนให้ดูแลถ้ามีแต่ที่นั่งที่ว่างเปล่าเนื่องจากการขาดการมีส่วนร่วมในพันธกิจและการประกาศในโลก การนำผู้คนมาสู่สถานที่ของการนมัสการที่แท้จริงเรียกร้องให้เราต้องอธิบายข่าวประเสริฐกับพวกเขา และด้วยความคิดแบบนี้ไม่ควรม้ใครในพวกเราเลยที่จะปะติการความรับผิดชอบในการแบ่งปันข่าวดีกับโลกใบนี้ ด้วยการเป็นพยานถึงความเชื่อของเราในพระคริสต์แก่ทุกคนในฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ (กิจการ 1:8) พระคัมภีร์สอนว่า ผู้เชื่อทุกคนถูกเรียกให้ทำงานของผู้ประกาศ (มัทธิว 28:19, 2 ทิโมธี 4:5) แต่มีกลุ่มคนที่ถูกเรียกอย่างเฉพาะเจาะจงให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐด้วย (เอเฟซัส 4:11) สำหรับคนเหล่านี้ การเทศนาข่าวประเสริฐไม่ใช่เพียงแต่การเป็นพยานในแต่ละวันเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขา

แนวทางการประชุม

.....

จับกลุ่มพูดคุยกัน (20-30 นาที)

ใช้เวลาจับกลุ่มพูดคุยกันและแบ่งปันเรื่องราว หนุนใจ แบ่งปันผลตอบรับ (feedback) ในโอกาสประกาศ และเรื่องอื่นๆ ที่จะหนุนใจกลุ่ม ถามคนในกลุ่มเกี่ยวกับนิยามของการประกาศจากพระคัมภีร์ (การประชุมครั้งแรก: การประยุกต์ใช้) และนำมาอภิปรายด้วยกัน สำหรับกลุ่มที่มีขนาดเล็ก สามารถทำในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดได้ สำหรับกลุ่มที่ใหญ่กว่านั้น คุณอาจต้องแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อการอภิปราย ซึ่งช่วงนี้อาจเป็นเวลาเหมาะที่จะอธิบายด้วยว่าการดำเนินกลุ่มจะเป็นไปในรูปแบบใดบ้างเพื่อเื่อให้บางคนที่มีลาดการประชุมครั้งแรกได้เข้าใจด้วย

การอธิษฐาน

มอบเวลาให้กับพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อทุกๆ สถานการณ์ทั้งในเรื่องเชิงบวกหรือปัญหาที่ท้าทายที่แบ่งปันกันในช่วงของการจับกลุ่มพูดคุยกัน

การสอน (20-30 นาที)

สอนผ่านเนื้อหาคำสอนนี้ในแนวทางของคุณเองไม่ว่าโดยการอ่านแบบคำต่อคำ หรือปรับปรุงการนำเสนอใหม่ในแบบของคุณเอง

ข้าพเจ้าขอเตือนท่านอย่างจริงจังเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตาย และขอเตือนโดยอ้างถึงการมาปรากฏของพระองค์และราชอาณาจักรของพระองค์ว่า จงประกาศพระวจนะ จงทำอย่างขะมักเขม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจ จงชักชวน ตักเตือน และหนุนใจ ด้วยความอดทน และด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่ เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่ถูกต้องไม่ได้ แต่พวกเขาจะรวบรวมบรรดาอาจารย์ไว้สำหรับตน ตามความอยากของตัวเองเพื่อสอนอนุที่คั้น พวกเขาจะเลิกฟังความจริงและหันไปฟังนัยยะต่างๆ แต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่อง จงอดทนต่อความทุกข์ยาก จงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และจงทำหน้าที่ของอัครทูตให้ครบบริบูรณ์

2 โทมัส 4:1-5

การถูกเรียกให้เป็นผู้ประกาศหมายความว่าอย่างไร? ผู้เชื่อทุกคนถูกเรียกให้แบ่งปันข่าวดีของพระเยซูคริสต์กับโลกนี้ไม่ใช่หรือ? พระมหากษัตริย์ของพระเยซูในมัทธิวบทที่ 28 เป็นเหมือนการทรงเรียกที่ครอบคลุมทุกคนที่ติดตามพระองค์ให้ออกไปในโลกและสร้างสาวก แต่เมื่อเรามาเจอข้อเขียนสั้นๆ ใน เอเฟซัสบทที่ 4 (ข้อ 11-12) ที่เน้นถึงหน้าที่เฉพาะเจาะจงของผู้ประกาศเคียงข้างไปกับศิษยาภิบาล อาจารย์ ผู้เผยพระวจนะ และอัครทูต ซึ่งแต่ละบทบาทล้วนเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ นอกจากนี้ เราพบกับชายที่ชื่อ ฟีลิปในหนังสือกิจการของอัครทูตผู้ที่ได้รับตำแหน่งเฉพาะเจาะจงของผู้ประกาศ (กิจการ 21:8) แล้วสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการทรงเรียกให้เป็นผู้ประกาศหมายถึงอะไร? การทรงเรียกนี้สำหรับทุกคนหรือเฉพาะบางคนเท่านั้น?

คุณอาจจดจำถ้อยคำใน 2 โครินธ์ 5:17 ได้ ที่เปาโลพูดเกี่ยวกับสิ่งที่สร้างใหม่ในพระคริสต์ คุณคงคุ้นเคยกับคำนี้ในการเทศนาเรื่องข่าวประเสริฐแน่ๆ อย่างไรก็ตาม เราไม่ค่อยได้อ้างอิงถึงส่วนที่เหลือของข้อนี้สักเท่าไร:

ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราค้นคืนกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับ

พระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงอวยพรท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า

2 โครินธ์ 5:17-20

พระราชกิจของพระเจ้าคือการนำสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างกลับมาคืนดีกับพระองค์ และพระองค์ต้องการให้เรา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คืนดีกับพระองค์แล้ว เป็นทูตนำถ้อยคำของพระองค์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกนี้ ไม่ใช่หน้าที่สำหรับผู้ประกาศ ‘มืออาชีพ’ เท่านั้น นี่เป็นการทรงเรียกของผู้เชื่อทุกคน อย่างไรก็ตามการเป็นทูตนี้อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล

ลองคิดแบบนี้ ในทีมฟุตบอล ผู้เล่นทุกคนกำลังไขว่คว้าชัยชนะในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ศูนย์หน้าเป็นผู้เล่นที่มีหน้าที่เฉพาะในการสร้างคะแนนทำประตู ไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นคนอื่นไม่สามารถยิงเพื่อทำคะแนนให้กับทีม แต่หน้าที่หลักของศูนย์หน้าในทีมคือการทำประตู เช่นเดียวกับอัครทูตที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงมีหน้าที่ในการเป็นพยานและการประกาศ แต่ก็มีความแตกต่างที่เฉพาะเจาะจงในการเทศนาข่าวประเสริฐเป็นหลัก ในบางกรณีอาจต้องสละงานด้านอื่นๆ ด้วย คนเหล่านี้คือผู้ประกาศเหมือนฟีลิปที่เราอ่านพบในกิจการของอัครทูต 21:8 หากคำบรรยายด้านล่างนี้ตรงกับคุณ อาจเป็นไปได้ว่าพระเจ้าทรงเรียกให้คุณเป็นผู้ประกาศ:

- คุณปรารถนาที่จะเห็นคนที่หลงหายได้รับความรอด
- คุณถูกกระตุ้นให้เทศนาข่าวประเสริฐทั้งเมื่อมีโอกาสและไม่มีโอกาส
- คุณบากบั่นในหน้าที่นี้ไม่ว่าจะเจอความยากลำบากอะไรก็ตามในชีวิต
- คุณจะไม่ประนีประนอมในความเชื่อตรงของถ้อยคำที่คุณแบ่งปันออกไปไม่ว่าหูของผู้ฟังต้องการจะฟังเรื่องอะไรก็ตาม
- คุณมุ่งมั่นอย่างที่สุดที่จะไปถึงคนที่หลงหายด้วยพลังอำนาจ การเปลี่ยนแปลง ที่มาจากถ้อยคำของข่าวประเสริฐนี้
- คุณได้รับคำเผยกล่าวเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

- คุณหม่อมฉันตั้งใจที่จะไปที่ไหนก็ตามที่ข้าว
ประเสริฐนำคุณไป

คำถาม: ใช้เวลาพูดคุยเกี่ยวกับข้อความเหล่านี้
แต่ละข้อ และไม่ว่าบางข้อหรือทั้งหมดจะตรงกับ
คุณหรือไม่ก็ตาม ให้แบ่งปัน (หรือถามคนสอง
คนในกลุ่ม) ว่าคุณรู้สึกอย่างไรว่า พระเจ้า
ได้เรียกให้คุณเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

พระคัมภีร์บอกกับเราว่า พระเจ้าไม่ปรารถนาที่จะให้
ใครสักคนต้องพินาศไป (2 เปโตร 3:9) ผู้ประกาศถูก
เร้าให้ออกไปในโลกกว้างด้วยหัวใจเดียวกันกับพระ
บิดา เราไม่ได้เทศนาประกาศเพราะเราจำเป็นต้องทำ
(โดยหน้าที่หรือความกลัว) เราเทศนาประกาศเพราะว่า
หัวใจของเราอยู่ตรงกับหัวใจของพระบิดาในสวรรค์ ตัว
ตนของเราไม่ได้มาจากการเป็นผู้ประกาศ แต่มาจากการ
เป็นลูกของพระเจ้า โดยการเป็นผู้รับมรดกผ่านข่าว
ประเสริฐที่เราประกาศในตอนนั้น (ยอห์น 1:12)

ไม่ว่าจะมีของประทานหรือการทรงเรียก ไม่มีใครที่จะ
มีพลังในตัวเองที่จะช่วยตัวเองหรือคนอื่น ๆ ให้ออกได้
เราเป็นได้เพียงผู้ส่งสารเพราะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้น
ที่เป็นผู้ช่วยให้รอดได้ พระองค์เชื้อเชิญเราให้แบ่ง
ปันหัวใจของพระองค์กับผู้หลงหายเมื่อเราได้เติบโต
และรู้จักพระองค์มากขึ้นในฐานะพระบิดาในสวรรค์
ที่รักยิ่งของเราและที่พระองค์เปิดเผยอำนาจในการ
ช่วยกู้ของพระองค์แก่โลกนี้

อภิปราย (20 นาที)

สำรวจคำถามด้านล่าง และ/หรือ อภิปรายจากคำถาม:

- มีความแตกต่างใหม่ระหว่างการเป็นพยานส่วนตัว
กับการประกาศข่าวประเสริฐ?
- ถ้าเราทุกคนถูกคาดหวังว่าจะต้องทำงานของผู้
ประกาศข่าวประเสริฐ ทำไมถึงมีบางคนที่ถูกเรียก
ให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ?
- เราจะพัฒนาหัวใจแบบพระบิดาในตัวเราอย่างไร
เพื่อคนที่หลงหาย?

- ผู้ถูกเรียกและวางไว้สำหรับการทำงานของผู้
ประกาศข่าวประเสริฐจำเป็นต้องอุทิศเวลาและมุ่งมั่น
พยายามในหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้ เขาต้องไม่ถูกรบกวน
ให้เบี่ยงเบนความสนใจออกไปจากเรื่องนี้ การชม
เชนจะไม่ใช่ทำให้ความตั้งใจของเขาอ่อนแอลง
การโน้มน้าวของผู้อื่นจะไม่มีผลอะไร มีเพียงการ

- ทรงนำของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เขาเปลี่ยน
พันธกิจของเขาได้

• บิลลี เกรแฮม (BILLY GRAHAM)

การประยุกต์ใช้ (5 นาที)

เราไม่ได้แบ่งปันข่าวประเสริฐเพราะเราเป็น ‘ผู้
ประกาศข่าวประเสริฐ’ เราแบ่งปันข่าวประเสริฐเพราะ
ว่าเราถูกเปลี่ยนแปลงโดยความรักของพระบิดา และ
โดยพระองค์เราจึงปรารถนาที่จะให้โลกนี้ ‘ได้รู้จัก
พระองค์อย่างที่เรารู้จักด้วย

ตลอดเดือนถัดไป ให้ใคร่ครวญผ่านพระกิตติคุณมาระ
โกในเวลาเผื่อตัวและให้ความสนใจกับใจความสำคัญ
ของหนังสือมาระโก – ที่ว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตร
ของพระเจ้า เป็นผู้รับใช้ที่เสด็จมาและทำตามน้ำ
พระทัยของพระบิดา เมื่อได้อ่านพระกิตติคุณเล่มนี้
ซ้ำๆ ในมุมมองแบบนี้ ขอพระเจ้าได้ยืนยันตัวตนของ
คุณจากความจริงว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ได้

อธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ ที่พระองค์
ปรารถนาที่ไม่ให้ใครสักคนต้องพินาศไป และได้ทรง
เตรียมหนทางที่ทุกคนสามารถได้รับการช่วยกู้ผ่าน
ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ใช้เวลาในการอธิษฐาน
เผื่อกันและกันที่พระเจ้าจะนำความชัดเจนมาสู่การ
ทรงเรียกของคุณในการเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
ที่พระองค์จะเตรียมโอกาสที่ได้แบ่งปันข่าวประเสริฐ
และให้คุณได้มีความกล้าหาญมากยิ่งขึ้นที่จะประกาศ
ด้วย

การตรวจสอบ (15 นาที)

ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบชีวิต และแบ่งปันเป็นคู่
หรือกลุ่มย่อย และอธิษฐานเผื่อกันและกัน

การประชุมครั้งที่ 3:

สารของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

ในการประชุมนี้ เราจะสำรวจสาระของข่าวประเสริฐ ข่าวประเสริฐคืออะไร? เราเข้าใจสารที่เราจะเทศนาอย่างพอเพียงเพื่อจะสื่อสารได้อย่างชัดเจนหรือยัง?

สรุปการประชุมในหนึ่งประโยค:

.....

สารของผู้ประกาศข่าวประเสริฐคือ พระเยซูคริสต์ – พระคริสต์ผู้เสด็จมา พระคริสต์ผู้ถูกตรึงกางเขน พระคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์และพระคริสต์ผู้จะเสด็จมา

เบื้องหลังการประชุม

.....

นักบุญอ็อกัสติน (St Augustine) มีคำกล่าวที่มีชื่อเสียงว่า “พระองค์ได้สร้างเรามาเพื่อพระองค์เอง โอ พระผู้เป็นเจ้า และใจของเราไม่ได้พักสงบจนกว่ามันจะได้พักอยู่ในพระองค์”

ข่าวประเสริฐนำผู้คนจากความท้อแท้ใจ ความมืด ความแตกสลายและความสิ้นหวังไปสู่ความชื่นชมยินดี ความสว่าง ความรัก และความหวัง ข่าวประเสริฐได้นำหัวใจที่ไม่ได้พักสงบให้ได้รับการเติมเต็มในผู้สร้างของพวกเขา แต่เป็นที่น่าเศร้าที่ในวันนี้มีผู้ที่ติดตามพระเยซูมากมายได้ขาดความมั่นใจในฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐ มีเหตุผลมากมายที่ผู้เชื่อไม่ได้แบ่งปันข่าวประเสริฐกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น ความกลัว ความรู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่เต็มใจ และการหวังให้คนอื่นทำหน้าที่นี้แทนส่วนเป็นสาเหตุ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่พบในเหตุผลทุกข้อล้วนมาจากสาเหตุเดียวกันคือ การขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าข่าวประเสริฐคืออะไรและขาดความเชื่อมั่นในฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐ

ในโรมบทที่ 1 เปาโลประกาศอย่างกล้าหาญว่า “ข้าพเจ้าไม่มีความละอายเรื่องข่าวประเสริฐ” และขยายความในทันทีว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น “เพราะข่าวประเสริฐเป็นอานาภาของพระเจ้า ซึ่งให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด” (โรม 1:16) การเข้าใจว่าข่าวประเสริฐคือ

ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่นำความรอดมาให้ คือการเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นใคร พระองค์ได้กระทำให้สำเร็จ และความหมายอะไรต่อโลกนี้ และทั้งหมดก็ถูกรวมเข้าด้วยกันว่า พระเยซูเป็นใคร แต่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีนามธรรมที่ไม่สำคัญไปกว่าการเรียนในห้องบรรยายหรือห้องโต้วาที เพราะความเข้าใจในข่าวประเสริฐช่วยให้เราเข้าถึงคำถามขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการดำรงอยู่และตัวตนของพระเจ้าผู้สร้างเราขึ้นมา เช่นคำถามเหล่านี้:

ฉันเป็นใคร?

ทุกคนล้วนถามคำถามนี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งคือ อะไรคือความหมายของชีวิต? มีวัตถุประสงค์อะไร? ตัวตนของมันเป็นอย่างไร? คำตอบก็คือ คุณเป็นลูกของพระเจ้า ถูกสร้างขึ้นและถูกรักโดยพระองค์

พระเจ้าเป็นใคร?

ในโลกนี้มีศาสนายู่มากมาย แม้ว่าพระเจ้าดำรงอยู่ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์เป็นใครและรู้ได้อย่างไรที่เราทำงานมีสารพระเจ้าที่แท้จริง? พระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองผ่านสิ่งที่พระองค์สร้าง ผ่านทางพระคัมภีร์ ผ่านทางประสบการณ์ของคริสตียันมากมายทั่วโลกและผ่านทางตัวบุคคลของพระเยซูคริสต์ พระองค์เป็นผู้สร้างและดำรงชีวิต ราชอาณาจักรวาล พระบิดาในสวรรค์ที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและสมบูรณ์แบบผู้ซึ่งปรารถนาที่จะนำมนุษย์ชาติที่กบฏและแตกสลายกลับมาสู่การมีความสัมพันธ์กับพระองค์

พระเยซู คริสต์ เป็นใคร?

บุคคลสำคัญที่กระตุ้นความสนใจได้มากที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ มีนักวิชาการทางประวัติศาสตร์เพียงแค่มกัคนี่สงสัยว่าพระองค์เป็นบุคคลจริง ๆ ไหม แต่พระองค์เป็นใครกันล่ะ? เป็นอาจารย์ที่เฉลียวฉลาดคนหนึ่งหรือ? คนหลอกกลางคนหนึ่งหรือ? คนบ้าคนหนึ่งหรือ? แท้จริงแล้ว พระองค์เป็นผู้ที่พระองค์พูดว่าพระองค์เป็น: พระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ ผู้ที่ชีวิต ความตาย และการฟื้นคืนชีพของพระองค์ เปิดทางให้เรากลายมาเป็นลูกของพระเจ้าได้

แม้ว่าคำถามต่างๆ เหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับข่าวประเสริฐได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เราเข้าใจทั้งหมดว่า ข่าวประเสริฐหมายถึงอะไร แต่เป็นจุดในเรื่อมโยงที่เราสามารถจะเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาได้ และเราก็จะลงลึกมากขึ้นในพระคัมภีร์ที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าโดยผ่านทางคำถามเหล่านี้ เราสามารถเข้าไปที่ความบริบูรณ์และฤทธิ์อำนาจแห่งข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้

แนวทางการประชุม

จับกลุ่ม (15-25 นาที)

ใช้เวลาจับกลุ่มพูดคุยกัน แบ่งปันเรื่องราว หนุนใจ แบ่งปันเกี่ยวกับผลตอบรับ (feedback) จากโอกาสในการประกาศและเรื่องอื่นๆ ที่จะหนุนใจกลุ่ม ขอคนในกลุ่มที่จะแบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากการใช้เวลาท่องเที่ยวในหนังสือพระกิตติคุณมาระโกในเดือนที่ผ่านมา (การประชุมครั้งที่ 2: การประยุกต์ใช้) ใช้เวลานี้ในการสำรวจและตอบคำถามของตนของผู้ประกาศข่าวประเสริฐอีกครั้งจากการเปิดเผยของพระเยซูในฐานะที่พระบุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้รับใช้

อธิษฐาน

ให้เวลากับพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อทุกๆ สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์ที่ดีหรือความท้าทาย เหตุการณ์สำคัญที่ ถูกยกขึ้นมานี้ในช่วงเวลาของการจับกลุ่มพูดคุยกัน

การสอน (25-35 นาที)

สอนผ่านเนื้อหาการสอนนี้ในแนวทางของคุณเอง ระบุว่าโดยการอ่านแบบคำต่อคำ หรือปรับปรุงการนำเสนอใหม่ในแบบของคุณเอง

- เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้ามาหาพี่น้องทั้งหลาย มีใช้ว่า
- ข้าพเจ้ามาโดยใช้ถ้อยคำหรือสติปัญญาอันเลิศในการประกาศเรื่องอันลึกลับ[า]ของพระเจ้าให้แก่
- ท่าน ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้วว่า จะไม่ใช้ความรู้
- ในเรื่องใดๆ กับพวกท่านเลย เว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขน

1 โครินธ์ 2:1-2

เปาโลแสดงให้เห็นถึงความผูกพันต่อความจริงและฤทธิ์อำนาจของพระเยซูโดยการประกาศว่า “ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้วว่า จะไม่ใช้ความรู้ในเรื่องใดๆ กับพวกท่านเลย เว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์

ถูกตรึงบนไม้กางเขน” นี่คือหัวใจของข่าวประเสริฐ คือพระเจ้าเองได้ก้าวเข้ามาในโลกที่วุ่นวายของเรา ผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่เป็นบุคคลจริงๆ มีชีวิตอย่างมนุษย์ธรรมดาโดยไร้ความบาป ทรงตายบนไม้กางเขนแทนที่เราสมควรจะได้รับและฟื้นคืนชีวิตในสามวันให้หลัง ทำลายคำสาปของความตายเพียงครั้งเดียวและเพื่อทุกคน ความรอดและชีวิตที่แท้จริงพบได้ผ่านทาง การเชื่อวางใจในพระองค์เท่านั้น เราแบ่งปันความจริงนี้ ไม่ใช่โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดเท่านั้น แต่เป็นเริ่มต้นของชีวิตใหม่ – การเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ที่บรรลุผลสำเร็จได้โดยความเชื่อ อันพระเยซูคริสต์เท่านั้น

คำถาม: การประชุมครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการสำรวจว่า ข่าวประเสริฐคืออะไรให้ใช้หมวดถัดไป (ซึ่งสามารถหาได้จากภาคผนวก) มาจดประกายการอภิปรายว่าข่าวประเสริฐคืออะไรในความคิดของเรา.

หลักคำสอนของข่าวประเสริฐ (หน้า 78)

แผนผังที่เป็นระบบของข่าวประเสริฐ

การเล่าเรื่องของข่าวประเสริฐ (หน้า 79)

หากสรุปแบบกว้างๆ นี้คือข่าวประเสริฐเดียวกันที่นำเสนออย่างเป็นระบบมากขึ้น แต่ในที่นี่จะเน้นย้ำการอธิบายแบบเล่าเรื่องที่มีเนื้ออันแล้วเป็นเหมือนกับการอ่านเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง

ตัวอย่างข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน ตัวอย่างจาก จุดสำคัญ 4 จุด ตัวอย่าง วงกลม 3 วง (หน้า 80)

สามารถใช้ตัวอย่างเหล่านี้สำหรับการวิเคราะห์วิธีเฉพาะเจาะจงในการนำเสนอข่าวประเสริฐ สองเลือกมาหนึ่งแบบ (หรือมากกว่านั้นถ้าคุณมีเวลาพอ) ลองดูว่าข่าวประเสริฐถูกนำมาอธิบายอย่างไร มีอะไรบ้างที่ใช้ได้ดีและมีอะไรที่ขาดหายไปบ้าง?

แฟรงค์ ทูเรค (Frank Turek) เคยกล่าวว่า “คุณเอาชนะใจเด็กๆ ด้วยอะไร สิ่งนั้นจะคงอยู่ต่อไป ถ้าคุณชนะใจพวกเขาด้วยอารมณ์ พวกเขาจะใช้อารมณ์” ถ้าเนื้อหาข่าวประเสริฐที่เราแบ่งปันเป็นแบบลอยๆ ไร้แก่นสารเพียงเพื่อเอาชนะใจผู้ฟัง เราอาจจะได้เห็นหลายๆ

มือที่ ยกขึ้น “ตอบสนอง” ต่อเนื้อหาแห่งข่าวประเสริฐ นั้น แต่จริงๆ แล้วพวกเขาตอบสนองต่ออะไรล่ะ?

เนื้อความของข่าวประเสริฐเป็นความคิดที่ท้าทายอย่าง น่าเหลือเชื่อ ข่าวประเสริฐบอกว่าเราทุกคนเป็น ‘คนบาป’ และบอกว่าเราผู้บังอยู่ในบาปสมควรได้รับความตาย ข่าวดีของข่าวประเสริฐนั้นแท้จริง เพราะเราเผยให้เห็นถึงสภาพความเป็นมนุษย์ที่เลวร้ายของเรา

ความคิดของเราว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรักและเมตตาเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราว่าความบาปเป็นเรื่องร้ายแรงมากมายแค่ไหน มีหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้พิพากษาซึ่งตัดสินเราจากบาปของเราได้อย่างไร หรือพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักจะส่งผู้คนลงนรกได้อย่างไร มันง่ายมากที่จะถูกดึงดูดให้มองข้ามหรืออาจละเลยเรื่องนี้ อย่างสิ้นเชิงในการนำเสนอพระกิตติคุณ แต่เราทำแบบนั้นไม่ได้ ผู้ประกาศข่าวประเสริฐมีหน้าที่เปิดเผยถึงปัญหาของความบาป เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องฤทธิ์อำนาจของไม้กางเขนและความหวังของการฟื้นคืนชีวิตได้จริงๆ นั่นคือพระคุณของพระเจ้าซึ่งเราไม่สมควรได้รับ แต่กลับถูกมอบให้ให้กับๆ ของพระองค์ โดยเปี่ยมด้วยความรักและเป็นความหวังเดียวของมวลมนุษยชาติ

ความบาปเป็นปัญหาใหญ่ที่ถูกแก้ไขโดยพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น พระกิตติคุณที่ละเลยเรื่องนี้ทำให้ภาพส่วนหนึ่งหายไป ดังนั้นแล้วเราต้องยึดมั่นในความจริงไม่ว่ามันจะยากมากแค่ไหนก็ตาม

อีกอย่างหนึ่งซึ่งพลาดหรือลืมนำไปได้ง่ายคือความคิดสำคัญว่าเราต้องตายต่อกรยัดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางลง ต้องแบกกางเขนของตัวเอง และติดตามพระเยซูด้วยทุกสิ่งที่เรา มี (มัทธิว 16:24) การทรงเรียกให้เรามีชีวิตที่นิยามด้วยการเสียสละแบบนั้น มักถูกลดทอนไปด้วยการยื่นคำว่า “พระเจ้าจะทำให้เรามีความสุข” แมทแซนด์เลอร์ (Matt Chandler) กล่าวไว้อย่างนี้ว่า:

“ฤทธิ์อำนาจฝ่ายวิญญาณของข่าวประเสริฐถูกปฏิเสธไปเมื่อเราทำการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนข่าวประเสริฐจนไม่เหลือข่าวประเสริฐเลยแม้แต่ชนิดเดียว เมื่อเราสงสัยในความเพียงพอของข่าวประเสริฐที่เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อความรอด เราจะเพิ่มเติมตัดทอน ด้วยความเชื่อมั่นในพลังการชกจูหรือการนำเสนอของตัวเราเอง”

เราต้องนำเสนอข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์อย่างชัดเจน เนื่องจากข่าวประเสริฐที่บกพร่องก็จะนำไปสู่คริสเตียนที่บกพร่องด้วยเช่นกัน การจัดลำดับความสำคัญในการศึกษาพระคัมภีร์ประจำวันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เชื่อ โดยเฉพาะคนที่สื่อสารความจริง

เรื่องนี้ยังเป็นประจำ เพราะเราจะต้องอย่างไร้เราได้รับการเปิดเผยจากพระคัมภีร์ถ้าเราไม่ยอมให้พระคัมภีร์หล่อเลี้ยงชีวิตของเราในทุกๆ วัน? เราไม่ได้ถูกเรียกมาเพียงเพื่อจะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้น แต่เป็นนักเทศนาสั่งสอนผู้ประกาศข่าวประเสริฐด้วย

อภิปราย (20 นาที)

สำรวจคำถามด้านล่าง และ/หรือ อภิปรายจากคำถาม:

- คุณจะอธิบายความเข้าใจส่วนตัวเกี่ยวกับความจริงของข่าวประเสริฐอย่างไรบ้าง?
- อะไรเป็นความท้าทายในการพูดอธิบายข่าวประเสริฐให้ได้ดีบ้างในปัจจุบันนี้?
- เราจะสร้างจุดเชื่อมโยงกับผู้ฟังในยุคนี้ได้ได้อย่างไร?
- การเป็นผู้ประกาศซึ่ง “เทศนาพระคัมภีร์” หมายถึงอะไร?

ข่าวประเสริฐเป็นสิ่งจำเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคริสเตียนและเป็นรากฐานของการยืนยันหยุดสวนทางกับวัฒนธรรม เพราะเมื่อเราเชื่อข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงแล้ว เราจะเริ่มตระหนักได้ว่าข่าวประเสริฐไม่เพียงแต่ช่วยให้คริสเตียนเผชิญหน้ากับประเด็นทางสังคมในวัฒนธรรมรอบตัวเราเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วข่าวประเสริฐกำลังเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมโดยรอบเราและข้างในเรา

เดวิด แพลต (DAVID PLATT)

การประยุกต์ใช้ (5 นาที)

หนุนใจให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเริ่มต้นหรือชี้แผนการอ่านพระคัมภีร์ต่อไปโดยใช้แอปพลิเคชันพระคัมภีร์ YouVersion ในโทรศัพท์ หรือบนที่กการอ่านพระคัมภีร์อื่นๆ การมีส่วนร่วมของเรากับพระคัมภีร์เป็นเรื่องสำคัญหากเราต้องการเติบโตในการเป็นสาวกของพระเยซูและเข้าใจข่าวประเสริฐอย่างลึกซึ้งเพื่อที่เราจะสามารถแบ่งปันได้อย่างเรียบง่าย

ใช้เนื้อหาเกี่ยวกับข่าวประเสริฐในหนังสือเล่มนี้ และพระคัมภีร์ของคุณ เขียนคำอธิบายสั้นๆ (3–5 ประเด็น) เกี่ยวกับข่าวประเสริฐพร้อมข้อพระคัมภีร์สนับสนุนที่สามารถนำมาแบ่งปันกับกลุ่มได้ ในการพบกันครั้งต่อไป สิ่งที่เราจะนำมาอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับหลักศาสนศาสตร์และประสิทธิ์ผลของประเด็นเหล่านี้ ในการสื่อสาร

อธิษฐาน

ขอบคุณพระเยซูที่เสด็จลงมาและดำเนินชีวิตที่ไร้บาป! ขอขอบคุณที่พระองค์แทนที่รับตำแหน่งของคุณบนไม้กางเขน และโดยการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ เราแต่ละคนจึงมีส่วนร่วมในชีวิตใหม่! ขอพระองค์ช่วยให้คุณมีความเชื่อและเติบโตในความรักของพระองค์! ขอพระองค์ช่วยให้คุณมีความเข้าใจในพระคำของพระองค์อย่างเต็มล้นมากขึ้น! ที่จู่ๆถึงข่าวประเสริฐอย่างลึกซึ้งมากขึ้นและสามารถแบ่งปันได้อย่างเรียบง่ายตามความจริงกับผู้ที่อยู่รอบตัวคุณ! ขอขอบคุณพระเยซูสำหรับโอกาสที่พระองค์มอบให้คุณ และอธิษฐานที่คุณจะได้รับกำลังใจให้สวดขอร้องต่อโอกาสเหล่านี้! ที่คุณได้รับเมื่อคุณใช้เวลากับพระคำของพระองค์และอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์!

การตรวจสอบ (15 นาที)

ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบชีวิต และแบ่งปันเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย และอธิษฐานเผื่อกันและกัน

การประชุมครั้งที่ 4:

หน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

การเทศนามีความสำคัญมากแค่ไหนสำหรับผู้ประกาศข่าวประเสริฐ? การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสในการสำรวจหัวข้อนี้จากพระคัมภีร์และหนังสือกันและกันเพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการเทศนาของเรา โดยการยอมจำนนต่อฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับงานนี้

สรุปการประชุมในหนึ่งประโยค

หน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐคือการประกาศข่าวดีตามที่ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยผ่านพระวจนะบริสุทธิ์ของพระเจ้า

เบื้องหลังการประชุม

ประเพณีของคริสตจักรบรันทีกาค่า นักบุญฝรั่งเศสแห่งอัสซีซี (St Francis of Assisi) เคยกล่าวไว้ว่า

- “จงประกาศข่าวประเสริฐทุกเวลา และใช้คำพูดด้วยในกรณีที่ไม่จำเป็น”

นี่เป็นคำกล่าวโดยนัยที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐ แต่ตรงนั้นเองมีปัญหาอยู่สองข้อด้วยกัน ข้อแรก ไม่มีหลักฐานยืนยันเลยว่านักบุญฝรั่งเศสเป็นคนที่พูดคำเหล่านี้ อย่างน้อยเขาก็ไม่เคยเขียนบันทึกข้อความนี้

ข้อสองและข้อที่สำคัญมากกว่า คือ มันเป็นเรื่องที่ขี้ขลาดและไม่สมบูรณ์ แม้ชีวิตของเราควรแสดงให้เห็นถึงข่าวดีเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าในลักษณะเดียวกับคำพูดของเรา แต่การประกาศข่าวประเสริฐโดยนัยคือการใช้คำพูดประกาศ เราอาจเรียบเรียงประโยคนี้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์มากขึ้นดังนี้:

- “จงประกาศข่าวประเสริฐทุกเวลาและ ใช้คำพูดด้วย เพราะมันจำเป็น”

แท้จริงแล้ว คำว่า ‘เทศนา’ และ ‘ประกาศ’ สัมพันธ์กับคำพูดอย่างแยกกันไม่ออก ทั้งสองคำนี้เป็นคำประกาศด้วยวาจา และในท้ายที่สุดแล้ว คุณอาจมีชีวิตตามแบบ ‘ข่าวประเสริฐ’ ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ถ้าคุณไม่เคยพูดถึงความหวังของตัวเองในพระเยซู แล้วโลกจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตอย่างไรที่เป็นอย่างไร?

- การนิ่งเฉยแล้วปล่อยให้คนอื่นคาดเดาหรือตีความการกระทำของเราไม่สมควร พระเจ้าเองไม่ได้ทำแบบนั้น จุดสำคัญในการทรงเลือกของพระเจ้าที่ทรงไถ่เราจากบาปนั้นคือสิ่งที่พระองค์กระทำควบคู่ไปกับการเปิดเผยด้วยวาจา

วิล เมทเซอร์ (WILL METZGER)

การเทศนาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเผยแผ่ข่าวประเสริฐดังที่มีบันทึกในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ (กิจการ 2:14) แต่ก็มีบางคนในยุคนี้ที่เชื่อว่าการเทศนาเป็นสิ่งที่โบราณและไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารเรื่องข่าวประเสริฐกับโลก แน่นอนว่าเราอยากจะทำให้ความสร้างสรรค์ในการเทศนาข่าวประเสริฐและให้การสื่อสารของเราน่าดึงดูดใจ (บางทีก็เป็นการลองทางเลือกอื่นในการสื่อสาร เช่น การทำสื่อในรูปแบบหนังสือหรือเพลง) แต่พระคัมภีร์ให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าการเทศนาประกาศเป็นองค์ประกอบหลักในงานการแบ่งปันข่าวประเสริฐ (1 โครินธ์ 1:21, 2 ทิโมธี 4:1-2)

สำหรับผู้ประกาศข่าวประเสริฐแล้ว การเทศนาข่าวประเสริฐเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดที่ได้รับการทรงเรียกมา การประกาศนี้ต้องเป็นทั้งการอธิบายเรื่องข่าวประเสริฐในแบบที่ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้และมีการเชื้อเชิญเปิดโอกาสให้ผู้ฟังสามารถตอบสนองสิ่งที่ได้ฟัง โดยการเลือกจะติดตามพระเยซู (มาระโก 1:17, ลูกา 9:23) อย่างไรก็ตาม แค่เพียงคำพูดเท่านั้นก็ไม่เกิดผล

คำพูดที่ออกมาจากชีวิตที่ไม่ยอมจำนนเชื่อฟังจะสร้างแต่ความเสแสร้ง หลอกลวง และคำพูดที่แยกจาก

พระวิญญาณของพระเจ้าก็ปราศจากฤทธิ์อำนาจในการนำมาซึ่งความรอด

แนวทางการประชุม

จับกลุ่มพูดคุย (20-30 นาที)

ใช้เวลาจับกลุ่มพูดคุยกัน แบ่งปันเรื่องราว หนุนใจ ให้ความคิด ข้อเสนอเกี่ยวกับโอกาสและเรื่องอื่นๆ ที่จะหนุนใจกลุ่ม ขออาสาสมัครในกลุ่มหนึ่งหรือสองคนให้แบ่งปันการนำเสนอข่าวประเสริฐของเขา (การประชุมที่สาม:การประชุมยุคที่ใช้) และให้ข้อเสนอแนะกัน อย่าลืมมองในเชิงบวก!

การอธิษฐาน

ให้เวลากับพระเจ้าและอธิษฐานเมื่อทุกๆ สถานการณ์ทางสถานการณ์ที่ดีหรือความท้าทาย เหตุการณ์สำคัญที่ถูกยกขึ้นมาในช่วงเวลาของการจับกลุ่มพูดคุยกัน

การสอน (25-35 นาที)

สอนผ่านเนื้อหาการสอนนี้ในแนวทางของคุณเองไม่ว่าโดยการอ่านแบบคำต่อคำ หรือปรับปรุงการนำเสนอใหม่ในแบบของคุณเอง

- “คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด... เพราะว่า ‘ทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับ的帮助ให้รอด’ แล้วผู้ที่ยังไม่เชื่อหรือร้องเรียกพระองค์ได้อย่างไร? และผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องของพระองค์จะเชื่อได้อย่างไร? และหากไม่มีใครประกาศเรื่องของพระองค์ พวกเขาจะได้ยินได้อย่างไร? และถ้าไม่มีใครส่งเขาไป เขาจะประกาศได้อย่างไร? ตามที่มีเขียนไว้ว่า ‘เท้าของผู้นำข่าวดีมาข้างดงมาจนถึง!’”

โรม 10:9, 13-15

มีหลายตอนในพระคัมภีร์ที่มีการพูดถึงการประกาศทีม เคลเลอร์ (Tim Keller) ระบุว่าอย่างน้อย 33 คำที่แตกต่างกันในภาษากรีกที่เราแปลว่า ‘การเทศนา’ หรือ ‘การประกาศ’ ข้อความตอนนีในโรม เราได้เห็นว่ามีอะไรใช้คำพูดอย่างอื่นใช้ในการแบ่งปันข่าวประเสริฐ สำหรับเปาโล การเทศนามีความสำคัญอย่างยิ่ง และเขาได้บอกที่โธธี ที่จะทำให้มีความสำคัญกับการเทศนาเป็นอันดับแรก (2 โทมัส 4:1-2) เราได้เห็น

ตัวอย่างที่พระเจ้าเลือกใช้ในเทศการประกาศ ที่คนนับพันคนที่รอดนั้นไม่ใช่เพราะได้เผชิญหน้ากับเรื่องเหนือธรรมชาติหรือการอัศจรรย์ต่างๆ (เช่น เปลวไฟรูปร่างเหมือนสัน, การพูดภาษาแปลกๆ) แต่เป็นเพราะผ่านการได้ยินการประกาศที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณของเปโตร

แต่ปัจจุบันนี้ การประกาศเป็นเรื่องที่ท้าทายและมีหลายคนที่ไม่เชื่อว่าการประกาศข่าวประเสริฐเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ผู้คนในโลกได้รับความรอด การแบ่งปันแบบส่วนตัว การประกาศผ่านความสัมพันธ์แบบเพื่อนและกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ได้กลายมาเป็นวิถีการประกาศที่ได้รับความนิยมในการแบ่งปันความเชื่อซึ่งดูเหมือนจะลดการเผชิญหน้าแบบซิงๆ หน้างง อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการประกาศนั้นมฤตยูอำนาจอยู่และคำในภาษากรีกซึ่งเป็นที่มาของคำว่า ‘การประกาศ’ มีความหมายหลักว่า ‘ประกาศข่าวดี’ - ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวาจา ถ้าเราไม่เคยให้คำอธิบายในวิถีที่เราดำเนินชีวิตหรือความหวังที่เรามีแล้วจะมีใครรู้ความจริงของพระเยซูได้อย่างไร (1 เปโตร 3:15)?

คำถาม: ถ้าเรารู้ว่าการเทศนาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหน้าที่ของการเป็นผู้ประกาศ เราจะทำให้น่าสนใจได้อย่างไรว่าข้อความของข่าวประเสริฐได้ถูกสื่อสารออกไปสู่ผู้ฟังอย่างชัดเจนพอที่ผู้ฟังจะเข้าใจและมีโอกาสที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่ได้ยินไปอย่างมีความหมาย?

การรู้จักผู้ฟังและบริบทของเขาเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันช่วยให้เราคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการใช้ตัวอย่างประกอบและจุดเชื่อมโยงต่างๆ ที่อาจเป็นจุดร่วมกับพวกเขาและช่วยให้เข้าใจในสิ่งที่เราแบ่งปันได้ ถ้าเราประกาศข่าวประเสริฐกับกลุ่มวัยรุ่นเราจะใช้คำที่แตกต่างจากการแบ่งปันแก่กลุ่มผู้สูงอายุ เนื้อหาของข่าวประเสริฐโดยตัวมันเองนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแต่วิธีการที่เราจะสื่อสาร การเลือกใช้ตัวอย่างประกอบ สิ่งที่เราอ้างอิงในวัฒนธรรมนั้นเราสามารถปรับให้เหมาะกับคนที่อยู่ตรงหน้าเราได้ สิ่งที่เราประกาศไม่เปลี่ยนแปลงได้ การประกาศนั้นเปลี่ยนแปลงได้

นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ประกาศข่าวประเสริฐจึงต้องใช้เวลาในการเตรียมตัว ถ้าเราเอาแต่พึ่งพาการพูดข่าวประเสริฐแบบเดิมๆ ทุกครั้งที่เราลุกขึ้นมาประกาศเราก็เป็นเหมือนกับผู้ประกาศเก่าๆ ไม่สดใหม่และซีเกียง สิ่งสำคัญที่สุดอย่างแรกคือเราควรเริ่มเตรียมการประกาศด้วยการอธิษฐานอย่างจริงจังของพระเจ้าให้ทรงตรัสผ่านเราโดยพระวิญญาณของพระองค์และ

ประธานคำพูดแก่เราและเราควรเตรียมการบรรยายที่
คำนึงถึงผู้ฟังที่จะรับฟังด้วย

คำถาม: ดูเคล็ดลับหกข้อต่อไปนี้ในการเทศนา
ข่าวประเสริฐและนึกถึงตัวอย่างในพจนานุกรมของคุณ
คุณที่อาจช่วยนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ได้

เราควรประกาศอย่าง:

- **เรียบง่าย:** ความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการ
สื่อสารที่ดี เพื่อที่จะอธิบายให้เรียบง่ายได้เรา
จำเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาที่เราจะสื่อสารอย่างลึกซึ้ง
- **กล้าหาญ:** เราต้องประกาศด้วยความเชื่อมั่นและ
มั่นใจในความจริงของข้อความของเรา
- **เปี่ยมด้วยพระวิญญาณ:** เพื่อให้หัวใจที่ตายแล้ว
รับข้อความที่เราสื่อสารออกไปและมีชีวิตขึ้นมาได้
พระวิญญาณของพระเจ้าต้องเป็นทรงทำงานนี้ ดังนั้น
การเทศนาของเราต้องยอมจำนนต่อฤทธิ์อำนาจ
ของพระวิญญาณสำหรับการทำหน้าทีนี้
- **มีเอกลักษณ์:** ต้องนำเสนอพระคริสต์อย่างโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ก่อนสิ่งอื่นใดและเป็นศูนย์กลางใน
การเทศนาของเราเสมอ
- **ด้วยความรัก:** เราไม่ได้ชนะผู้คนด้วยความคิด
และสติปัญญาของเราแต่ด้วยความจริงของพระ
เยซูคริสต์ เราควรเทศนาด้วยความถ่อมใจให้ความ
เคารพต่อผู้ที่เราแบ่งปัน(พระเจ้า) และด้วยความ
เห็นอกเห็นใจแก่คนที่เราแบ่งปันด้วย (ลูกๆ ของ
พระองค์)
- **ส่วนตัว:** เราสามารถแสดงความจริงของข่าว
ประเสริฐโดยแบ่งปันว่าข่าวประเสริฐว่ามีผลอย่าง
ไรในชีวิตเรา เพื่อสร้างสะพานเชื่อมกับผู้ฟังและ
สถานการณ์ของเขา

แม้ว่าคำแนะนำเหล่านี้จะมีประโยชน์มากก็ตาม แต่สิ่ง
สำคัญที่เราต้องจำไว้คือคำพูดที่เก่งกาจไม่สามารถนำ
ใครสักคนเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้เลย

- การเรียนรู้เทคนิคและกลไกของการเทศนาที่เป็น
เรื่องหนึ่ง แต่การเทศนาเพื่อตั้งมั่นที่บังอยู่และ
ทำให้กำแพงซึ่งปิดบังพระพักตร์ของพระเจ้าพัง
ลงได้ นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เดวิด วัตสัน (DAVID WATSON)

การเทศนาประกาศของเราต้องมีพื้นที่ให้พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ได้สำแดงฤทธิ์เดชภาพด้วย แม้ว่าการคิดอย่าง
รอบคอบเกี่ยวกับวิธีสื่อสารข่าวประเสริฐจะเป็นสิ่ง
สำคัญก็ตาม ท้ายที่สุดแล้วเราคาดหวังว่าเป็นพระเจ้า
เองที่จะนำเอาคำพูดและการเทศนาของเราและสร้าง
ปาฏิหาริย์แห่งชีวิตใหม่ได้ ในการประชุมครั้งที่แล้ว
เราได้พิจารณาความมุ่งมั่นผูกพันของเปาโลที่จะรู้จัก
และการเทศนาเรื่องของพระเยซูจาก 1 โครินธ์บทที่
2 ในข้อถัดจากนั้น เปาโลยังคงให้คำมั่นสัญญาที่จะ
ประกาศเรื่องราวของพระเยซู ภายใต้ฤทธิ์อำนาจของ
พระวิญญาณ เพื่อว่าความเชื่อใหม่จะอาศัยพระเจ้า
มากกว่าเหตุผลของมนุษย์

- “ข้าพเจ้ามาหาท่านด้วยความอ่อนแอกับความ
กลัวจนตัวสั่นอย่างมาก คำพูดและคำเทศนาของ
ข้าพเจ้าไม่ใช่ถ้อยคำโน้มน้าวใจด้วยสติปัญญา แต่
เป็นการสำแดงถึงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ
เพื่อว่าความเชื่อของท่านจะไม่อาศัยสติปัญญาของ
มนุษย์ แต่พึ่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า”

1 โครินธ์ 2:3-5

เราปรารถนาที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ
และความจริง (ยอห์น 4:23) และการประกาศของเรา
ไม่ควรต่างกันด้วย เราประกาศความจริงของพระองค์
ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ดังที่ผู้นมัสการถวาย
คำพยานแก่ผู้ที่เรานมัสการอยู่ เพื่อที่ผู้อื่นจะได้มา
นมัสการพระองค์ด้วย

อภิปราย (20 นาที)

สำรวจคำถามด้านล่าง และ/หรือ อภิปรายเกี่ยวกับคำ
อ้างอิง:

- การเทศนายังคงมีความสำคัญอยู่ในยุค
ปัจจุบัน?
- เราจะรักษาความเฉียบแหลมในฐานะผู้เทศนาข่าว
ประเสริฐในโลกที่เต็มไปด้วยความต้องการที่หลากหลาย
ได้อย่างไร?
- อะไรคือจุดแข็ง/จุดอ่อนของคุณในฐานะนักเทศนา/
นักสื่อสาร?
- คุณเตรียมการนำเสนอข่าวประเสริฐอย่างไร?

- ‘ความแตกต่างระหว่างการเทศนาที่ดีกับการเทศนา
ที่ยอดเยี่ยมนั้นอยู่ที่การทำงานของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เป็นหลัก...เราควรจะทำหน้าที่ในส่วนของการ
สื่อสารของเราให้ดีและปล่อยให้เป้าหมายที่
ของพระเจ้าว่าพระองค์จะทำการอย่างไร และพระองค์

- จะทำให้มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ฟังบ่อย
- แค่นี้
-
-
-
-
- **ทิม เคลเลอร์ (TIM KELLER)**

การประยุกต์ใช้ (5 นาที)

ของนักเทศน์ข่าวประเสริฐที่คุณสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา ขอให้คนในกลุ่มดูคลิประหว่างการประชุมและจดบันทึกและพร้อมที่จะอภิปรายในครั้งถัดไป

การอธิษฐาน

อธิษฐานร่วมกันเพื่อให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานผ่านการสื่อสารอย่างถ่อมใจของคุณ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเลือกให้คุณเป็นกระบอกเสียงสำหรับการสื่อสารข้อความของพระองค์และขอพระองค์ช่วยให้คุณดำเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงเพื่อที่ถ้อยคำจากปากของคุณจะไม่แยกจากสภาพหัวใจของคุณด้วย อธิษฐานเพื่อผู้ที่จะได้ยินการเทศนาของคุณเพื่อพระเจ้าจะเตรียมหัวใจของเขาและนำพวกเขาไปยังที่แห่งการเปิดเผยที่เขาสามารถเลือกที่จะไว้วางใจในพระองค์ได้

การตรวจสอบ (15 นาที)

ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบชีวิต และแบ่งปันเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย และอธิษฐานเผื่อกันและกัน

การประชุมครั้งที่ 5: พลังของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

ในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราปรารถนาที่จะเห็นหัวใจที่ตายด้านในจิตวิญญาณได้รับการฟื้นฟูกลับมีชีวิต ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ เราจะมาด้วยกันว่าการรับถุทธาภาพฝ่ายวิญญาณผ่านการอธิษฐานนั้นคืออะไร เพื่อนำเราไปสู่การฟื้นฟูหัวใจของเราเองเพื่อที่จะนำการฟื้นฟูหัวใจของคนในโลกต่อไป

สรุปการประชุมในหนึ่ง ประโยค

การอธิษฐานเป็นรากฐานของการประกาศข่าวประเสริฐและเป็นการวางอำนาจลงในที่ที่ควร – ไม่ใช่ในความพยายามของมนุษย์แต่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

เบื้องหลังการประชุม

อาร์เธอร์ แอปเปิน ไทเออร์สัน (Arthur Tappan Pierson) ผู้รับใช้และมีชีวิตจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีคำกล่าวที่นำประทับใจว่า: “ไม่เคยมีการตื่นตัวทางจิตวิญญาณในประเทศใดๆ หรือสถานที่ใดๆ ที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการร่วมกันอธิษฐาน”

การหาตัวอย่างที่ตรงข้ามกับคำกล่าวของเขาคงเป็นเรื่องยาก เพราะมันอธิบายถึงคำสั่งของพระเจ้าสำหรับคนของพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์และพระสัญญาที่จะตามมา ถ้าจะยกมาสักหนึ่งตัวอย่างก็เช่น ในระหว่างที่ซาโลมอนปกครอง พระเจ้าพูดต่อคนอิสราเอลที่กบฏและยื่นความหวังแก่พวกเขาท่ามกลางความยุ่งเหยิงของการไม่เชื่อฟัง และได้กล่าวถึงหายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะตามมา:

- ‘...ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนาม
- ของเรานั้นจะถ่อมตัวลง อธิษฐานและแสวงหา
- หน้าของเรา ทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขา

• เราจะฟังจากสวรรค์ และจะให้ภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย’

7:14 2 พงศกษัตริย์ 7:14

ในการทำงานเดียวกัน ข่าวประเสริฐของพระเยซูเป็นโอกาสที่เราจะสละสิทธิ์เหนือการปกครองตัวเองด้วยความถ่อมใจ ยอมจำนนต่อพระคริสต์ สารภาพว่าพระองค์เป็นจอมเจ้านาย อนุญาตให้พระองค์นำการเยียวรักษาและชีวิตใหม่เกิดขึ้นในเรา เพื่อนำเราออกจากความเป็นกบฏ (บาปของเรา) ไปสู่การเปิดเผย (ความจริงของพระเจ้า) ไปสู่การกลับใจ (เชื่อวางใจในพระเจ้า) ไปสู่การฟื้นฟู (การเปลี่ยนแปลงที่หยิบยื่นความเปลี่ยนแปลงแก่ผู้อื่น)

คำว่า ‘หัน’ ใน 2 พงศกษัตริย์ เป็นคำเดียวกันกับที่เราแปลในพันธสัญญาใหม่ว่า ‘กลับใจ’ พระเยซูเริ่มต้นเทศนาสั่งสอนด้วยการเรียกร้องให้ทำสิ่งนี้ด้วย (มาระโก 1:15) ซึ่งปัญหาของคนอิสราเอลในเรื่องนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันกับเราในวันนี้ – บ่อยครั้งที่เรามองไปที่พระอื่นๆ (รวมทั้งตัวเองด้วย) ในความตั้งใจที่จะควบคุมทางเดินชีวิตของเราเอง การไม่เชื่อฟังนี้ นำไปสู่ความตาย ความแตกสลายและความวุ่นวายเท่านั้น พระเจ้าได้เรียกเราให้หันกลับมาหาพระองค์จากการที่เราได้เดินหนีไป ข่าวประเสริฐเปิดเผยว่าแม้ในการกบฏของเรา ความหวังยังคงเป็นสิ่งที่เราค้นพบได้ในพระคุณของพระเจ้าและความถ่อมใจที่เราตอบสนองต่อพระองค์

โดยปกติแล้วการแก้ต่างกับผู้พิพากษาเป็นการให้การของผู้บริสุทธิ์ ที่หวังว่าจะได้พ้นผิด แต่ในที่นี้เราถูกสั่งให้คุกเขาลงและยอมรับความผิดของเราต่อผู้พิพากษาที่ ครองครองนรัณด์ – เพื่อได้รับการอภัยโทษ แท้จริงแล้วความยุติธรรมนั้นเรียกร้องให้ต้องมีบทลงโทษที่ ชัดแจ้งสำหรับความผิดของเราที่ได้เป็นกบฏต่อตนเอง กษัตริย์ผู้บริสุทธิ์ แต่พระเจ้ากลับยกโทษให้เราโดยความยุติธรรมที่ สมบูรณ์แบบบนไม้กางเขน แทนที่จะต้องตาย เรากลับได้รับการรักษาฟื้นฟู และชีวิต พระเจ้าทรงฟื้นฟูชีวิตให้แก่ผู้ที่ถ่อมใจ

อีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งพลังอำนาจในการอธิษฐานและการเป็นหนึ่งเดียวกัน (กับพระเจ้าและคนอื่นๆ) ใน

การฟื้นฟูคือเรื่องราวของโยบ จุดเปลี่ยนของโยบไม่ใช่ตอนที่พระเจ้าทดสอบมมมมมและความคิดของเขา แต่เป็นตอนที่เขาเชื่อฟังและอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเขา ที่มีส่วนสร้างปัญหาในมมมมมของเขาตั้งแต่เริ่ม ในจุดนี้ของเรื่อง โยบยกสายตาของเขาจากสถานการณ์ต่างๆ และอธิษฐานด้วยใจเมตตาต่อผู้อื่น (คนที่ทำผิดต่อเขา) และได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่

การฟื้นฟูเริ่มต้นที่คนหนึ่งคนซึ่งเลือกที่จะเชื่อฟังพระบิดาในสวรรค์ ประกาศความภักดีต่ออาณาจักรแห่งสันติสุข เพียงแค่คนหนึ่งคนประกาศว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าทั้งในคำพูดและการกระทำ และฟังปาฏิหาริย์ญาณบริสุทธิ์ เพื่อบังเกิดใหม่ โดยพระคุณของพระเจ้า การฟื้นฟูเริ่มต้นที่ตัวเราและโดยพระคุณเดียวกันนั้น การฟื้นฟูสามารถเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ ซึ่งผู้คนที่เคยกบฏได้ร่วมกันล้อมใจร้องขอต่อพระเจ้าที่ จะเยียวยาแผ่นดินของพวกเขา

แนวทางการประชุม

จับกลุ่ม (15-25 นาที)

ใช้เวลาจับกลุ่มพูดคุยกัน แบ่งปันเรื่องราว หนุนใจให้ข้อคิดเห็นในโอกาสและเรื่องอื่นที่จะหนุนใจกลุ่ม ใช้เวลานี้พูดคุยเกี่ยวกับวิดีโอตัวอย่างการเทศนา (การประชุมครั้งที่ 4) มีส่วนใดบ้างที่แต่ละคนพบว่าเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์? มีอะไรบ้างที่ได้เรียนรู้จากตัวอย่างที่จะช่วยเราเติบโตในการเป็นผู้ประกาศข่าวดี? พยายามหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ถึงแค่รูปแบบการเทศนาตามที่ คุณชอบหรือไม่ชอบ แต่ให้ลงลึกในบริบทหรือเนื้อหา: มันเป็นการอธิบายถึงข่าวประเสริฐที่ประสบความสำเร็จครบถ้วนไหม? ข้อความถูกสื่อสารออกไปอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ฟังที่มารวมตัวกันไหม?

อธิษฐาน

ให้เวลากับพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อทุก สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์ที่ดีหรือความท้าทาย เหตุการณ์สำคัญที่ถูกยกขึ้นมากในช่วงเวลาของการจับกลุ่มพูดคุยกัน

การสอน (20-30 นาที)

สอนผ่านเนื้อหาการสอนนี้ในแนวทางของคุณเอง ระบุว่าโดยการอ่านแบบคำต่อคำ หรือปรับปรุงการนำเสนอใหม่ในแบบของคุณเอง

- เพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด ข้าพเจ้า
- ขออภัยพวกท่านให้วิงวอน อธิษฐาน ทูลขอ และ

- ขอบพระคุณเพื่อทุกคนเพื่ออัครทูตทั้งหลายและ
- ทุกคนที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้นำเนินชีวิต
- อย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้า และเป็นทั้ง
- นับถือ การกระทำเช่นนี้เป็นการดี และเป็นทั้ง
- ขอบพระทัยของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
- พระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดและ
- รู้ความจริง'

1 ทิโมธี 2:1-4

ในจดหมายฉบับแรกถึงทิโมธี เปโลโปลให้คำสั่งอย่างชัดเจนแก่ผู้ที่อยู่ในการอภิบาลของเขาเกี่ยวกับชีวิตในการนมัสการของคริสตจักรที่เอเฟซัส เปโลโปลให้พวกเขาจัดลำดับความสำคัญสำหรับเวลาในการอธิษฐาน การวิงวอน เพื่อทุกๆ คน เพราะพระเจ้าพอใจในสิ่งนี้ และที่ที่ทำให้พระเจ้าพอใจเป็นเพราะพระองค์ต้องการให้ทุกๆ คนได้รู้จักกับสันติสุขแห่งอาณาจักรของพระองค์ การอธิษฐานคือหนทางที่เราร้องทูลต่อพระเจ้าที่พระองค์จะทำสิ่งที่ไม่มีเพียงพระองค์เท่านั้น ที่ทำได้ คือการนำสันติสุขมาสู่ความวุ่นวายและนำชีวิตมาสู่ความตาย

การอธิษฐานเป็นรากฐานของการประกาศข่าวประเสริฐ และเป็นการวางอำนาจไว้ในสิ่งที่ควร – ไม่ใช่ในความพยายามของมนุษย์แต่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า เอ็ดมุนด์ พี คลาวนีย์ (Edmund P. Clowney) เขียนไว้ว่า:

- “พระคัมภีร์เป็นถ้อยคำของพระเจ้า เป็นเรื่องราว
- เกี่ยวกับงานของพระองค์ในการนำมนุษย์ชายและ
- หญิงที่ กบฏกลับมาหาพระองค์เอง พระคัมภีร์
- ไม่ได้บอกวามมนุษย์แสวงหาพระเจ้าที่สูญหายไป
- แต่เป็นพระเจ้าเองที่แสวงหาผู้ที่หลงหาย พระ
- คัมภีร์ไม่ได้นำเสนอศิลปะของการอธิษฐาน แต่
- นำเสนอพระเจ้าแห่งการอธิษฐาน พระเจ้าผู้เรียก
- ก่อนที่เราจะตอบและพระองค์ตอบก่อนที่เราจะ
- เรียกหาพระองค์ (อิสยาห์ 65:24)”

เอ็ดมุนด์ พี คลาวนีย์ (EDMUND P. CLOWNEY)

ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) เคยกล่าวไว้ว่า ‘ความล้มเหลวในการเตรียมพร้อม หมายถึงความพร้อมที่จะล้มเหลว’ เราต้องเตรียมหัวใจของเราเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐผ่านการยอมจำนนอธิษฐานและการวิงวอนต่อพระเจ้าอย่างจริงจัง หรือเราสามารถจะเรียบเรียงใหม่ได้อย่างนี้ว่า:

- ‘การล้มเหลวที่จะเตรียมตัวอธิษฐานอย่างจริงจัง
- เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ หมายถึงความพร้อม
- ที่จะล้มเหลวในการประกาศข่าวประเสริฐ’

แม้ว่าอริษฐานอย่างสัตย์ซื่อและมีถ้อยคำของชาวประเสริฐที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจฝ่ายวิญญาณ ผู้คนก็ยังคงสามารถเลือกที่จะปฏิเสธข่าวประเสริฐได้ แต่พลังแห่งความรอดเป็นของพระเจ้าเท่านั้น และเราสามารถวางใจพระเจ้าที่จะทรงทำงานผ่านคำอริษฐานของเราได้ แม้ว่าเราจะไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแต่เราก็มีความหวังกับเวลานั้น (เอเฟซัส 6:18-20) ผลลัพธ์ของการประกาศข่าวประเสริฐของเราอยู่ในมือของผู้ที่ได้ยินข้อความของเราและองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้น ความสัมพันธ์และความสำคัญของเราในการประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่ามีคนมากมายเท่าไรที่ได้รับ ความรอด แต่โดยการเชื่อฟังทำตามในสิ่งที่พระเจ้าขอให้เราทำ คือการที่จะอริษฐานและจะประกาศข่าวประเสริฐ

แรงขับเคลือบหลักของเราในการอริษฐานคือพระเจ้า สิ่งที่เราทำ อย่างไรก็ตามแรงขับเคลือบนี้ควรเติบโตมากขึ้น ด้วยการตอบสนองต่อคำสั่งง่ายๆ ของพระเจ้า เมื่อเราเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระบิดาในสวรรค์ของเรา เราปรารถนาที่จะสรรเสริญพระองค์ด้วยความรักยิ่ง และแสวงหาพระพรและความดีงามเพื่อชีวิตของเราและผู้คนที่เราอริษฐานเพื่อ เราจะค้นพบน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างชัดเจนเมื่อเรารู้จักพระองค์จริงๆ ยิ่งเราอริษฐานมากขึ้นเราก็ยิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ยิ่งเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น เรายิ่งปรารถนาที่จะอริษฐานมากขึ้น ดังนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จในโลกนี้ อย่างที่ เกิดขึ้นในสวรรค์

ดังนั้น สภาวะการอริษฐานในชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้าง? สำหรับบางคนการอริษฐานเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับบางคนอาจต้องใช้ความพยายามมากขึ้น ผู้เทศนาควรถามตัวเองเพื่อที่จะประเมินว่า “อะไรง่ายกว่ากันสำหรับฉันระหว่างการอริษฐานกับการเทศนา?” บ่อยแค่ไหนที่คุณเทศนาอย่างมีความสุขจนเกินเวลาที่กำหนดไว้และบ่อยแค่ไหนที่คุณยังคงอริษฐานต่อแม้ว่าจะเกินเวลาเผื่อไว้หรือเวลาใคร่ครวญปกติของคุณแล้ว?

ถ้าเราต้องการที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ยึดมั่นต่อพระคัมภีร์และเกิดผล เราต้องเป็นคนที่อริษฐานอย่างจริงจัง – ไม่ว่าจะเป็นโดยธรรมชาติหรือไม่เป็นธรรมชาติก็ตาม ความยึดมั่นในการอริษฐานไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่ความบริสุทธิ์จริงใจที่ต่างหากที่สำคัญ เหมือนอย่างที่เราอริษฐานพระเจ้าอย่างจริงจังเพื่องานแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระองค์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองและชีวิตของผู้อื่นด้วย เราจะพบว่าความสามารถในการใช้เวลาในการทรงสถิตของพระองค์จะเติบโตขึ้นและเวลาเหล่านี้จะเป็นเวลาที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ เป็นสิ่งดีสำหรับเราและเป็นพระพรสำหรับผู้อื่นด้วย

คำถาม: หนังสือถาม-ตอบหลักข้อเชื่อ Westminster Shorter Catechism อธิบายการอริษฐานไว้ว่า “เป็นเหมือนเครื่องถวายแห่งความปรารถนาของเราต่อพระเจ้า ที่ทุกสิ่งนั้นเป็นที่พอพระทัยพระองค์ ในพระนามของพระคริสต์ ด้วยการสารภาพความบาปของเรา และการยอมรับด้วยใจชอบพระคุณในพระกรุณาของพระองค์” คำอธิบายนี้ขัดเกลาความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับการอริษฐานอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ของการอริษฐานต่อการประกาศข่าวประเสริฐ?

มากกว่าการที่เราได้อริษฐานเพื่อผู้อื่นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการประกาศของเรา เราสามารถเข้าใจและนำการอริษฐานมาใช้ในชีวิตของเราได้ 3 ทาง เมื่อเรเตรียมตัวที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐ:

- ทางแรก เป็นหนทางที่เราในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐ สามารถเติบโตสู่วุฒิภาวะในการเป็นลูกของพระเจ้า และการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ที่เชื่อฟังทำตาม
- ทางที่สอง เป็นหนทางที่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถนำโอกาสถึงการเป็นพยานและการทำงานผ่านเรา และเปลี่ยนการประกาศของเราจากการโฆษณาความเชื่อแบบทั่วๆ ไปไปสู่การปลุกเร้าหัวใจจากความตายสู่ชีวิต (โคโลสี 4:2-6)
- ทางที่สาม เป็นหนทางที่เราได้รับการสวมยศจนแก่ฝ่ายวิญญาณที่จะป้องกันต่อต้านการโจมตีของศัตรู เมื่อเราต้องออกไปในแนวหน้าของการสู้รบฝ่ายวิญญาณ

อย่างไร เป้าโลกำกับที่โมธีย์ ขอให้เรารู้จักเร้าและหนุนใจกันและกันในการอริษฐานเพื่อทุกๆ คน และที่การอริษฐานจะเป็นที่พอพระทัยต่อพระเจ้าผู้เมื่อเรากำหนดฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ด้วยความหวังที่ว่าโลกนี้จะมารู้จักและยอมจำนนต่อความจริงของพระองค์ที่ช่วยกู้โลกได้

อภิปราย (10 นาที)

สำรวจคำถามด้านล่าง และ/หรือ อภิปรายจากคำถาม:

- คุณฝึกนิสัยหรือวินัยในการอริษฐานอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะเทศนาเรื่องข่าวประเสริฐหรือโอกาสการเป็นพยานอย่างเฉพาะเจาะจง?

- คุณใช้การอธิษฐานให้เป็นส่วนหนึ่งภายในหน้าที่ของการประกาศข่าวประเสริฐของคุณบ้างไหม? ถ้าใช่ ใช้อย่างไรบ้าง?
- คุณเข้าใจและจัดการคำอธิษฐานที่ “ไม่มีคำตอบ” อย่างไร และคุณจะช่วยให้คนอื่นเข้าใจเรื่องนี้ อย่างเป็นธรรมชาติในระหว่างที่คุณแบ่งปันความเชื่อให้กับพวกเขา?

• “การฟื้นฟูที่กำลังจะมานั้นต้องเริ่มต้นด้วยการฟื้นฟูการอธิษฐานอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งเกิดขึ้นในห้องส่วนตัวที่ประตูปิดอยู่” ซึ่งจะได้ยินเสียงฝนมากหลายก่อน การอธิษฐานในที่ลับของผู้ทำพันธกิจที่ทวีคูณขึ้นจะนำมาซึ่งพระพร”

• **แอนดรูว์ มอร์เรย์ (ANDREW MURRAY)**

การอธิษฐาน (20-30 นาที)

อุทิศเวลาพิเศษเพิ่มที่จะอธิษฐานในการประชุมนี้ ให้อธิษฐานใน 3 วิธีที่แตกต่างกัน

ใช้เวลาอธิษฐานเผื่ออีกและกัน อธิษฐานที่พระเจ้าจะช่วยให้คุณเป็นคนถ่อมใจผู้ซึ่งเติบโตขึ้นทุกวันในความสัมพันธ์ของคุณกับพระองค์

ใช้เวลาอธิษฐานเพื่อชุมชนของคุณ เขตหรือเมืองที่คุณอยู่ อธิษฐานเพื่อผู้ที่หลงหายจะได้รับมารอดและขอพระเจ้าให้รักษาแผ่นดินของคุณ (ในวงกว้าง: พระเจ้า ขอโอกาสที่ลูกจะได้แบ่งปันข่าวประเสริฐในวันนี้ หรือ พระเจ้า ขอทรงปลุกเร้าหัวใจคนมากมายไปสู่ชีวิตใหม่ในวันนี้)

อธิษฐานที่จะได้รับยุทธภัณฑ์ทั้งหมดของพระเจ้าเมื่อคุณกำลังมุ่งไปสู่แนวทางของสมรภูมิ

การประยุกต์ใช้ (5 นาที)

เขียนชื่อเพื่อน สมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่คนแปลกหน้าอย่างน้อยห้ารายชื่อที่คุณรู้ว่าเขายังไม่รู้จักพระเยซูในฐานะองค์จอมเจ้านายให้เก็บบันทึกรายชื่อเหล่านี้ไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ในกระเป๋าเงินของคุณ ในพระคัมภีร์ หรือในที่ๆ คุณสามารถเห็นได้ในทุกวัน อธิษฐานเผื่อพวกเขาอย่างสัตย์ซื่อในทุกๆ วัน ขอพระเจ้าฟื้นฟูพวกเขาและนำพวกเขามาเชื่อวางใจในพระองค์

การตรวจสอบ (15 นาที)

ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบชีวิต และแบ่งปันเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย และอธิษฐานเผื่ออีกและกัน

จดบันทึก ก

การประชุมครั้งที่ 6:

การอุทิศตัวของผู้ประกาศข่าว ประเสริฐ

ในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐ เราต้องแน่ใจว่าชีวิตของเราทั้ง “ต่อหน้า” และ “ลับหลัง” สอดคล้องกัน เราจะรักษาชีวิตที่แท้จริงของเราในชีวิตประจำวันและในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างไร? ให้เราทำการสำรวจตัวเองในเรื่องการอธิษฐานจากการประชุมครั้งก่อน ในครั้งนี้ เราจะมาสำรวจถึงความสำคัญของการอุทิศชีวิตทั้งหมดในการดำเนินชีวิตคริสเตียนและการประกาศข่าวประเสริฐของเรา

สรุปการประชุมในหนึ่ง ประโยค

การอุทิศตนพาเราไปยังความบริสุทธิ์ เมื่อเราใช้เวลากับพระบิดาในสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ ผู้ซึ่งเตรียมเราให้เป็นทูตที่เกิดผลของอาณาจักร เราซึ่งแบกข้อความแห่งความหวังไว้ที่ริมฝีปากของเราแสดงความจริงใจโดยการเปลี่ยนแปลงของหัวใจเรา

เบื้องหลังการประชุม

เมื่อกลับมาจากการเดินทางไปเยรูซาเล็มเพื่อเข้าร่วมในเทศกาลปัสกา นางมารีย์และโยเซฟพบว่าพระเยซูหายไป หลังจากนั้นสามวัน พวกเขาได้กลับมาเจอกับลูกชายของพวกเขาอีกครั้ง โดยพบว่าพระเยซูอยู่กับพวกอาจารย์ในบริเวณพระวิหาร พระเยซูนั่งอยู่ท่ามกลางอาจารย์ที่เฉลียวฉลาดและเรียนรู้จากพวกเขา แต่ก็มีสิ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจคือความเข้าใจอันยอดเยี่ยมในพระคัมภีร์ด้วยวัยเพียงแค่อายุสิบสองขวบของพระเยซู เมื่อนางมารีย์ถามพระเยซูว่าทำไมเขาถึงทำให้พ่อแม่เป็นกังวลโดยการเถรตรงไป พระเยซูก็ดูสับสนกับคำถามของเธอ

พระเยซูสับสนเพราะว่า การหายตัวไปจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนที่ตามหาคุณนั้นไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน แต่พวกเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าพระองค์อยู่ในบ้าน

ของพระบิดา? ที่นี้เป็นสถานที่ที่พระองค์ควรจะ ต้องอยู่แน่นอน เหมือนกับการตามหาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไปทั่วทุกที่ยกเว้นอยู่ที่หนึ่งคือที่ ทำเนียบขาว และถึงแม้จะเจอพบท่านอยู่ที่โต๊ะทำงานของท่านในห้องทำงานรูปไข่(Oval Office) และถามท่านอย่างฉุนเฉียวว่า “ท่านไปอยู่ที่ไหนมา?”

ลูกาเล่าถึงการตอบสนองของพระเยซูต่อนางมารีย์ ด้วยภาษาที่เจาะจง โดยพระองค์ได้ประกาศถึงความสัมพันธ์เฉพาะกับพระเจ้าว่า “ท่านไม่รู้หรือว่าเราต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของเรา?” (ลูกา 2:49) ดูเหมือนว่าจะไม่มีสิ่งใดเทียบเท่ากับข้อความนี้ในพระคัมภีร์เลย นอกจากตอนที่พระเยซูกำลังตรัส นี่เป็นการบันทึกแรกที่ เป็นคำพูดซึ่งพระเยซูประกาศว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า

พระราชกิจบนไม้กางเขนหมายความว่าเรากลับเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าและได้รับมอบสิทธิ์ให้เรียกได้ว่าเป็นลูกของพระเจ้า – ดังนั้นคำถามคือ มันเป็นธรรมชาติแค่ไหนสำหรับเราที่จะใช้เวลาในบ้านของพระบิดาของเรา?

ในการอุทิศตนเราจะได้ค้นพบอย่างเต็มที่มากขึ้นว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใคร เราเติบโต เราถูกขัดเกลา เราถูกทำให้กล้าหาญขึ้น เราได้รับการชี้ให้เห็นสิ่งที่ทำผิดไป เราได้รับการสอนถึงวัตถุประสงค์ของเรา เราได้รับการเติมเต็มในการดำรงอยู่ของเรา ผ่านการอุทิศตน เราถูกทำให้บริสุทธิ์อย่างที่พระองค์บริสุทธิ์ การอุทิศตนเป็นศูนย์กลางของชีวิตคริสเตียน เพราะจะสร้างและก่อตัวความบริสุทธิ์ขึ้นมาและเป็นสิ่งสำคัญต่อภาระหน้าที่ของการประกาศข่าวประเสริฐ เพราะข่าวประเสริฐมีชีวิตและถูกประกาศไปโดยคนที่บริสุทธิ์

พระเจ้ากำลังถามเรา ไม่ใช่ด้วยความฉุนเฉียว แต่ด้วยความยินดีที่ว่า “ลูกไปอยู่ที่ไหนมา?”

แนวทางการประชุม

จับกลุ่มพูดคุยกัน (10-20 นาที)

ใช้เวลาจับกลุ่มพูดคุยกัน แบ่งปันเรื่องราว หนุนใจให้ ความคิด ข้อเสนอในโอกาสและสิ่งอื่นที่ จะหนุนใจกลุ่ม

พูดคุยเกี่ยวกับท่านที่คุณได้เขียนรายชื่อไว้ (จากการประชุมครั้งที่ 5: การประยุกต์ใช้) และประสบการณ์อะไรก็ตามที่คุณได้รับการอธิษฐานเพื่อพวกเขาอย่างสัตย์ซื่อในทุกๆ วัน

การอธิษฐาน

ให้เวลากับพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อทุกๆ สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์ที่ดีหรือความท้าทาย เหตุการณ์สำคัญ ที่ถูกยกขึ้นมากในช่วงเวลาของการจับกลุ่มพูดคุยกัน

การสอน (25-35 นาที)

สอนผ่านเนื้อหาการสอนนี้ในแนวทางของคุณเอง หมายความว่าโดยการอ่านแบบคำต่อคำ หรือปรับปรุ้งการนำเสนอใหม่ในแบบของคุณเอง

- “ครั้นเวลาเข้ามิด พระองค์ลุกขึ้นและออกไปยังที่ร้างเพื่ออธิษฐาน”
- MARK 1:35 มาระโก 1:35

เรา “อุทิศ” ตัวให้กับหลายอย่างในชีวิตของเรา เราอาจจะอุทิศตัวให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ เพื่อสนับสนุนค่านิยมที่ดี เพื่อไขว่คว้าความฝันต่างๆ หรือเราอาจจะอุทิศตัวเราเพื่องานอดิเรก ที่มีกีฬาหรือการทำคะแนนสูงๆ ในเกมโทรศัพท์มือถือก็ได้

พระเยซูอุทิศตัวให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ของพระองค์เช่นกัน พระองค์อุทิศตัวอย่างแน่นอนที่จะเรียนรู้อาชีพของครอบครัวจากโยเซฟ พระองค์อุทิศตัวต่อเพื่อนๆ ของพระองค์ จากการใช้เวลาในการคบหากันกับพวกเขามากกว่าการเทศนาสั่งสอนฝูงชนมากมาย พระองค์ได้อุทิศตัวต่อมารดาของพระองค์ และแน่ใจว่าครอบครัวจะรับผิดชอบดูแลนางหลังจากที่ พระเยซูสิ้นพระชนม์ พื้นคืนชีวิต และเสด็จกลับสู่สวรรค์

แล้วพระเยซูหมายความว่าอย่างไรเมื่อบอกว่า พระองค์มาทำให้ครอบครัวแตกแยกและต่อต้านกัน (ลูกา 12:53)? เราสามารถเข้าใจข้อนี้ได้เมื่อคิดถึงการอุทิศตัวของพระองค์ที่สำคัญที่สุด คือ ต่อพระบิดาในสวรรค์ การอุทิศตนที่ แลกมากับการอุทิศตนเรื่องอื่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี มีศีลธรรมแค่ไหนก็ตาม พระเยซูไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องผิดที่จะรักพ่อแม่ของคุณ หรือพระองค์ต้องการที่จะแยกครอบครัวออกจากกันเพียงเพราะการอุทิศตัวกับพระเจ้า แต่พระเยซูรู้ว่าอะไรก็ตามที่ตั้งการอุทิศตนเรื่องสำคัญที่สุดของคุณไปจากพระเจ้าจะนำไปสู่ความไม่บริสุทธิ์ในท้ายที่สุด การอุทิศตนของเราต่อพระเจ้าคือสิ่งที่ทำให้เราบริสุทธิ์

คำถาม: มีอะไรบ้างที่ตั้งการอุทิศตัวของคุณออกไปจากพระเจ้าได้? คุณอย่างเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นที่อาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่สามารถกลายเป็นสิ่งที่ตั้งความสนใจหรือขวางกั้นการยอมจำนนต่อพระเจ้าได้ง่าย

มันเป็นไปได้ที่เราจะอุทิศตนต่อการประกาศข่าวประเสริฐแทนที่จะอุทิศตนต่อพระเยซู! แต่เรามีชีวิตเพื่อที่จะนมัสการจอมราชาไม่ใช่พันธกิจของเรา เราต้องมีพื้นฐานการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณที่รับฟังพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าพันธกิจหรือความสัมพันธ์ทางโลกจะเรียกร้องอย่างไร พระเยซูก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ส่วนตัวของพระองค์กับพระบิดาเหนือสิ่งอื่นใด ทั้งสิ้น พระองค์ใช้เวลาที่เป็นส่วนตัว อธิษฐานและฟังเสียงพระเจ้า สำหรับพระเยซูแล้วการอยู่กับพระบิดาของพระองค์เป็นที่ๆ เป็นธรรมชาติที่สุดสำหรับพระองค์ ในพระกิตติคุณมาระโกได้บอกเราถึงสามครั้งที่พระองค์หาความเป็นส่วนตัว – ลองใช้เวลาใต้ตรอกตอนเหล่านี้

- มาระโก 1:35-39: ตั้งแต่มารู้จักพระเยซูในทันที สงบเงียบ
- สิ่งนี้สอนอะไรแก่เราเกี่ยวกับการรับคำสั่งสอนจากพระเจ้า?
- มาระโก 6:45-46: แยกตัวไปที่ภูเขาเพื่ออธิษฐาน
- สิ่งนี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับการได้รับการพินัยกรรมโดยพระเจ้า?
- มาระโก 14:32-41: การอธิษฐานที่เทศสนก่อนที่จะถูกจับกุม
- สิ่งนี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับการทูลสถานการณ์ที่หนักหน่วงของเราต่อพระเจ้า?

แต่การจัดแบ่งเวลาที่จะอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่สำคัญ บางคนทำได้กับการอธิษฐานแต่ไม่ได้ใช้เวลาเปิดพระคัมภีร์มากนัก บ้างก็มีหลักในการศึกษาพระคัมภีร์ที่ดีแต่มาติดขัดในช่วงการอธิษฐานสิ่งที่เกิดผลมากที่สุดคือการรวมทั้งสองสิ่งโดยการอ่านพระคัมภีร์หนึ่งบทหรือมากกว่านั้นแล้วอธิษฐานว่าขอพระคัมภีร์นั้นพูดว่าอย่างไร และเราจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเราได้อย่างไร มันยังสำคัญอีกด้วยที่เราจะมีเวลาที่ชื่นชมและขอบคุณพระเจ้าและนាំการร้องขอและความต้องการของคุณมามอบไว้แต่พระเจ้า

พระเยซูไม่จำเป็นต้องสารภาพบาปแต่การสารภาพบาปเป็นศูนย์กลางของการอธิษฐาน พระองค์สอนพวกสาวกว่า “ขอพระองค์โปรดยกโทษบาปผิดของเรา...” (มัทธิว 6, ลูกา 11) สดุดีบทที่ 51 เป็นตัวอย่างที่ดีของคำอธิษฐานกลับใจและการไคร้ครวญ

ขั้นตอนแรกสู่ความบริสุทธิ์คือการรับรู้ว่าคุณเจ้าบริสุทธิ์ และเรานั้นไม่บริสุทธิ์ เราต้องการพระองค์และด้วยการที่เราใช้เวลาในแต่ละวันก้าวเข้าไปสู่การทรงสถิตของพระองค์ ฤทธิ์อำนาจแห่งความรักของพระองค์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เรามีใจได้ว่าเราจะไม่วันเหมือนเดิมอีกต่อไป มันคือการเปลี่ยนแปลงที่ยืนหยัดด้วยหลักฐานที่แข็งแกร่งที่สุดว่า ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จและมีส่วนในการช่วยกู้ เราได้ประกาศความดีงามของพระเจ้าและแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซู คนที่เข้าถึงสามารถเติบโตในความมั่นใจในสิทธิ์อำนาจของข้อความข่าวประเสริฐของเรา โดยพินิจพิจารณาจากงานของพระเจ้าที่ผ่านชีวิตทั้งหมดที่ได้ปฏิบัติตัวของเรา

พระเยซูได้เปิดทางเพื่อเราจะได้เป็นผู้บริสุทธิ์ ผ่านงานช่วยกู้ที่ไม่กางเขน ทรงเรียกให้เราตายจากชีวิตเก่า และวางใจไว้วางใจที่พระองค์ เมื่อเราเดินในชีวิตใหม่ พระเยซูได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการแสวงหาความบริสุทธิ์ผ่านการเฝ้าเดี่ยวไคร้ครวญกับพระบิดาในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร

อภิปราย (20 นาที)

สำรวจคำถามด้านล่าง และ/หรือ อภิปรายจากคำถาม:

คุณจะสามารถบรรยายถึงการอธิษฐานและการศีกษาพระคัมภีร์ของคุณอย่างไรบ้าง?

- คุณสังเกตเห็นความสัมพันธ์กันระหว่างคุณภาพของชีวิตการเฝ้าเดี่ยวและคุณภาพของการประกาศข่าวประเสริฐของคุณไหม?
- คุณสามารถเปิดตัวคุณเองต่อคำสั่งสอน การพินิจกำลังใหม่ มุมมองและการกลับใจผ่านการใช้เวลาตั้งใจเฝ้าเดี่ยวได้อย่างไร?

- วัตถุประสงค์ของการมีวินัย (ฝ่ายวิญญาณ) คือ อิสราภาพ เป้าหมายของเราคือ อิสราภาพ ไม่ใช่การฝึกวินัย เมื่อเราให้วินัยเป็นศูนย์กลางที่เราสนใจ เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นกฎบัญญัติและสูญเสีย

- เสยอิสราภาพที่สอดคล้องกัน...ให้เราจดจำที่พระคริสต์ตลอดไปและมองว่าการมีวินัยฝ่ายวิญญาณเป็นตั้งหนทางที่จะทำให้เราได้เข้าไปใกล้หัวใจของพระองค์

ริชาร์ด ฟอสเตอร์ (RICHARD FOSTER)

การประยุกต์ใช้ (5 นาที)

เริ่มต้นการอธิษฐานผ่านหนังสือสดุดี โดยใช้เวลา 2-3 นาทีในทุกวัน อ่านและอธิษฐานในช่วงต้นก่อนการศึกษาพระคัมภีร์และเวลาของการอธิษฐาน และถ้าคุณสามารถทำได้ ให้คุณพยายามตั้งหรือยึดช่วงเวลาที่จะทำมันตลอดทั้งเดือนหรือตลอดทั้งปี คุณสามารถทำได้อย่างง่ายโดยการเปิดพระคัมภีร์ของคุณและใช้งานผ่านหนังสือสดุดีที่ละเล่มทีละเล่มหรือทำตามแผนการเฝ้าเดี่ยว อย่างเช่น แผนของ ทิม เคลเลอร์ (Tim Keller) ในหนังสือ My Rock; My Refuge: A Year of Daily Devotions in the Psalms

การอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดาในสวรรค์ของคุณที่ พระองค์ปรารถนาในความสัมพันธ์กับลูกๆ ของพระองค์ มุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่อุทิศในการอธิษฐานอย่างจริงจังที่ขับเค้นคุณจากการเป็นนักท่องเที่ยวฝ่ายวิญญาณมาสู่การเป็นลูก ซึ่งดำรงชีวิตอยู่ในบ้านของพระบิดา และการทรงสถิตของพระองค์ ขอพระเจ้าช่วยให้คุณบริสุทธิ์อย่างที่คุณอธิษฐาน และที่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณจะได้เป็นพื้นฐานของการประกาศข่าวประเสริฐ

การตรวจสอบ (15 นาที)

ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบชีวิต และแบ่งปันเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย และอธิษฐานเผื่อกันและกัน

การประชุมครั้งที่ 7:

การยอมจำนนของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

ในการประชุมครั้งนี้ เราจะมาขยายความคิดเรื่องความบริสุทธิ์ที่ได้สำรวจกันในการประชุมครั้งก่อนหน้านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของพระเจ้า ความหวังของข่าวประเสริฐและชีวิตของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ เราจะมองไปที่การตรวจสอบกันและกัน (Accountability) ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญบนเส้นทางของการเป็นสาวก

สรุปการประชุมในหนึ่งประโยค

.....

พระเจ้าปรารถนาให้คนของพระองค์บริสุทธิ์อย่างที่พระองค์บริสุทธิ์ โดยผ่านทาง การยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการตรวจสอบกันและกันในชุมชนที่เราจึงสามารถเติบโตในความบริสุทธิ์ได้

เบื้องหลังการประชุม

.....

คำว่า ศักดิ์สิทธิ์ และบริสุทธิ์ ปรากฏมากกว่า 900 ครั้งในพระคัมภีร์ – มากกว่าคำว่า ความรัก ความเชื่อ การให้อภัยและอธิษฐาน รวมกันซะอีก! ความบริสุทธิ์เป็นหัวใจหลักในพระคัมภีร์และพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เป็นศูนย์กลางของชีวิตเราด้วย

พระเจ้าบริสุทธิ์ หมายความว่า พระองค์ทรงแยกขาดจากสรรพสิ่ง พระองค์สมบูรณ์ในแบบ อยู่สูงสุดและพิเศษสุด และไม่มีใครที่เหมือนพระองค์ มนุษย์นั้นไม่มีบริสุทธิ์ เราทุกคนนั้นแตกต่างจากรรที่ดูฐานที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ของเรา ผู้เขียนหนังสือฮีบรูบอกกับเราว่า ผู้ที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะได้เห็นพระเจ้าผู้เป็นเจ้า (ฮีบรู 12:14) และพระเยซูได้บอกเราว่าคนที่มิได้บริสุทธิ์ จะไม่เห็นพระเจ้า (มัทธิว 5:8) การขาดความบริสุทธิ์ คือปัญหาหลักสำหรับมนุษยชาติหากเราจะมี ความหวังที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า แล้วความไม่บริสุทธิ์ จะกลายเป็นความบริสุทธิ์ได้อย่างไร

จะเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าและจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ได้อย่างไร?

ข่าวดีก็คือพระเยซูได้เตรียมหนทางเพื่อคนที่ไม่บริสุทธิ์ จะสามารถเข้าไปอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ สมบูรณ์แบบและดำรงอยู่กับพระองค์ตลอดกาลได้ (เอเฟซัส 5:25-26) ผู้ที่วางใจในพระเยซูร่วมแบ่งปันในความบริสุทธิ์ของพระองค์ ได้ก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ ชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่ บริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ยังเป็นใจความหลักด้วยเมื่อพระเยซูพูดเกี่ยวกับความเต็มในหนังสือมัทธิว 5:13 ในทางเดียวกันที่เกลือไร้ค่าถ้ามันสูญเสียรสชาติของมัน ถ้อยคำของเราเองก็ไร้ความหวัง ถ้าเราสูญเสียลักษณะพิเศษของความบริสุทธิ์ ถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะเป็นงานที่พระเจ้ายังสร้างไม่สำเร็จจนเราเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ เราถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตที่แตกต่าง เพื่อที่โลกนี้จะได้รับรู้ถึงความเป็นของจริงแท้ในสิ่งที่เราประกาศออกไป

ข่าวประเสริฐเป็นถ้อยคำบริสุทธิ์ พิสูจน์และเป็นพยานถึงพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้ซึ่งกระทำกิจในทางที่บริสุทธิ์ เพื่อเปิดทางให้คนที่ไม่มีบริสุทธิ์ได้รับการรีอฟื้นฟูตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา – คือ การเป็นผู้บริสุทธิ์ แห่งอาณาจักรอันบริสุทธิ์

แนวทางการประชุม

จับกลุ่มพูดคุยกัน (10-20 นาที)

ใช้เวลาจับกลุ่มพูดคุยกัน แบ่งปันเรื่องราว ให้ความคิดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสในการประกาศ และเรื่องอื่นๆ ที่จะหนุนใจกลุ่ม ขอคนในกลุ่มที่จะแบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาในการอ่านสวดตัวอย่างตั้งใจเหมือนเป็นคำอธิษฐาน (จากการประชุมครั้งที่ 6: การประยุกต์ใช้)

การอธิษฐาน

ให้เวลากับพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อทุกๆ สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์ที่ดีหรือความท้าทาย เหตุการณ์สำคัญ ที่ถูกยกขึ้นมาในช่วงเวลาของการจับกลุ่มพูดคุยกัน

การสอน (30-40 นาที)

สอนผ่านเนื้อหาการสอนนี้ในแนวทางของคุณเองไม่ว่าโดยการอ่านแบบคำต่อคำ หรือปรับปรุงการนำเสนอใหม่ในแบบของคุณเอง

1. พระเจ้าเท่านั้น ที่ บริ สุทธิ์

เราจะให้นามอันบริสุทธิ์ของเราเป็นที่รู้จักในท่ามกลางอิสราเอลชนชาติของเรา และเราจะไม่ยอมให้นามอันบริสุทธิ์ของเราถูกดูหมิ่นอีกต่อไป และบรรดาประชาชาติจะรู้ว่า เราคือพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ในอิสราเอล

EZEKIEL 39:7 เอเสเคียล 39:7

พระคัมภีร์เปิดเผยว่าพระเจ้าเป็นใคร ดังนั้นเราจึงสามารถรู้จักและนมัสการพระองค์ด้วยวิญาณและความจริงได้ เมื่อเราได้อ่านและค้นพบว่า พระองค์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงพระองค์เดียว พระองค์ไม่อาจแบ่งแยกได้ ส้าแดงพระองค์เองเป็นตรีเอกานุภาพ (พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์) พระองค์สมบูรณ์แบบ พระองค์เป็นนิรันดร์ พระองค์เป็นจอมราชา

แต่สิ่งที่พระคัมภีร์ระบุอย่างชัดเจนเป็นพิเศษเกี่ยวกับพระเจ้าคือ พระองค์บริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์เป็นพระลักษณะข้อหลักของพระเจ้า มันหมายความว่าไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์และพระองค์ทรงอยู่แยกขาดแตกต่างจากสรรพสิ่ง ไม่มีใครหรือสิ่งใดที่จะมาเป็นเหมือนดังที่พระองค์เป็นได้ ไม่ว่าพระลักษณะของพระองค์หรือบุคคลของพระองค์ และนี่ เป็นลักษณะที่พระเจ้าปรารถนาสำหรับคนของพระองค์ – ที่เราจะเป็นคนที่บริสุทธิ์ ถูกแยกไว้เฉพาะเพื่อนมัสการและเชื่อฟังพระองค์ เป็นคนที่ชอบธรรมและสะอาดหมดจด (เลวีนิติ 11:45) การขาดความบริสุทธิ์ของเรา การปฏิเสธความบริสุทธิ์ของพระเจ้าของเราได้สร้างปัญหาที่เติมด้วยหายนะแก่มวลมนุษยชาติ อาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรที่สมบูรณ์แบบแต่ทว่าเราได้เลือกความไม่สมบูรณ์แบบและถูกกีดกันจากการอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์

2. ความบริสุทธิ์ ของพระเยซู ทำให้ ขอบคนของพระองค์ความบริสุทธิ์ ได้

‘แต่พระเยซูของคัมภีร์ ทรงดำรงตำแหน่งโปรโตตลอดกาล เพราะพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ชั่วนิรันดร์ เพราะเหตุนี้ พระองค์จึงทรงสามารถช่วยคนที่ทั้งหลายที่เข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค์นั้น อย่างเต็มที่ เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ทุกเวลา เพื่อลูบไล้คนเหล่านั้น มหาโปรโตเช่นนี้แหละที่เหมาะสมสำหรับพวกเราคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบาย ไร้มลทิน แยกจากคนบาปทั้งหลาย และอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ พระเยซูไม่ต้องนำเครื่องบูชามาทุกๆ วัน (เหมือนอย่างมหาโปรโตคนอื่น ๆ) ที่ตอนแรกถวายสำหรับบาปของตัวเอง แล้วจึงถวายสำหรับบาปของประชาชน) เพราะพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอเมื่อพระองค์ทรงถวายพระองค์เอง’

HEBREWS 7:24-27 ฮีบรู 7:24-27

เราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าและมีศักยภาพที่จะเป็นคนที่บริสุทธิ์ แต่การบปฐนของเราได้เข้ามาขัดขวาง ถ้าพระเจ้ายอมให้ไม่ความสมบูรณ์แม้แต่ส่วนเล็กน้อยที่สุดเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์ อาณาจักรนั้นคงไม่สมบูรณ์แบบอีกต่อไป ดังนั้น การปฏิเสธความบริสุทธิ์ของเราที่กีดกันเราออกจากความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและพระพรแห่งอาณาจักรของพระองค์

ข่าวประเสริฐบอกกับเราว่า พระเยซูได้ก้าวเข้ามาเป็นตัวแทนของเราบนไม้กางเขน รับเอาความตายที่เราได้เลือกสำหรับตัวของเราเอง พระองค์สามารถเป็นตัวแทนของเราได้เพราะว่า พระองค์บริสุทธิ์ สมบูรณ์แบบ (ปราศจากความบาปและตำหนิใดๆ) หน้ที่ไม่อาจจ่ายคืนได้เนื่องจากกฎของโลกนี้ ได้ถูกชำระบัญชีโดยการเชิ่ ฟังที่สมบูรณ์แบบของพระเยซู พระองค์จ่ายหนี้ที่เราไม่สามารถจ่ายได้ผ่านทางสมบัติที่ไม่มีวันหมดในความบริสุทธิ์ของพระองค์ และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อพระเจ้าพระบิดามองมายังผู้ที่เชิ่ อวางใจในพระเยซู พระองค์ไม่ได้เห็นความไม่สมบูรณ์แบบ (ความไม่บริสุทธิ์) ของคนเหล่านั้นอีกต่อไป แต่เห็นความสมบูรณ์แบบ (ความบริสุทธิ์) ของพระเยซู

ลองคิดอย่างนี้ว่า ให้คุณลองนึกถึงเวลาที่ คุณได้ใส่เสื้อผ้าที่ ทำให้คุณรู้สึกดีเป็นพิเศษเกี่ยวกับตัวเอง บางทีคุณอาจจะกำลังแต่งตัวสำหรับโอกาสพิเศษ และเมื่อคุณก้าวออกจากบ้านก็ทำให้คุณรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้น เมื่อเราวางใจในพระเยซู พระคัมภีร์ได้บอกเราว่า พระเจ้าให้ความชอบธรรมของพระเยซูแก่เราและ

เราจากหลักการของพระคัมภีร์ในการเดินทางร่วมกัน ในพระคุณ ที่ จะเติบโตทั้งแบบส่วนตัวและในฐานะ ครอบครัวของพระเจ้า

การสารภาพ

ยากอบบอกให้เราสารภาพบาปต่อกันและกัน ไม่ใช่ เพื่อกำไรให้ภัยแต่เพื่อกำไรตรวจสอบกันและกัน (ยากอบ 5:16) หากกลุ่มเพื่อนที่เชื่อใจได้ที่คุณสามารถจะ ซื่อสัตย์และโปร่งใสเกี่ยวกับการต่อสู้ดิ้นรนหรือการ ทดลองและความล้มเหลวของคุณเป็นสิ่งจำเป็นอย่าง ยิ่ง ศัตรูมันต้องการให้คุณต่อสู้ดิ้นรนอยู่ในความมืด ในที่ ที่ มันจะทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นความอับอาย แต่ พระเจ้าเรียกให้เราเดินทางไปด้วยกัน ช่วยประคองกัน และกัน ตรวจสอบกันโดยการนำความล้มเหลวของเรา มาสู่ความสว่างที่ พระองค์สามารถชี้ให้เห็นและไกลอน ความล้มเหลวของมนุษย์ไม่สามารถขัดขวางพระเจ้า แต่การตรวจสอบกัน คือทางที่เราสามารถจัดการกับการ ต่อสู้ดิ้นรนของเราด้วยความถ่อมใจและยอมจำนนต่อ พระคุณของพระองค์

ในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐ เนื้อความที่เรา ประกาศออกไปไม่ใช่เพียงเพื่อให้เกิดการตอบสนอง แต่ เป็นการสร้างสาวกที่เติบโตและเป็นผู้ใหญ่ –คือคนที่ บริสุทธิ์ (โคโลสี 1:28-29) เป็นสาวกที่แท้จริงผู้ ที่จะมีชีวิตตามถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งเกิดผลด้วยความ บริสุทธิ์ ซื่อตรง

การอภิปราย (15 นาที)

สำรวจคำถามด้านล่าง และ/หรือ อภิปรายจากคำคม:

- คุณจะบรรยายถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแก่ บ้างคนที่ไม่รู้จักพระองค์ได้อย่างไร?
- เราจะ ‘สวม’ พระคริสต์ครอบคลุมเราได้อย่างไร?
- อะไรที่ช่วยคุณหรือกีดขวางคุณจากการรับผิดชอบ ผู้อื่นอย่างแท้จริง?
- “ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถเดินในความบริสุทธิ์โดย ปราศจากการมีสามัคคีธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดไป กับพระคริสต์ คุณกำลังคิดผิดพลาดอย่างร้ายแรง ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้บริสุทธิ์ ละก็ คุณต้องมีชีวิต ที่ อยู่ใกล้พระเยซูเอาไว้”
- **ชาร์ลส์ สเปนเซอร์เจียน (CHARLES SPURGEON)**

การประยุกต์ใช้ (5 นาที)

ถ้าคุณยังไม่ม่มีกลุ่มย่อยของเพื่อนที่เชื่อใจได้ (แยกจาก กลุ่มตรวจสอบซึ่งเราทำร่วมกันในกลุ่มแอดวานซ์) ที่ พบเจอกันอย่างสม่ำเสมอและเป็นคนที่คุณสามารถ เปิดเผยตัวอย่างซื่อสัตย์จริงใจและให้ตรวจสอบได้ อย่างเต็มที่ ให้ลองคิดดูว่ามีใครบ้างที่จะรวมตัวกัน ได้ และนัดพบกันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้า หากว่าคุณมีกลุ่มแบบนี้อยู่แล้ว ให้แบ่งปันคนที่ ยัง ไม่มีกลุ่ม ว่ามันสำคัญอย่างไรสำหรับคุณ และช่วยพวกเขา ตั้งกลุ่มด้วยการแนะนำ การหนุนใจ หรือด้วยเคล็ด ลับที่คุณสามารถเสนอได้

การอธิษฐาน

นึกถึงและเฉลิมฉลองความของบริสุทธิ์ พระเจ้าในการ อธิษฐาน แสวงหากำไรของพระองค์ต่อความภักดี ของคุณ และให้ขอบพระคุณต่อการช่วยกู้ของพระ เยซูที่ ทำให้คุณได้มีส่วนแบ่งในความชอบธรรมของ พระองค์ ขอพระเจ้าที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องใน ชีวิต ของคุณที่จะทำให้คุณบริสุทธิ์ ให้คำมั่นที่จะมีชีวิตที่ มีวินัยในการยอมจำนนต่อฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ ขณะที่คุณแสวงหากำไรเติบโตในการเป็นสาวกและเป็น ผู้ที่ เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์มากกว่าที่เคยในฐานะผู้ บริสุทธิ์ กับข้อความที่บริสุทธิ์

การตรวจสอบ (25 นาที)

ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบชีวิต และแบ่งปันเป็นคู่ หรือกลุ่มย่อย และอธิษฐานเผื่อกันและกัน

เตรียมเวลาเพิ่มในการประชุมนี้ ที่จะคิดอย่างลึกซึ้ง จากคำถามในแบบฟอร์ม เพื่อแสดงความคิดเห็นอย่าง ตรงไปตรงมาและขอทศเวลาอธิษฐานต่อเรื่องต่างๆ เหล่านี้

จดบันทึก ก

การประชมครี งที่ 8:

ลักษณะของผู้ประกาศข่าว

ประเสริฐ

คริสเตียนที่บริสุทธิ์ที่สุดคือ คริสเตียนที่
ถ่อมใจอย่างที่สุด แล้วความถ่อมใจในการ
ประกาศข่าวประเสริฐจะเป็นอย่างไร?

สรุปการประชมในหนึ่ง ประโยค

.....

ความถ่อมตนเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ประกาศข่าว
ประเสริฐ พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างแก่เราในเรื่อง
นี้ และทรงขัดเกลาและเสริมกำลังภายในเราโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อพระเกียรติของพระบิดา

เบื้องหลังการประชม

.....

นับตั้งแต่เวลาที่ทูตสวรรค์กาเบรียลบอกกับนางมารีย์
ว่า นางกำลังตั้งครรภ์เด็กคนหนึ่ง เราได้เห็นความถ่อม
ใจปรากฏออกมา นี่เป็นเรื่องหลักในเรื่องราวของพระ
เยซู นางมารีย์นั้นมีการพระเจ้าและขอบคุณพระองค์
ที่พระองค์นั้นคำนึงถึงนาง ผู้รับใช้ของพระองค์ ใน
ความต่ำต้อยของนาง หรือที่นางพูดไว้ว่า “ฉันเป็น
เพียงแค่นางรับใช้ธรรมดาคนหนึ่ง... เหตุใดพระเจ้าจึง
ต้องการที่จะใช้นั้น?”

คุณเคยสงสัยบ้างมั๊ยว่า ทำไมพระเจ้าถึงอยากใช้คุณ?

บางครั้งเราสามารถมั่นใจในของประทานและความ
สามารถของเรา โดยการเชื่อว่าพระเจ้าเลือกที่จะใช้เรา
เพราะว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ พระเจ้าทรงเรียกเราเพราะ
ว่าคุณลักษณะของเรา ไม่ใช่จากความสามารถของ
เรา และลักษณะส่วนใหญ่ที่พระองค์พอใจนั้นมีความ
ถ่อมใจเป็นศูนย์กลาง นางมารีย์ได้ร้องเพลงสรรเสริญ
ต่อจากนั้นในการที่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ของเธอได้ทำให้
ความหยิ่งกระจัดกระจายไปและพระองค์ยกความถ่อม
ใจขึ้นสูง ในฐานะหญิงสาวชาวยิวคนหนึ่ง ความรู้ของ
เธอจากพระคัมภีร์เดิมช่วยให้เธอกล่าวอ้างถึงพระเจ้า
ที่มีลักษณะดังนี้ได้ด้วยความมั่นใจ และตอนนั้น เธอ

ได้มีประสบการณ์กับความจริงนี้ด้วยตัวของเธอเอง
พระเจ้าได้เลือกใช้คนที่ถ่อมใจเพื่อวัตถุประสงค์ของ
พระองค์ในแบบที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอซึ่งตรงข้ามกับ
สติปัญญาของโลกนี้ และเปิดเผยถึงฤทธิ์อำนาจและ
พระคุณของพระองค์ผ่านทางคนที่ดูเหมือนจะเล็ก
น้อยที่สุด ดังนั้นก้าวแรกของการให้พระเจ้าใช้เพื่อ
งานใหญ่คือการตระหนักว่าเราต้องพึ่งพาพระองค์ใน
ทุกสิ่งที่เราทำ

การเกิดของพระเยซูคงไม่มีสถานการณ์ที่ต่ำต้อยกว่า
นี้ กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงได้มาบังเกิดในคอก
สัตว์ต่ำต้อยและถูกวางไว้ในรางหญ้า – ที่วางเสื่อ
อาหารสัตว์! การเกิดที่ไร้ราชของกษัตริย์ถูกแทนที่
ด้วยการเกิดที่ยากจนของคนที่ไม่เหมือนใครสำคัญ การ
คืนดีของเราต่อผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเริ่มต้นที่การถ่อม
ใจ

ไม่ว่าเราจะเปิดพระคัมภีร์ตอนใด เช่นอิสยาห์บทที่
53 ที่ซึ่งเราได้ยินเกี่ยวกับความทุกข์ยากของผู้รับใช้
ของพระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งถูกแทงเพื่อการละเมิดของ
เราหรือการประกาศของพระเยซูว่า พระองค์ไม่ได้มา
เพื่อถูกรับใช้แต่พระองค์มาเพื่อรับใช้ หรือการล้าง
เท้าของพวกสาวกของพระองค์ หรือการยอมจำนน
ต่อหน้าพระทัยของพระบิดาที่สวนเกทเสมนีหรือการ
ยอมถูกโบยตี เยาะเย้ยและตรึงที่กางเขนของพระองค์
เอง แม้ว่าพระองค์สามารถที่จะกวาดทุกคนที่ ทำให้
พระองค์บาดเจ็บให้หายไปได้ด้วยคำๆ เดียวเท่านั้น
พระคัมภีร์แสดงให้เห็นภาพของกษัตริย์ผู้รับใช้ผู้ที่มี
จัดการกับความเย่อหยิ่งของมนุษย์ด้วยฤทธิ์อำนาจของ
ความถ่อมใจที่ บริสุทธิ์

พระเจ้าช่วยทุกคนของพระองค์ในลักษณะที่พระองค์
ตั้งใจให้พวกเขาดำเนินชีวิตตามอย่าง ความหยิ่งนำเรา
ไปสู่การทำลาย ในขณะที่ความถ่อมใจจะนำเรากลับมา

- “เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระ
- เยชู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่า แม้
- พระองค์ทรงมีศักดิ์ กษัตริย์ทรงยอมเป็นคนยากจน
- เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลาย

- จะได้เป็นคนมีคั่ง เนื่องจากความยากจนของพระองค์”

• 2 โครินธ์ 8:9

แนวทางการประชุม

จับกลุ่มพูดคุย (10-20 นาที)

ใช้เวลาจับกลุ่มพูดคุยกัน แบ่งปันเรื่องราว หนุนใจให้ข้อเสนอนั้นหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการประกาศและเรื่องอื่นๆ ที่จะหนุนใจทั้งกลุ่ม สำหรับกลุ่มขนาดเล็ก ขอแต่ละคนที่จะแบ่งปันถึงชัยชนะหนึ่งอย่าง และสิ่งที่รู้สึกต่อสู้ดิ้นรนหนึ่งอย่าง ตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว สำหรับกลุ่มขนาดใหญ่ ให้เลือกสี่หรือห้าคนที่แบ่งปันคำพยานชีวิตที่เจาะจงนับตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว

การอธิษฐาน

ให้เวลากับพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อทุกๆ สถานการณ์ทั้งสถานการณ์ที่ดีหรือความท้าทาย เหตุการณ์สำคัญที่ถูกละทิ้งมาในช่วงเวลาของการจับกลุ่มพูดคุยกัน

การสอน (25-35 นาที)

สอนผ่านเนื้อหาการสอนนี้ในแนวทางของคุณเอง ไม่ว่าโดยการอ่านแบบคำต่อคำ หรือปรับปรุงการนำเสนอใหม่ในแบบของคุณเอง

- “อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดี แต่จงถือว่าคุณอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อม อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย

ในความสัมพันธ์ต่อกันและกันก็เช่นเดียวกัน จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์:

ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้า ไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้ แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์ พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลง ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งมรณายนางเขน!

• ฟิลิปปี 2:3-8

ซี เอส ลูอิส (C.S. Lewis) ได้เขียนความเห็นถึงการถ่อมใจเอาไว้ว่า

- “การถ่อมใจที่แท้จริงไม่ใช่การคิดให้หน้ายลงเกี่ยวกับตัวเอง แต่เป็นการคิดมากขึ้นว่าตัวเองเป็นผู้เล็กน้อย”

พระคัมภีร์ไม่ได้ขอให้เราลดคุณค่าตัวเองหรือไม่เคารพนับถือตัวเอง คุณเป็นที่รักและเป็นแก้วตาของพระเจ้า และถูกเรียกว่าลูกที่มีค่าของพระองค์ แต่มีนมัสการบางอย่างที่แบ่งแยกอยู่ คือการคิดถึงตัวเองสูงส่งเกินไปจนทำให้เราไปอยู่ในจุดอันตรายจากความหยิ่งได้ที่ทำให้มนุษย์ชาติได้เข้าไปข้องแวะกับการงานของความบาป ส่วนการคิดถึงตัวเองว่าเล็กน้อยมากเกินไปก็กำลังปฏิเสธตัวตนของเราที่พระเจ้าได้มอบให้ และการคิดถึงตัวเองมากเกินไปก็ทำให้เราไม่รับรู้ถึงอำนาจและการครอบครองของพระเจ้าด้วย ความหยิ่งเป็นใจกลางของความบาปที่ปวง สุกษัตริย์ตอบกับเราว่า “เมื่อความโง่งมมาถึง ความอภัยก็มาด้วย แต่ปัญญาอยู่กับคนถ่อมตัว” (สุภาษิต 11:2) พระคัมภีร์หมวดบทกวียืนยันชัดเจนว่าความดีงามของความถ่อมใจนั้นตรงข้ามกับท่าทีของความหยิ่งและกึ่งชื่นชมยกย่องพระพรหลังไหลผ่านทางความถ่อมใจนั้น

เราอยู่ในยุคของการโฆษณาและผลักดันตัวเอง คุณลองจินตนาการดูสิว่าถ้าดาวิดฆ่าโกลิอัทในยุคนี้ จะเกิดอะไรขึ้น? จะต้องต่อสู้กับการทดลองที่อยากจะทำเซสท์กับหัวโกลิอัทที่เพิ่งได้ชัยชนะมามากแค่ไหน หลายคนอาจตั้งใจที่มีเพลงเขียนถึงความสำเร็จของเรา หรือภาพยนตร์ที่สร้างให้เรา อาจจะมีกรรมรอบตาแห่งหนึ่งให้และแม้กระนั้นก็ตาม ดี แอล มูดี (D.L. Moody) ซี ประเด็นในคำเทศนาคลาสสิกหัวข้อเรื่องความถ่อมใจว่า ไม่มีครั้งไหนเลยในพระธรรมสดุดีที่ดาวิดเขียนถึงชัยชนะของเขาเองในทุกวันนี้ เพียงแค่ความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ก็ถูกใช้มาสนับสนุนตัวเอง นำมาสร้างสถานะและยกระดับตัวเอง แต่พระเจ้าไม่ได้ให้คุณสร้างพันธกิจหรือได้แต่ตำแหน่งใดเลย พระองค์มองที่ลักษณะของคุณ และการยกคุณสู่เป้าหมายของพระองค์ผ่านทางความถ่อมใจ (สุภา 14:11)

พระเยซูเลือกเส้นทางที่ต่ำต้อย ตำแหน่งของผู้รับใช้ พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ที่ไม่ได้มาเพื่อถูกรับใช้ แต่พระองค์มาเพื่อรับใช้ (มาระโก 10:45) สังเกตดูด้วยอห็นพูดเกี่ยวกับพระเยซูทันทีที่ทันใดก่อนการสั่งเท้าให้สาวกของพระองค์ว่า

- ‘พระเยซูรู้ว่า พระบิดาได้วางให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์ และพระองค์มาจากพระเจ้า และกำลังจะกลับไปหาพระเจ้า ดังนั้นพระองค์ได้ลุกขึ้นจากโต๊ะอาหาร ถอดเสื้อตัวนอกของ

- พระองค์ค่อม และผูกผ้าเช็ดตัวไว้ที่รอบเอวของพระองค์

(ยอห์น 13:3-4, เน้นย้ำเพิ่มเติม)

ลองคิดในมุนี คุณได้ยื่นเสียงเคาะประตูและพบว่าราชวงศ์ผู้ปกครองประเทศของคุณยืนอยู่ที่หน้าประตู พวกเขาได้เข้ามาในบ้านของคุณและอุ้มลูกของคุณไปเปลี่ยนผ้าอ้อม ของเสียจากผ้าอ้อมก็ส่งกลิ่นเหม็นเหม็นและคุณก็มองดูด้วยความดี นกแก้วที่เห็นของเสียของลูกคุณเป็นอะไรที่มีของราชวงศ์ผู้ปกครองคนนั้น แต่ว่าราชวงศ์ผู้ปกครองก็ผู้มีที่ท่าสบาย กับสถานการณ์นั้น มีความสุขกับเด็กน้อยนั้น แม้เป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจ หรือสบายใจ แต่ว่าเป็นกิจกรรมที่จำเป็นยิ่ง

อย่าลืมว่าขณะที่พระเยซูล้างเท้าสาวกของพระองค์ พระองค์รู้ว่าผู้ตาสงสารจะทรยศหักหลังพระองค์ พระองค์รู้ว่าเปโตรจะปฏิเสธพระพระองค์ พระองค์รู้ว่าคนที่ติดตามพระองค์ยังคงเยอหยิ่งและอ่อนแอ แต่ในอำนาจและความยิ่งใหญ่ทั้งหมดของพระองค์ พระองค์กลับล่อมตัวลงต่อหน้าพวกเขา พระองค์ให้แบบอย่างที่ว่าพวกเขาจะกระทำตาม ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการที่พวกเขาล้างเท้ากันและกัน แต่พวกเขาจะกลายเป็นผู้รับใช้ที่ถ่อมใจต่อทุกๆ สิ่ง

มีเรื่องเล่าที่รู้จักดีเกี่ยวกับ ชาร์ลส์ สเปนอร์เจียน (Charles Spurgeon) เมื่อเขาได้เห็นนักเทศน์ที่เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่ก้าวขึ้นไปที่ธรรมสถานด้วยท่าที่เยอหยิ่งเล็กน้อย และกลับลงมาอย่างชนิดที่คอดกบ่าเนื่องจากเทศนาอย่างเยอหยิ่ง และได้กล่าวว่า 'ถ้าคุณก้าวขึ้นไปอย่างตอนที่คุณลงมาละก็ คุณอาจจะลงมาอย่างตอนที่คุณก้าวขึ้นไปก็ได้นะ'

ไม่สำคัญว่าการทรงเรียกของเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหน ความภาคภูมิใจในของประทานของเรา ขนาดของโอกาสของเรา หรือชื่อเสียงของพันธกิจของเรา เราไม่มีพลังอำนาจที่จะช่วยใครๆ ที่นั่น ค่าจ้างของความบาปคือ ความตาย (โรม 6:23) แต่ค่าจ้างของความถ่อมตนคือ ชีวิต (สุภาษิต 22:4) ผ่านทางผู้รับใช้ถ่อมใจผู้ทนทุกข์ ผู้ที่เอาการลงโทษของเรานมไม่กางเขนไป บัดนี้เราสามารถที่จะวางใจในพระองค์ แบบกางเขนของตัวเอง โดยการตายอย่างถ่อมใจต่อชีวิตเก่าที่เยอหยิ่งของเรา เราสามารถเคลื่อนจากความตายไปสู่ชีวิต ความถ่อมใจไม่เพียงเป็นสิ่งดีงาม มันคือการตอบสนองอย่างเหมาะสมที่เราสามารถทำได้ต่อ พระเยซู เมื่อเรารับรู้ว่าพระองค์คือ พระผู้เป็นเจ้า

- เพราะพระยาห์เวห์ทรงปรารถนาในประชากรของพระองค์ พระองค์ประทานชัยชนะเป็นมงกุฎแก่คนที่ถ่อมใจ

(สดุดี 149:4)

ความถ่อมใจในการประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้หมายความว่า เรายอมตามใจของผู้คน หรือลดทอนข่าวประเสริฐ หรือหลีกเลี่ยงจากการแบ่งปันความจริงเมื่อทำให้คนเสียความรู้สึกได้ (และบ่อยครั้งการประกาศข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่ทำให้คนอึดอัดใจและเสียความรู้สึก) ในทำนองเดียวกัน ความกล้าหาญในการประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้หมายความว่าเราจะขัดแย้งขัดขวางประเสริฐกับผู้คนโดยไม่ไตร่ตรองก่อนว่า เราจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจความหวังที่เราากำลังนำมาประกาศได้อย่างไร ความถ่อมตนในการประกาศข่าวประเสริฐหมายถึงสิ่งนี้เป็นอย่างน้อย...

คำถาม: ใช้เวลาและพูดคุยกันถึงสี่ด้านของความถ่อมใจในการประกาศข่าวประเสริฐ คุณจะประยุกต์หลักการเหล่านี้ในพันธกิจของคุณเองได้อย่างไร?

รับใช้ พระผู้เป็นเจ้าอย่างถ่อมใจ

ความรับผิดชอบหลักและความปรารถนาของเราควรเป็นการรับใช้พระเจ้า ไม่ว่าจะทำทนาย ไม่สะดวกสบายหรืออาจมีราคาที่ต้องจ่ายมากแค่ไหนก็ตาม เรายินดีที่จะสวมธรรมชาติของผู้รับใช้และเหนือของจอมเจ้านายของเราไหม?

ทำตัวเองให้ว่างเปล่าอย่างถ่อมใจ

ความถ่อมใจหมายถึงการเทตัวเองออกให้ว่างเปล่า เพื่อให้เราสามารถได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความถ่อมใจในตัวของมันเอง เมื่อเราเชื่อเชิญพระวิญญาณให้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา เรากำลังเปลี่ยนจากความตั้งใจที่จะถ่อมใจไปสู่การรับกำลังเพื่อการนั้นด้วย

รับพระคำของพระเจ้าอย่างถ่อมใจ

จงถ่อมใจของคุณเองต่อพระคำของพระเจ้า เรียงร้อยและอ่านให้ดี และยอมรับพระคำของพระเจ้าอย่างที่เป็นอยู่บังคับให้พระคำของพระเจ้าพูดตามความต้องการของตัวเอง แสงสว่างอย่างถ่อมใจที่ จะได้ยินความจริงของพระเจ้า ไม่ว่าจะทำทนายความคิดเดิมของคุณมากแค่ไหน หรืออาจแย้งกับความคิดตามกระแสวัฒนธรรม

การค้นหาคำความจริงของพระเจ้า และการประยุกต์ใช้สติปัญญาของพระองค์จะต้องอาศัยความถ่อมใจ

รับใช้คนที่ เราประกาศอย่างถ่อมใจ

การประกาศเป็นสิ่งที่สำคัญก็จริง แต่เราก็ต้องรักโลกด้วย เราต้องรับใช้คนที่มีความต้องการ อย่างที่เราได้ตั้งใจที่จะรักผู้คน เราก็ต้องรับฟังพวกเขาด้วย ถ้าสิ่งเดียวที่เราทำคือเอาแต่พูดใส่พวกเขาอย่างเดียว เรากำลังพลาดจุดสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างข่าวประเสริฐและชีวิตของพวกเขา และลดความเป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับพวกเขาต่อจากนั้น

โดยการถวายเกียรติแด่พระเจ้า โดยให้พระวิญญาณของพระองค์ได้ทำงานในตัวเรา และโดยการเสริมสร้างจากฐานความจริงของพระคำ เราจะสามารถที่จะเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลมีประสิทธิภาพในโลกนี้ได้ คือ ผู้ที่ช่วยเหลือความต้องการต่างๆ ได้จริง รับฟังคนอื่นอย่างดี และประกาศเรื่องราวพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อ ถ้าเราต้องการที่จะเกิดผลในการประกาศข่าวประเสริฐของเร จุดเริ่มต้นของเราจะต้องเป็นการถ่อมตนลงต่อพระผู้เป็นเจ้า ดี แอล มูดี้ (D.L. Moody) เคยกล่าวเอาไว้ว่า:

“ผมมีมันแพร่ขึ้นอยู่ในฟาร์มของผม มันสวยงามมาก มันเป็นต้นไม้ที่สวยงามที่สุดต้นหนึ่งของผมเลย กิ่งก้านกิ่งก้านเหมือนกับยื่นออกไปหาแสงสว่าง และมันตั้งขึ้นตรงเหมือนกับเทียนไข แต่ผมไม่เคยได้กินผลจากมันเลย ผมมีต้นไม้กิ่งก้านหนึ่งที ออกผลดกมากจนเมื่อปีที่แล้วกิ่งของมันแทบจะแตกพินดินทีเดียว เพื่อนเอ๋ย ถ้าเรากำลังไปมากพอ พระเจ้าจะใช้เราทุกคนเพื่อพระสิริของพระองค์”

ดี แอล มูดี้ (D.L. MOODY)

อภิปราย (15 นาที)

สำรวจคำถามด้านล่าง และ/หรือ อภิปรายจากคำถาม:

- มีส่วนไหนในชีวิตของคุณที่คุณกำลังต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องการถ่อมใจอยู่บ้างไหม?
- มีความขัดแย้งที่แยกไม่ออกระหว่างการแบ่งปันข่าวประเสริฐด้วยความกล้าหาญและการแบ่งปันด้วยความถ่อมใจไหม?
- เราจะสามารถจัดการเรื่องการขาดความถ่อมใจ หรือความถ่อมใจจอมปลอมของตัวเองเราเองหรือของคนอื่นด้วยความรักอย่างไรบ้าง?

“ผมได้เข้าใจแล้วว่า ความรักและความถ่อมใจเป็นความสำเร็จสูงสุดในโรงเรียนของพระคริสต์ และเป็นหลักฐานที่สว่างไสวที่สุด ที่ว่าพระองค์เป็นจอมเจ้านายของเราอย่างแท้จริง”

จอห์น นิวตัน (JOHN NEWTON)

การประยุกต์ใช้ (5 นาที)

ลองคิดอย่างรอบคอบว่าคุณจะสามารถรับใช้และเป็นพระพรให้กับคนรอบข้างคุณในทางที่ไม่คาดคิดและในทางที่ต้องทุ่มเทมากกั อย่งไรบ้าง? คริสตจักรหรือพันธกิจของคุณจ้างคนทำงานอาสาสมัครไหม? ลองบอกพวกเขาให้หยุดพักไปใช้เวลาสักครบครวหรือไปพักผ่อนสัปดาห์วันหยุดสักหนึ่งวัน และอาสาทำหน้าที่แทนพวกเขา ลองเป็นคนแรกในที่ทำงานที่ จะชงชาหรือกาแฟในแต่ละวัน ลองให้ที่พนักงานเสิร์ฟอย่างใจกว้างหลังมื้ออาหารของคุณ และเขียนข้อความแสดงความรักของพระเจ้าให้กับพวกเขา... ลองสร้างสรรค์และตั้งใจใส่ใจเรื่องนั้นดู

ในด้านหนึ่งไม่มีสิ่งใดที่เทียบได้กับผลกระทบทั้งหมดของการที่ พระเยซูล้างเท้าให้สาวกของพระองค์ แต่ในขณะเดียวกันอย่าเรียกมันว่าความกรุณาในโอกาสบังเอิญ สิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำที่ ตั้งใจของคนทีใส่ใจ ด้วยความรัก และถ่อมใจซึ่งเห็นโอกาสต่างๆ รอบตัวที่จะอวยพรผู้อื่นในทางที่จะซึกลับไปที่ องค์ผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ เราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า หรือคู่ต่อสู้คนอื่น (ที่จริงแล้ว อย่าป่าวประกาศเกี่ยวกับสิ่งที่ คุณทำเหล่านี้บนโซเชียลมีเดียเลย!) – เราทำมันเพื่อที่เราจะเติบโตในความถ่อมใจและในฐานะที่เป็นผลตามธรรมชาติของความถ่อมใจ ซึ่งพระเจ้ากำลังทำให้เติบโตขึ้นในเรา

การอธิษฐาน

ขอบพระคุณสำหรับความถ่อมใจของพระคริสต์ และตัวอย่างของหัวใจผู้รับใช้ของพระองค์ ขอบพระเจ้าของคุณให้เห็นตัวคุณเองอย่างที พระองค์เห็นคุณ และที่คุณอาจจะเติบโตในความถ่อมใจและสติปัญญาในทุกวัน อธิษฐานเผื่อกันและกัน ที คุณจะทำถวายและถ่อมใจในการประกาศข่าวประเสริฐของคุณ

การตรวจสอบ (15 นาที)

ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบชีวิต และแบ่งปันเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย และอธิษฐานเผื่อกันและกัน

จดบันทึก

การประชุมครั้งที่ 9:

โอกาสของผู้ประกาศข่าว ประเสริฐ

เครื่องหมายหนึ่งที่บ่งชี้ของประทานในการประกาศข่าวประเสริฐคือ ความสามารถในการเห็น – และความปรารถนาที่จะฉวยทุกโอกาสเพื่อแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนที่อยู่รอบข้างเรา ในการประชุมนี้ เราจะมาสำรวจดูว่า เราจะใช้ทุกโอกาสให้เกิดผลมากที่สุดได้อย่างไร

สรุปการประชุมในหนึ่ง ประโยค

.....

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐควรจะมีพร้อมอยู่เสมอที่จะฉวยทุกโอกาสที่เข้ามา เพื่อจะอธิบายข่าวประเสริฐอย่างชัดเจนในทุกๆ เหตุการณ์และสถานการณ์

เบื้องหลังการประชุม

.....

เปโตรบอกให้เราเตรียมพร้อมเสมอที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐกับทุกคนที่ถามเราเกี่ยวกับความหวังของเรา (1 เปโตร 3:15) เปาโลบอกให้ที่มิธพร้อมเสมอที่จะเทศนาถึงข่าวประเสริฐในทุกฤดู กาลและทุกๆ สถานการณ์ของชีวิต (2 ทิโมธี 4:2) และได้เขียนอีกว่า เราต้องใช้ทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์ (โคโลสี 4:5) พระเยซูได้แสดงตัวอย่างชีวิตที่พร้อมที่จะรับใช้และแบ่งปันในทุกเวลา บางครั้งมันหมายถึงการมองเห็นถึงโอกาสในที่ที่ไม่คาดคิด (กับดักเคียสใน ลูกา 19:1-10) การพร้อมต่อสถานการณ์ที่ ทำลายในทางสังคม (เหมือนกับหญิงชาวสะมาเรียใน ยอห์น 4:1-26) มีความกล้าหาญในที่พิเศษ (จำเรื่องหญิงคนบาปที่บ้านของฟาริสีใน ลูกา 7:36-50 ได้ไหม) การแบ่งปันกับคนที่สังคมไม่ยอมรับ (การรักษาคืนโรคเรื้อรังใน ลูกา 17:11-19) หรือการประกาศความจริงในระหว่างที่ต้องเจ็บปวดกับบททุกข์ (ตอนที่อยู่กับโจรบนไม้กางเขนใน ลูกา 23:39-43)... และอื่นๆ

งานประกาศของบิลลี เกรแฮม (Billy Graham) ซึ่งมี การเทศนาถึงผู้ฟังมากกว่าทุกคนที่เคยมีชีวิตอยู่ เป็น

ด้านที่โด่งดังมากที่สุดในการประกาศของเขา แต่นี่ไม่ใช่ชีวิตเดียวที่บิลลีใช้ในการแบ่งปันข่าวประเสริฐ ตลอดทั้งชีวิตของเขา ไม่ว่าพบกับประธานาธิบดี หรือราชวงศ์ การปรากฏตัวผ่านทางรายการทอล์คโชว์ โทรทัศน์ การนำความช่วยเหลือไปยังที่ที่เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ การทำพันธกิจกับกองทัพที่ประจำการอยู่ที่ต่างประเทศ หรือแบ่งปันข่าวประเสริฐกับแต่ละบุคคลที่เขาพบเจอตามทาง บิลลีมีความพร้อมอยู่เสมอ เขาได้เตรียมตัวให้พร้อมและยินดีที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับทุกคนที่เขาได้พบเจอ

บิลลี เกรแฮม (Billy Graham) ไม่ได้แค่เชื่อฟังพระคัมภีร์ หรือทำตามพระมหาบัญชาอย่างจริงจังเท่านั้น โดยการทำมากกว่าโอกาสของพันธกิจที่เห็นได้ชัดมากที่สุด เพราะแรงจูงใจของเขาที่มองเห็นและฉกฉวยทุกโอกาสจากความเข้าใจ การได้รับ และยอมจำนนต่อข่าวประเสริฐอย่างแท้จริง

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจะมีหัวใจเมตตา กรุณาโดย (เป็นพิเศษเหนือ) ธรรมชาติ เพื่อผู้หลงหายที่มากกว่า ความพึงพอใจที่ได้ประกาศหรือมีโอกาสในการเทศนา ผู้ประกาศต้องการอย่างยิ่งที่จะเห็นทุกคนได้ยิน ได้รับข่าวประเสริฐ แม้ว่าเจอการประณามและผลลัพธ์อันรุนแรงที่จะเกิดขึ้นตามมา ก็ไม่อาจหยุดยั้งพวกเขาจากการพูดถึงกับเรื่องของพระเยซูในทุกๆ โอกาสได้ (กิจการ 4:18-20)

เรื่องจริงที่น่าทึ่งของเดสมอนด์ ดอสส์ (Desmond Doss) ถูกนำมาเล่าเมื่อเร็วๆ นี้ผ่านภาพยนตร์ ฮอลลีวูดเรื่อง Hacksaw Ridge ซึ่งเปิดเผยถึงชายคนหนึ่งที่ถูกล้างไปเป็นทหารที่ ทำหน้าที่ ด้านแพทย์ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง แต่เขาปฏิเสธที่จะหยิบปืนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เพราะความเชื่อศรัทธาต่อพระเจ้าของเขา การได้ถูกส่งไปประจำการที่เกาะโอกินาวาของประเทศญี่ปุ่น ดอสส์ได้พบว่า ตัวเขตกอยู่หลังแนวของข้าศึกที่ ‘Hacksaw Ridge’ ภายใต้การยิงถล่มจากศัตรู เสียงร้องของผู้บาดเจ็บ ทั้งอเมริกันและญี่ปุ่น ดอสส์ เริ่มช่วยคนที่เขาสามารถช่วยได้ ที่ จะพาพวกเขาหลบมาจากสันเขาด้วยการใช้ระบบชักกรอก

ลงมา เขาถูกยิงที่แขนจากพลซุ่มยิง และพบภายหลังว่ามีสะเก็ดกระสุนถึงสิบเจ็ดชิ้นในร่างกายของเขา แต่เขาก็ยังคงพยายามต่อไปเท่าที่เขาสงบสามารถช่วยเหลือคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

หลายปีหลังจากนั้นได้มีการสัมภาษณ์เขา ดอสส์อธิบายว่าเมื่อไรก็ตามที่ความเหน็ดเหนื่อยหมดแรงเข้ามาและเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้ เขาอธิษฐานว่า ‘พระเจ้า ขอช่วยลูกให้ช่วยได้อีกสักคนหนึ่งเถิด’ ดอสส์ได้ช่วยคนอื่นอย่างน้อย 75 คนจากสันเขานั้น

คำอธิษฐานของดอสส์เป็นเหมือน เสียงร้องของผู้ประกาศข่าวประเสริฐว่า ‘พระเจ้า ผ่านทางทุกๆ โอกาสไม่ว่าจะยากหรือต้องจ่ายราคาสักเท่าไร ช่วยลูกให้ได้ ประกาศได้อีกสักคนหนึ่งเถิด’

แนวทางการประชุม

จับกลุ่มพูดคุย (10-20 นาที)

ใช้เวลาจับกลุ่มพูดคุยกัน แบ่งปันเรื่องราว หนุนใจให้ข้อเสนอนั้นหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการประกาศและเรื่องอื่นๆ ที่จะหนุนใจกลุ่ม สำหรับกลุ่มขนาดเล็ก ให้แต่ละคนที่จะแบ่งปันถึงชัยชนะหนึ่งอย่าง และสิ่งที่รู้สึกต่อผู้ต้นรณหนึ่งอย่าง ตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว สำหรับกลุ่มขนาดใหญ่ ให้เลือกสี่หรือห้าคนที่แบ่งปันคำพยานชีวิตที่เจาะจงนับตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว

การอธิษฐาน

ให้เวลากับพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อทุกๆ สถานการณ์ทั้งสถานการณ์ที่ดีหรือความท้าทาย เหตุการณ์สำคัญที่ถูกยกขึ้นมาในช่วงเวลาของการจับกลุ่มพูดคุยกัน

การสอน (20-30 นาที)

สอนผ่านเนื้อหาการสอนนี้ในแนวทางของคุณเองไม่ว่าโดยการอ่านแบบคำต่อคำ หรือปรับปรุงการนำเสนอใหม่ในแบบของคุณเอง

- ‘วันหนึ่งในขณะที่ เปโตรและยอห์นกำลังขึ้นไปยังพระวิหาร เป็นเวลาบ่าย 3 โมงครึ่งเป็นเวลาอธิษฐาน มีคนหาขายง่อยแต่กำเนิด มาวางไว้ที่ประตูพระวิหารที่มีชื่อว่า ประตูจาม ทุกๆ วันเขาจะมาขอรับทานจากผู้คนที่ผ่านเขาออกพระวิหารเมื่อเขาเห็นว่าเปโตรและยอห์นกำลังจะเข้าไป จึงได้ร้องขอเงิน เปโตรและยอห์นจึงหันไปจ้องมองชายง่อย เปโตรพูดขึ้นว่า “ดูพวกเราสิ” ชายง่อย

- ก็หันมาฟังอย่างเอาใจใส่ และคาดหวังว่าจะได้รับอะไรบางอย่างจากท่านทั้งสอง เปโตรพูดต่อไปว่า “ข้าพเจ้าไม่มีเงินไม่มีทอง แต่ก็จะให้สิ่งที่ยกใจข้าพเจ้าใจในพระนามของพระเยซูคริสต์แห่งเมืองนาซาเรธ จงเดินเถิด”

กิจการ 3:1-6

มันง่ายที่จะพลาดโอกาสต่างๆ ไป ความเสียใจของคนจำนวนมากในช่วงปีนปลายชีวิตมักวนเวียนอยู่กับสิ่งที่พลาดโอกาสไป หรือสิ่งที่พวกเขาหวังว่าจะได้ทำถ้าเพียงแต่พวกเขาจะมีความมั่นใจที่จะลงมือทำ หรือถ้าเพียงแต่พวกเขาสนใจความคิดของคนอื่นให้น้อยลง

โลกของโซเชียลมีเดียได้สร้างให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่คือ “ความกลัวที่จะพลาดโอกาสหรืออะไรบางอย่างไป (FOMO) ในโลกที่มีการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา เราสามารถเห็นว่าคนอื่นกำลังทำอะไรอยู่ได้เสมอ และเมื่อมันดูเหมือนว่าคนอื่นกำลังมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีกว่าเรา – เมื่อนั้น FOMO ก็เกิดขึ้น ถ้ากล่าวโดยทั่วไป FOMO คือสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยและบ่อยครั้งก็เป็นผลข้างเคียงที่ไม่ดีของการเชื่อมต่อกันตลอดเวลาด้วย แล้วเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ล่ะ? คุณเคยมีประสบการณ์กลัวที่จะพลาดโอกาสหรืออะไรบางอย่างไป (FOMO) เมื่อคุณอ่านเรื่องเกี่ยวกับสาวกของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกเริ่มที่มีการเพิ่มขึ้นในหนังสือกิจการบ้างไหม?

การอ่านเรื่องราวของอัครทูตในพันธสัญญาใหม่สามารถทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณกำลังพลาดโอกาสในการผจญภัยในระดับเดียวกับที่พวกเขาได้มีประสบการณ์ในการแบ่งปันข่าวประเสริฐได้ แม้ว่าเราส่วนใหญ่ไม่ได้กระหายหาเรื่องน่ากลัว อยากรอดพ้นจากความตาย(!) เราก็คงอยากที่จะเห็นและมีประสบการณ์กับหมางสำคัญและการอัศจรรย์อย่างที่เกิดขึ้นกับพันธกิจของอัครทูตเช่นกัน

ในกิจการบทที่ 3 เปโตรและยอห์นได้เจอกับสถานการณ์ที่พบเจอได้ปกติในทุกๆ วัน อย่างเช่นขอทานที่เป็นง่อยร้องขอเงินจากพวกเขาทั้งสอง คงเป็นเรื่องง่ายที่อัครทูตจะแค่เดินผ่านชายที่โชคร้ายผู้นั้นไป หรือให้เงินเขาในบัดดลแล้วก็ไปต่อ

ลองดูความเจาะจงของภาษาที่ใช้ในตอนนั้น: แทนที่จะเดินไปต่อ เปโตรและยอห์นมองดูที่ชายคนนั้น จากพระคัมภีร์ฉบับ The NRSV translation จะเห็นว่า เปโตรและยอห์นฟังดู อย่างตั้งใจ ที่ชายคนนั้น ผู้ที่จดจ่อความตั้งใจของเขา ต่อพวกเขาด้วยหวังว่าจะได้รับบางสิ่งบางอย่าง

คำถาม: คุณตั้งใจมองไปยังโลกรอบๆ ตัวคุณมากแค่ไหน? คุณมองเห็นและฉวยโอกาสในการที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐในเวลาที้นอกเหนือจากพันธกิจของคุณได้ไหม (เช่น นอกเหนือจากการเทศนาข่าวประเสริฐบนเวทีหรืองานประกาศ)?

คนง่อยเห็นโอกาสที่จะได้สิ่งทีเขาต้องการมากที่สุดซึ่งในความคืดของเขาคือ เงิน เป็นโชคดีสำหรับคนง่อยคนนี ที้อัครทูตให้ความสนใจต่อโอกาสทีอยู่ตรงหน้าของพวกเขา หมายความว่าพวกเขาสามารถทีจะให้สิ่งทีจำเป็นทีสุดจริงๆ แก่คนง่อยนั้น คือ พระเยซู ความรักต่อผู้หลงหายนีเองทีทำให้อัครทูตและยอห์นหยุดยืนตรงนั้น ไม่ใช่เพราะความสงสารต่อความพิการของเขาหรือสถานะทางสังคม

พระคัมภีร์บอกเราว่า คนทีให้เกียรติพระเจ้า พระองค์ก็จะให้เกียรติเขา (1 ซามูเอล 2:30) ข้อนี้ เป็นจริงเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าในสิ่งเล็กน้อยของชีวิตด้วย เมื่อเราได้พิสูจน์ถึงความสัตย์ซื่อในทีลับ ในสิ่งเล็กน้อยหรืองานด้านในชีวิตทีเราทำไม่คอยดีสังเกต พระเจ้าจะมอบความไว้วางใจในสิ่งทีใหญ่กว่าให้เรา นั้นอาจหมายถึงเวทีทีใหญ่กว่าเดิม แต่อย่าหยุดแค่นั้น จำนวนมากขึ้นเท่านั้น สิ่งทีดีกว่าเวทีใหญ่ คือ การแสดงถึงฤทธิ์อำนาจทียิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน ชีวิตเรา พระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ อย่างเต็มเปี่ยมเต็มมอบให้กับคุณวันนี เมื่อคุณยอมจำนนต่อพระเจ้าเป็นเจ้า แต่ดูเหมือนพระองค์จะมอบความไว้วางใจนี้แก่คนทีพระองค์รู้ว่าจะใช้มันอย่างดีทีสุดเพื่อพระองค์จริงๆ แล้วไม่ว่าใครก็ตามในกองทัพอิสราเอลสามารถจัดการกับโกลิอัทได้ด้วยการช่วยเหลือของพระเจ้า แต่เป็นดาวิดทียืนหยัดขึ้นมาและพิสูจน์ความไว้วางใจในการก่อกองทัพเฉพาะเจาะจงนี้ และด้วยเหตุนี้เส้นทางสู่บัลลังก์จึงถูกวางไว้เพื่อเขา

ถ้าคุณต้องการผจญภัยเต็มขั้น จงสัตย์ซื่อต่อสิ่งเล็กน้อย ต่อโอกาสในทุกๆ วัน และดูว่าพระเจ้าทำอะไร ถ้าคุณกำลังรู้สึกดี นรณและต้องต่อสู้กับความเฉื่อยชาในการฉวยโอกาสทีเข้ามาเหล่านั้น ให้ขอพระเจ้าช่วยนำคุณออกจากพื้นที่แห่งความสบาย (comfort zone) ของคุณ และผลักคืนคุณสู่ การเลือก ทีจะตั้งใจแม้ในเวลาทีคุณไม่ชอบก็ตาม ถ้าคุณรู้สึกผิดทีพลาดโอกาสนั้นๆ และรู้สึกทำทำให้พระเจ้าผิดหวัง จำไว้ว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณรู้สึกผิดเกี่ยวกับการพลาดโอกาสนั้นๆ เลย พระองค์อยากให้คุณรักผู้หลงหายนั้น ด้วยความรักทีมีต่อพระองค์

ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แม้้อัครทูตทีทำผิดพลาดได้ ในการประกาศของพวกเขานั้นแน่นอนว่าต้องมีการพลาดโอกาสเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือไม่ใช้การทียึดตัวเราติด

กับมาตรฐานทีเป็นไปไม่ได้ทีวางกองอยู่บนแรงกดดัน แต่ยึดตัวเราไว้ในความรักทีหาทีเปรียบไม่ได้ของพระเจ้าทีอยู่บนพระคุณ จากความจริงนี้ เราจะเติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจนกลายเป็นคนทีสัตย์ซื่อมากขึ้นต่อโอกาสทีพระองค์วางไว้ต่อหน้าเราวันต่อวัน ครึ่งหนึ่ง ดี แอล มูดี้ (D.L. Moody) เคยกล่าวว่า ‘พระเจ้าได้ให้เรื่อชูชีพแก่ผมแล้วตรัสว่า...“มูดี้ไปช่วยทุกคนเท่าทีเจ้าช่วยได้”’ ความสามารถของคุณในการพยาย และการมองเห็นคนกำลังจมลง และดึงพวกเขาขึ้นมาจากน้ำพบได้ในความรักต่อพระเจ้า และความรักของพระองค์สำหรับโลกนี้

นี่คือคำแนะนำแนวทางปฏิบัติสามประการเพื่อช่วยทีรับรู้อโอกาสในแต่ละวันได้ชัดมากขึ้น และสัตย์ซื่อต่อโอกาสเหล่านั้น

1. บันทึกประจำวัน

การบันทึกประจำวันมีประโยชน์หลายอย่าง เมื่อคิดถึงโอกาส ลองเขียนรายละเอียดในแต่ละวันของคุณ มีใครบ้างทีคุณใช้เวลาด้วยทีทำงาน? คุณเดินผ่านคนไรบ้านคนเดิมเป็นประจำไหมในแต่ละวัน? คุณเคยกับใครบ้างทีหน้าประตูโรงเรียน?

การเขียนบันทึกทีจะช่วยทีให้คุณคิดถึงคนเหล่านั้นเสมอซึ่งคุณสามารถระลึกถึงพวกเขาในคำอธิษฐานได้ และสามารถใช้ในการตรวจสอบชีวิตส่วนตัวได้ด้วย: คุณตั้งใจสนทนากับพวกเขาด้วยความเชื่อมั๊ย? เป็นการสนทนาทีไว้ใจหรือว่าความดีพยายามทีจะลงลึกไปมากกว่านั้นหรือไม่? ถ้าคุณรู้สึกว่ามีสมารถได้ ลองขอให้คนทีตรวจสอบชีวิตของคุณช่วยอ่านบันทึกของคุณและถามคำถามเหล่านั้นกับคุณดู

2. ความท้าทาย

ถ้าหากว่าความกล้าส่งต่อสู่ในเรื่องการใช้โอกาสทีเข้ามาในแต่ละวัน ทำไมไม่ลองท้าทายตัวเองดูละ? อย่างเช่น ‘สัปดาห์นี้ฉันต้องการทีจะคุยกับคนแปลกหน้าอย่างน้อยหนึ่งคนเกี่ยวกับพระคริสต์’ การท้าทายแบบนี้สามารถใช้ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือการประกาศ และจะช่วยขยายคุณไปไกลมากกว่าการประกาศข่าวประเสริฐประจำของคุณ

3. การผจญภัย

เปลี่ยนความคิดของคุณจากหน้าทีไปสู่การผจญภัย เริ่มทีความรับผิดชอบต่อการประกาศ และเราต้องการทีจะเชื่อฟังสิ่งทีพระเจ้าขอให้เราที แต่สำราดจากความรักเรากทีพลาดสิ่งสำคัญไป ลองคิดถึงโอกาสทีจะเข้ามาในสัปดาห์ข้างหน้า ทีจะไม่ใช้หน้าทีเท่านั้น แต่เป็นการผจญภัยทีน่าสนใจ หลายคนทีทำงานปกติ

วันละแปดชั่วโมง แม้แต่คนที่รักงานของตัวเองก็ตาม พวกเขาแทบจะรอให้ถึงสุดสัปดาห์ไม่ว่า เราสามารถที่จะเป็นคนที่แทบจะรอที่จะแบ่งปันพระเยซูในโอกาสดีไปด้วยความคาดหวังเดียวกันนั้นได้ไหม? ถ้าเราทำได้ เราเริ่มต้นที่จะเฝ้ารับการผจญภัยด้วยความคิดที่ดี และแม้เมื่อมันท้าทาย เราก็แค่ลุกขึ้นปีดฝุ่นและออกไปลองอีกครั้ง

ในถ้อยคำของมาร์ติน ลูเทอร์ (Martin Luther),

- ‘ถ้าเรามีความเชื่อ ผู้เชื่อไม่อาจที่จะถูกเหนี่ยว
- รึงได้ เขาทรยศต่อตัวเอง เขาสัมเลิกที่จะทำ เขา
- สาราภาพและสอนข่าวประเสริฐนี้ ต่อผู้คนด้วยความ
- เสี่ยงของชีวิตในตัวเอง’

การอธิษฐาน (20 นาที)

สำรวจคำถามด้านล่าง และ/หรือ อภิปรายจากคำถาม:

- คุณเคยพลาดโอกาสที่ชัดเจนบ้างไหม? คุณเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นั้น?
- อะไรคือความท้าทายเรื่องใหญ่ที่สุดที่คุณเจอในการฉวยทุกๆ โอกาสเพื่อแบ่งปันข่าวประเสริฐ?
- คุณสร้างสรรค์โอกาสอย่างตั้งใจเพื่อแบ่งปันข่าวประเสริฐอย่างไรบ้าง ในกรณีที่ไม่มีโอกาส?
- อภิปรายสามคำแนะนำจากบทเรียนการสอนครั้งนี้ คุณเห็นประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้ไหม (บันทึกประจำวัน, การท้าทาย, การผจญภัย) และคุณจะนำมาใช้ให้เกิดผลได้ไหม?

- นี่คือหลักการ คือให้ปรับวิธีการของคุณให้เข้ากับความเป็นของผู้คนที่คุณหาพาร์ทเนอร์ด้วย
- คุณต้องนำข่าวประเสริฐไปให้พวกเขาด้วยวิธีการและสภาวะการณ์ที่พวกเขาจะได้รับประโยชน์จากการได้ฟัง

• แคทลีน บูธ (CATHERINE BOOTH)

การประยุกต์ใช้ (5 นาที)

ให้เด็อนนี้เป็นเดือนที่คุณตั้งใจเกี่ยวกับการฉวยโอกาสที่คุณอาจเคยปล่อยผ่านไป หรือเลือกที่จะไม่เกี่ยวข้องกับ มีเพื่อนเก่าคนไหนบ้างที่คุณสามารถเข้าไปหาเขาได้? คุณสามารถใช้เวลาพิเศษที่จะพูดคุยกับคนไร้บ้านได้มั๊ย? คุณเชื่อจากคนชงคนเต็มไหม ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจะสนทนากับเขาเรื่องพระเยซูได้ไหม?

แน่นอนว่าทุกคนในกลุ่มสามารถคิดถึงโอกาสในสัปดาห์ปกติของพวกเขาได้ว่าจะสามารถแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูด้วยความตั้งใจมากกว่าเดิมได้ที่ไหนบ้าง สัญญาต่อกันและกันที่จะใช้โอกาสนี้ทั้งตัวของคุณและรายงานต่อกันและกันในเดือนหน้าว่ามีผลเป็นอย่างไรบ้าง จำไว้ว่านี่ไม่ใช่การตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามอำเภอใจ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพฤติกรรมของอุปนิสัย สิ่งที่เราเริ่มต้นด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างตั้งใจสามารถพัฒนาไปเป็นอุปนิสัยธรรมชาติของเราได้เมื่อเวลาผ่านไป

พิจารณาที่จะเริ่มเขียนบันทึกประจำวัน

การอธิษฐาน

ขอคุณพระเจ้าที่พระองค์จัดเตรียมโอกาสต่างๆ ให้คุณ เพื่อให้จะได้ประกาศถึงข่าวประเสริฐของพระองค์และแบ่งปันความเชื่อของเรากับผู้อื่น ขอพระองค์ที่จะจัดเตรียมบางโอกาสที่พิเศษในสถานการณ์ที่ซึ่งคุณหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง และโอกาสที่ไปในแต่ละวัน อธิษฐานเผื่อกันและกันที่คุณจะสามารถหยั่งรู้ถึงโอกาสรอบๆ ตัวคุณ และข้อสงสัยต่อแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นนั้น

การตรวจสอบ (15 นาที)

ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบชีวิต และแบ่งปันเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย และอธิษฐานเผื่อกันและกัน

การประชมครั้งที่ 10:

พันธะของผู้ประกาศข่าว

ประเสริฐ

พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยคำเชื่อหรือเชียวของพระเจ้าให้เราหันกลับจากการกบฏของเราและเข้ามาสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์ โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เราจะทำให้แน่ใจได้อย่างไรว่าเราไม่ได้แค่กำลังอธิบายและนำเสนอว่าข่าวประเสริฐคืออะไร แต่ได้เรียกร้องต่อผู้คนที่กล้าหาญให้ตอบสนองและลงมือทำบางอย่างกับสิ่งที่พวกเขาได้ฟัง?

สรุปการประชมในหนึ่ง

ประโยค

.....

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐมีความมุ่งมั่นที่จะประกาศข่าวประเสริฐอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการเชื่อหรือเชียวให้เปลี่ยนทิศทางชีวิต และมีประสบการณ์กับชีวิตใหม่ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์

เบื้องหลังการประชม

.....

ลองจินตนาการถึงเจ้าบ่าวที่ยืนอยู่ที่หน้าโบสถ์ในวันแต่งงานของเขา เขามองไปรอบๆ อาคารที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เต็มไปด้วยเพื่อนและครอบครัวของเขาที่ตื่นเต้นคาดหวังถึงการเดินเข้ามาของเจ้าสาว นางในฝันของเขาที่จะมาในอีกไม่นาน สิบนาที่ผ่านไปเจ้าสาวยังไม่มา 'มันเป็นเรื่องปกติที่เจ้าสาวจะมาสาย' เขาคิดและบอกกับตัวเองอย่างนั้น ยี่สิบนาที่ผ่านไปก็ยังไม่มา 'แควว่าเจ้าสาวของเขาจะมา เขาหัวเราะอย่างประหม่า สามสิบนาที่ผ่านไปเจ้าสาวก็ยังไม่มาและไม่มีคำอธิบายว่าทำไมเจ้าสาวถึงยังไม่มา เจ้าบ่าวเริ่มสับสนกังวลเล็กน้อยจากเสียงพึมพำจากแขกที่มารวมตัวกัน เริ่มตั้งขึ้น สี่สิบนาที่ผ่านไป แล้วก็กลายเป็นหนึ่งชั่วโมง และก็ยังคงไม่มีแควของเจ้าสาว เสียงบนพุ่มฟ้าของแขกที่มาในงานก็ดังไปทั่ว มันเกิดอะไรกันขึ้นนี่? หรือว่าเธอวิ่งหนีไปอย่างน่าขนขั่น หรือเธอได้ทำสิ่งที่ไม่ผ่านการคิดไตร่ตรองและตัดสินใจที่ไม่มาในที่สุด?

ความคิดของเจ้าบ่าวเริ่มคิดถึงเหตุผลต่างๆ นานาที่เป็นไปได้ซึ่งทำให้เจ้าสาวไม่มางานแต่ง แล้ววันใดวันนั้น ท้องไส้ของเขาก็ปั่นป่วนไปกับความจริงที่กระแทกเข้ามาคือ เขายังไม่เคยขอให้เจ้าสาวมาแต่งงานกับเขาเลย

การเชื่อหรือเชียวเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าโอกาสนั้นต้องการตอบสนอง ข่าวประเสริฐของพระเยซูในฉบับที่สั้นที่สุดได้ถูกบันทึกโดย มาร์โกว่า: “ถึงเวลาแล้ว อาณาจักรของพระเจ้าใกล้จะมาถึงแล้ว จงกลับใจและเชื่อในข่าวประเสริฐ!” (มารโก 1:15) คำที่ว่า กลับใจอาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ เพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ถึงความหมายที่แท้จริงของมัน การกลับใจมักถูกนำไปโยงกับการประกาศแบบ 'เชื่อหรือพินาศ' ซึ่งทำให้หลายคนได้ยินแต่เรื่องการตัดสิน การพิพากษา คำว่ากลับใจฟังดูเหมือนจะไม่ใช้คำว่า 'ข่าวดี' สำหรับหลายคนในทุกวันนี้

แต่เมื่อเราได้เข้าใจอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว คำว่า 'กลับใจ' นั้น เปิดเผยความจริงของข่าวประเสริฐอย่างน่าอัศจรรย์ มันหมายถึง การเปลี่ยนแปลงความคิด การเปลี่ยนแปลงทางเดินของชีวิตคุณ 'คุณกำลังไปในทางที่ผิด' พระเยซูกำลังพูดว่า 'แต่เพราะเรา เจ้าสามารถที่จะไปในทางที่ถูกต้อง คือ ทางแห่งความจริงที่นำไปสู่พระบิดา' การกลับใจเป็นข่าวดีที่สวยงามยิ่งนัก เพราะมันเหยียยขึ้นโอกาสแก่ทุกคนที่จะรู้จักกับชีวิตแทนที่ความตาย เราได้นำการพิพากษามาสู่ตัวเราจากการกบฏของเราที่ต่อต้านพระเจ้า และการกลับใจเป็นคำสั่งสัญญาเตือนใจที่เตือนเราต่อความจริงนี้ และเป็นดังการเชื่อหรือเชียวให้ค้นพบความหวังของพระเยซูด้วย

ตามที่ วอลเตอร์ เอ. เอลเวลล์ และแบร์รี่ เจ. เบทเชลล์ (Walter A. Elwell and Barry J. Beitzel) บอกว่าการกลับใจ (การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ) มีอยู่สามส่วนประกอบ:

- หนึ่งคือ การหันกลับจากบางสิ่งที่ยึดติด ความบาปที่เจาะจง พระที่ขมเท็จหรือชีวิตที่อยู่เพื่อตนเอง (1 เธสะโลนิกา 1:9; วิวรณ์ 9:20, 21 and 16:11) สอง การเปลี่ยนแปลง คือ ผลผลิตของน้ำพระทัยพระเจ้าและงานของพระคุณของพระองค์ในโลกนี้ (กิจการ 11:18; โรม 2:4; 2 โคริน

- 7:10; 2 ทิโมธี 2:25; 2 เปโตร 3:9) สามคือ การเปลี่ยนแปลง คือการหันจากบางคน คำมั่นสัญญาของทั้งชีวิตของคนที่หนึ่งต่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ (กิจการ 14:15; 1 เธสะโลนิกา 1:9; 1 เปโตร 2:25) มันเป็นการทำความเข้าใจใหม่ทั้งหมดอีกครั้งเกี่ยวกับการภักดีทั้งหมดต่อพระเจ้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแบบน่าประหลาดใจหรือน่าเบื่อ ในทันที หรืออย่างช้าๆ มีอารมณ์หรือหนึ่งสงบก็ตาม

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐยุคแรก ระมัดระวังที่จะเปิดโอกาสสำหรับผู้ฟังของพวกเขาที่จะตอบสนองต่อสารที่ได้กล่าวออกไป อย่างที่พระเยซูได้ทำ การร้องขอให้กลับใจถูกทำให้เป็นจุดสุดยอดสำคัญของการเทศนาเรื่องของพระเยซู

(Acts 2:37–39; 3:25–26; 4:12; 5:31; 10:43). (กิจการ 2:37–39; 3:25–26; 4:12; 5:31; 10:43)

ข่าวประเสริฐเป็นการขยายผลคำเชื่อเชิญสำหรับมนุษยชาติที่จะหยุดวิงหนีจากพระเจ้า ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เราสามารถหันกลับมาเผชิญหน้ากับพระเจ้าได้ และเมื่อเราทำเช่นนั้น ความคิดของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยความจริงว่าพระองค์เป็นผู้ใด และเราจะได้เห็นชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณของพระองค์

แนวทางการประชุม

จับกลุ่มพูดคุย (10-20 นาที)

ใช้เวลาจับกลุ่มพูดคุยกัน แบ่งปันเรื่องราว หนุนใจให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและเรื่องอื่นๆ ที่จะหนุนใจกลุ่ม แบ่งปันถึงโอกาสเพิ่มเติมที่เป็นผลจากการทำตามเนื้อหาการประชุมครั้งที่ผ่านหน้า (การประชุมครั้งที่ 9: การประชุมสุดท้าย)

การอธิษฐาน

มอบเวลากับพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสในการประกาศข่าวประเสริฐช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ไว้ดวงใจในพระเยซูผ่านทางโอกาสเหล่านั้น

การสอน (30-40 นาที)

สอนผ่านเนื้อหาการสอนนี้ในแนวทางของคุณเอง ระบุว่าโดยการอ่านแบบคำต่อคำ หรือปรับปรุงการนำเสนอใหม่ในแบบของคุณเอง

- ‘เมื่อผู้คนได้ยินแล้วก็รู้สึกเสียดแทงใจ จึงพูดกับเปโตรและอัครทูตอื่นๆ ว่า “พี่น้องทั้งหลาย พวกเราควรจะทำอย่างไรกันดี” เปโตรจึงตอบว่า “พวกท่านทุกๆ คนจงกลับใจและรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ เพื่อรับการยกโทษบาปของท่าน แล้วท่านจะได้รับของขวัญประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระสัญญานี้เป็นของท่านของลูกๆ และทุกท่านที่อยู่ห่างไกล ผู้ที่พระเจ้าทรงเรียก”’

กิจการ 2:37-39

การเชื่อเชิญเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาข่าวประเสริฐไม่แพ้ ไม่กางเขน หลังจากมีประสบการณ์กับการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพนเทคอสต์ เปโตรเริ่มต้นเทศนาแก่ฝูงชนที่มารวมตัวกัน ผ่านฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณที่ทำงานในการเทศนาของเขา ผู้ฟังถูกแทงใจดำ เมื่อพวกเขาได้ยินข้อความของข่าวประเสริฐ

ลงจันตนาการถึงตอนจบในทิศทางตรงกันข้ามดูซี ขณะที่ฝูงชนพร้อมที่จะวางใจในพระเยซู เปโตรพูดว่า ‘ขอบคุณและราตรีสวัสดิ์!’ และเดินออกไปรับประทานอาหารดีๆ หลังการเทศนาที่เพื่อกๆ ของเขา ฝูงชนที่ได้รับการสัมผัสใจจากถ้อยคำของเขาต่างสับสนว่าจะประยุกต์มันเข้ากับชีวิตของพวกเขาอย่างไร พวกเขาเดินกลับไปใช้ชีวิตปกติพร้อมกับคำถามมากกว่าที่ได้รับคำตอบ โดยไม่มีโอกาสที่จะเชื่อวางใจในพระเยซูที่เปโตรได้แนะนำให้พวกเขารู้จักเลย

ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้เป็นแบบนั้น! เปโตรได้เชื่อเชิญให้ฝูงชนตอบสนองและกลับใจ โดยให้วิธีที่จับต้องได้ เพื่อตอบสนองถ้อยคำที่พวกเขาได้เข้าใจและตอบสนองต่อการทรงเรียกรับของพระวิญญาณที่เกิดขึ้นในหัวใจของพวกเขา ข่าวประเสริฐที่ครบถ้วนต้องรวมเอาไว้ทั้ง การเชื่อเชิญ การกลับใจ และการอธิบายว่าจะตอบสนองสิ่งที่ได้ยินอย่างไร สวมกุ่มมั่นที่จะเทศนาข่าวประเสริฐที่ครบถ้วน และเราก็คงควรทำเช่นนั้นด้วย

สำหรับผู้เตรียมการเทศนาหรือการประกาศอย่างเป็นทางการ เป็นประจำ คุณคว้ามั่นสำคัญขนาดไหนที่จะสอดแทรกวิธีนำเสนอสิ่งที่คุณได้พบเจอเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การเทศนาของพระเยซูและของอัครทูต เต็มไปด้วยการประยุกต์ใช้ การนำเสนอข่าวประเสริฐของพระเยซูครั้งแรกในหนังสือมาระโก เรียกว่า ‘กลับใจ เพราะอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้ว’ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เกือบจะทั้งหมด เพราะพระองค์กำลังพูดว่า ‘เจ้ากำลังไปผิดทาง เจ้าจำเป็นต้องหันกลับมาและมีการประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลง!’

ตลอดพระกิตติคุณ พระเยซูทำการเชื่อเชษฐิหลายครั้ง: ‘คนทีเห็นตเห็น้อยงมหาเรา’ (มัทธิว 11:28) ‘มาเถิด แล้วเจ้าจะด้เห็น’ (ยอห์น 7:37) ‘จงตามเรามาเถิด’ (มัทธิว 4:19) ‘ถ้าผู้ใดกระหายก็ให้เขามาหาเราและดื่ม’ (ยอห์น 7:37) ‘มารับประทานอาหาร’ (ยอห์น 21:12)

การเชื่อเชษฐิเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งทีเกิดขึ้นตามอำเภอใจหรือไม่สำคัญอะไร แต่เป็นการเปิดเผยให้โลกนเห็นว่พระองค์เป็นผู้ใด และมีผลทีเกิดขึ้นจริงๆ เมื่อมีการตอบรับหรือปฏิเสธ นียามของการเชื่อเชษฐินั้นคือต้องมีการตอบสนองบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการสั่งเล เลือกไม่ได้สักทีก็ค้อการปฏิเสธการเชื่อเชษฐิแล้ว มีเพียงการตอบรับ ‘ตกลง’ เท่านั้นทีนำมาสู่การยอมรับต่อการเชื่อเชษฐิและพระพรทีจะตามมา

คำถา: ดูตัวอย่างพระคัมภีร์สามตอนเกียวกักับการเชื่อเชษฐิ และนำมาอภิปรายเป็นกลุ่ม

การทรงเรี ยกของสาวก (มาระโก 1:17)

การทรงเรียกของพระเยซูเป็นเรีองส่วนบุคคล

การทรงเรี ยกต่อเศรษฐี ฆั (มัทธิว 19:16-22)

การทรงเรียกของพระเยซูมีราคาทีต้องจ่ายสูงมาก

การทรงเรี ยกออกจากความตาย (ยอห์น 11:43)

การทรงเรียกของพระเยซูทรงพลังอำนาจ

โอกาสทีจะตอบสนองต่อข่าวประเสริฐนั้นเป็นส่วนทีสำคัญทีสุดในการเทศนาของเรา เพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐของแท้ เราต้องเปิดทางเพื่อเชษฐิให้รับพระเยซูเป็นพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดทุกคร้ง

นี้อาจเป็นเรีองยาก และโอกาสประกาศข่าวประเสริฐ บางคร้งดูเหมือนจะเปิดช่องให้เชษฐิการตอบสนองได้ยากกว่าโอกาสอื่น ดังนั้เราะสัต์ย์ช้อในการ ‘เชื่อเชษฐิ’ การตอบสนองใต้อ่างไรในการประกาศข่าวประเสริฐไม่ว่าทีงบริบทและสถานการณ์จะเป็นอย่างไร? ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานประกาศนเวทหรือแบบหน้งตอหน้ง(ส่วนตัว) เราควรมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่ใช่แค่ถาถามพวกเขาว่า ยากจะมารวมนมัสการในวันอาทิตย์ใหม่ (แม้ว่าการเชษฐิขวนแบบนั้ไม่มีต้อไร) แต่มุ่งมั่นที จะเชษฐิพวกเขาให้เข้มาสู่อาณาจักรของ

พระเจ้า พระคัมภีร์ไม่ได้เขียนกระบวนกรนั้แบบทีละขั้นตตอน แต่หลักการด้านล่างนี้สามารถช่วยแนะนำเราได้ และเป็นจุดเริ่มต้นทีดี:

ถาถามคำถามตรงๆ

ตั้งคำถามแบบสั้นๆ และกระชับ ตัวอย่างเช่น หากได้อธิบายแล้วว่พระเยซูเป็นใคร และอธิบายแล้วว่การติดตามพระองค์หมายถึงอะไร ถาถามง่าย เลยว่ ‘คุณอยากทีจะเชื่อและวางใจในพระเยซูตั้งแต่วันนี้ และเริ่มต้นชีวิตของคุณในความสัมพันธ์กับพระองค์ใหม่?’

หากคุณใช้ตัวอย่างหรือเรีองเล่าเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ฟังของคุณ ให้ใช้สิ่งนั้นเป็นจุดรวมความสนใจ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแบ่งปันด้วยเรีองบุตรน้อยหลงหาย ก็สามารพูดได้ตรงๆ ว่ ‘พระเจ้ากำลังเรียกให้คุณกลับบ้านวันนี้ คุณต้อการทีจะกลับบ้านและโยนในอ้อมกอดของพระบิดาใหม่ เหมือนอย่างทีบุตรทีหลงหายนั้ได้ทำ?’ คำถามนี้จะช่วยทีให้คุณเห็นว่ผู้ฟังของคุณพร้อมต้อรับพระเยซูหรือไม่ หลังจากนั้นคุณสามารถให้การตอบสนองทีชัดเจนมากขึ้นได้ แต่ถาถามเริ่มต้นของคุณควรถงตรง กระชับ เรียบง่าย และเชื่อมโยงกับเนือความทีคุณได้แบ่งปัน

ใช้เวลาเท่าที จำเป็น

เมื่อต้อพูดกับผู้ชน ให้รอนานเท่าทีคุณสัมพันธ์ว่พระวิญญานทรงนั้ในการต้อต้องสัมพันธ์ใจของผู้คนไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน (หรือจะรู้สึกแปลกสักขนาดไหน!) ไม่ได้สำคัญอะไร สำคัญค้อการให้ผู้คนได้มีเวลาทีจะพิจารณาใคร่ครวญสัทีได้ย็น และคุณยอมเปิดพินทีให้พระเจ้ากระทำกัติดตามนำาพระทัยของพระองค์ แต่ในสถานการณ์แบบหน้งตอหน้งนั้ อาจจะเป็นได้ว่บุคคลนั้ต้อการเวลาและพินทีในการคิด ดั่งนั้ คุณสามารถจัดเวลาพบปะกันอีกคร้งเพื่อพูดคุยเรีองนั้เพิ่มเติม

สร้างความคิดหวังที ชัดเจน

อธิบายว่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างถาเขาตอบรับว่ตกลง และอธิบายด้วยว่เรากลั่งเชษฐิให้พวกเขาเป็นส่วนร่วมกับอะไร ตัวอย่างเช่น อธิบายว่คุณจะได้อธิษฐานร่วมกัน หรือคุณจะให้พระคัมภีร์หรือแผนการอ่านพระคัมภีร์แก่เขา และคุณจะแนะนำให้พวกเขาได้รู้จักกับคริสตจักรของคุณ หรือกลุ่มติดตามสาวก ทีให้พวกเขาเข้าใจชัดเจนว่ชีวิตของพวกเขาอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงดึชั้ในเนทันนี้ แต่ผ่านการอุทิศต้อพระเยซูในทุกๆ วัน ชั้ชีวิตทีบริบูรณ์ตามทีพระองค์สัญญาจะปรากฏชัดเจน อธิบายขั้ต้อไปทีพวกเขาต้อทำตาม และ

อธิบายความจริงฝ่ายวิญญาณของชีวิตสาวกที่มาจาก การตอบสนองต่อพระเยซู

เจลิ มฉลองในการตอบรับ และมี เมตตาต่อการปฏิเสธ

เมื่อแต่ละบุคคลแสดงว่าพวกเขาต้องการตอบรับคำ เชื่อเชื่อนั้น ก็ให้ยืนยันและชื่นชมยินดี อย่าทำ เป็นเหมือนแฉ่งๆ ทีอๆ ถ้าคุณไม่ได้ชื่นชมยินดีอย่าง แท้จริงกับการตอบสนองนี้ คุณไม่น่าจะประกาศข่าว ประเสริฐนี้ ตั้งแต่แรก! ในทำนองเดียวกัน ถ้าบุคคล นั้นพูดปฏิเสธอย่างหนักแน่น ให้คุณถ่อมใจและมี เมตตากับเขา พยายามเปิดโอกาสให้คนที่ ปฏิเสธคำ เชื่อเชื่อนั้น เพื่อให้พวกเขาสามารถยอมรับพระองค์ ด้วยตัวเองตามที่ พระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองต่อพวกเขาในเวลาที่ใดก็ตาม และถ้าเป็นไปได้ให้ช่องทางการ ติดต่อกับพวกเขา หรือคริสตจักรท้องถิ่นที่ พวกเขา สามารถติดต่อได้

เหตุผลทั่วไปที่ พบบ่อยสุดที่ ผู้คนไม่ตอบสนองต่อข่าว ประเสริฐคือ เพราะไม่มีใครเรียกให้ตอบสนอง เหตุผล ที่ พบบ่อยสุดซึ่งทำให้ผู้ประกาศข่าวประเสริฐไม่เรียก ร้องการตอบสนองคือ ความกลัวว่าจะไม่มีใครตอบ สอนอง และพวกเขา (หรือข่าวประเสริฐ) จะดูเป็นเรื่อง โง่งเง่าไป แต่พลังอำนาจของความรักไม่ได้อยู่ที่ตัว ของคุณ และแม้แต่พระเยซูเองก็ยังมีคนที่ ละทิ้ง และ ปฏิเสธคำเชื่อเชื่อนั้นของพระองค์ เราถูกเรียกให้สัตย์ ซื่อต่อถ้อยคำของข่าวประเสริฐ ซึ่งรวมถึงการเชื่อเชื่อนั้น ด้วย และผลลัพธ์ทุกอย่างที่จะตามมา ในความเป็น จริง การเชื่อเชื่อนั้นของพระคริสต์คือการที่เราเดินตาม และตายต่อตัวของเราเอง ที่ จะแบ่งกางเขนของเราและ ติดตามพระองค์ (มัทธิว 16:24) นั่นหมายถึงการตาย ต่อตัวเองในการประกาศข่าวประเสริฐของเราด้วย ไม่ ว่าจะต้องจ่ายราคาด้วยอะไรก็ตาม และเราอาจจะดูเง่า แต่ไหนก็ตาม

พระเยซูและอัครทูตต่างเชื่อเชื่อนั้นที่พวกเขาได้ เทศนาข่าวประเสริฐ และพวกเขาเองก็ควรทำเช่น เดียวกันด้วย ไม่ว่าจะตอบสนองจะเป็นอย่างไรก็ตาม เราแน่ใจได้ว่าเราสัตย์ซื่อต่อถ้อยคำของข่าวประเสริฐ และจุดศูนย์กลางของมันที่ เรียกให้เรากลับใจและเชื่อ ในพระเยซูคริสต์แล้ว พระเจ้าจะดูแลส่วนที่เหลือเอง

การอภิปราย (15 นาที)

สำรวจคำถามด้านล่าง และ/หรือ อภิปรายจากคำคม:

- เป็นไปได้ไหมที่จะเทศนาข่าวประเสริฐของแท้ โดยปราศจากการเชื่อให้ตอบสนองพระเยซูด้วยความเชื่อ?

- คุณคิดว่าส่วนของการเรียกให้ตอบสนองในการ ประกาศข่าวประเสริฐมีอะไรง่าย/ยากบ้าง?
- คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการช่วยผู้คนในการ ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศไป?

- ‘ข่าวประเสริฐคือหมายเรียกของพระเจ้า ผ่านการ เทศนา ที่ ผู้ฟังจะได้ทำการตัดสินใจ ซึ่งจะนำทาง เขาเข้าไปสู่มิติใหม่ของการดำรงชีวิต’

ไมเคิล กรีน

การประยุกต์ใช้ (5 นาที)

ให้ตั้งใจและใส่ใจในการเชื่อเชื่อนั้นที่ตอบสนองต่อข่าว ประเสริฐในทุกครั้งที่ประกาศ บางทีคุณอาจจะเป็น นักเทศนาบนธรรมาสน์ที่ต่อสู้กับเรื่องนี้ ลองแนวทางการ เรียกการตอบสนองหลายๆ วิธี และอย่ากลัวที่จะ ดูโง่งเง่าถ้าไม่มีใครตอบสนองเลย ในทำนองเดียวกัน คุณอาจเป็นคนที ริเริ่มและพูดคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับ พระเยซูได้ดีมาก แต่ยังไม่เต็มใจที่จะสนทนากับ การเรียกให้ตัดสินใจในใจแล้วไป ลองก้าวออกด้วยความกล้าหาญในเดือนข้างหน้านี้ และถามคนอย่างน้อยหนึ่งคนหลังจากการสนทนาที่มีข่าวประเสริฐเป็น ศูนย์กลาง ว่าพวกเขาต้องการเชื่อใจในพระเยซูไหม

การอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าต่อการเชื่อเชื่อนั้นของพระองค์ที่ พิชัย ยืนให้เราแต่ละคนให้ได้ค้นพบกับพระองค์ ขอความ กล้าหาญจากพระองค์ที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐ และ เพื่อความชัดเจนและมีน้ำใจในการเรียกผู้คนให้กลับใจ ช่วยไม่ให้พวกเขาเห็นการกล่าวโทษและการพิพากษา แต่เห็นถึงความหวัง อธิษฐานที่หัวใจคนมากมายจะได้ ยอมรับคำเชื่อเชื่อนั้น

การตรวจสอบ (15 นาที)

ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบชีวิต และแบ่งปันเป็นคู่ หรือกลุ่มย่อย และอธิษฐานเผื่อกันและกัน

จดบันทึก ก

การประชุมครั้งที่ 11: แรงบันดาลใจของผู้ประกาศข่าว ประเสริฐ

ในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐ งานของเราไม่ใช่เพียงแค่การเทศนาข่าวประเสริฐแก่ผู้หลงหายเท่านั้น แต่คือการกระตุ้นคริสตจักรให้มีส่วนร่วมในการประกาศด้วย ในการประชุมครั้งนี้ เราจะมาสำรวจกันว่า เราจะจุดประกายไฟในคริสตจักรได้อย่างไร เพื่อจะหนุนใจและเสริมสร้างผู้ที่อยู่รอบข้างเราให้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐ

สรุปการประชุมในหนึ่ง ประโยค

.....
เคียงข้างไปกับการประกาศข่าวประเสริฐแก่โลกนี้ ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจะต้องมีพันธะที่จะกระตุ้นคริสตจักรให้มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐด้วย โดยการหนุนใจและเสริมสร้างวิสุทธิชนสำหรับงานในการรับใช้

เบื้องหลังการประชุม

.....
ย้อนกลับไปบทเรียนการประชุมครั้งที่ 2 ในช่วงที่เราเพิ่งเริ่มต้นกลุ่มแอดวานซ์ เรานิยามตัวตนของผู้ประกาศข่าวประเสริฐในฐานะผู้ส่งสารและลูกของพระบิดาในสวรรค์ ด้วยความคิดเช่นนี้ เราเริ่มความรับผิดชอบอย่างไรในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ที่ไม่ใช่แค่เพียงต่อโลกใบนี้ แต่ต่อครอบครัวและคริสตจักรของเราด้วย?

นับตั้งแต่มีการพัฒนาโซเชียลมีเดีย คนที่มีชื่อเสียงรูปแบบใหม่ได้เกิดขึ้นมา ที่เรารู้กันว่า ‘อินฟลูเอนเซอร์’ ผู้สร้างอิทธิพล (influencer) คนเหล่านี้คือคนที่มีการติดตามจำนวนมากบนโซเชียลมีเดีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง YouTube) ที่พวกเขาสามารถดึงดูดความสนใจและส่งอิทธิพลต่อผู้คนได้ นี่ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ซะทีเดียว คนมีชื่อเสียงจากโลกกีฬาและวงการบันเทิงซึ่งนำพวกเราหลายปีแล้วผ่านทางโฆษณาว่า

ต้องสวมใส่เสื้อผ้าอะไร กิน ดื่ม และมีกลิ่นหอมแบบไหน แต่อินฟลูเอนเซอร์ถือเป็นกลุ่มแรกที่รวบรวมผู้ติดตามได้ตามชื่อจริงๆ ไปโลบงกกับเราในหนังสือโรมว่า อย่าคล้อยตามไปกับอิทธิพลใดๆ ของโลกนี้ แต่รับการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ผ่านทางการยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 12:2) ในฐานะคนที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า เราเป็นผู้สร้างอิทธิพลของแท้ ด้วยถ้อยคำข่าวประเสริฐที่ให้อิทธิพล อธิปไตย และความหวัง

ในเนื้อหาของการประชุมครั้งที่ 7 เราได้เตือนตัวเองว่า เกลือที่ปราศจากรสเค็มก็ใช้ไม่ได้เลย ฟลั่งอำนาจของผู้ทรงอิทธิพลทางโซเชียลมีเดียขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ติดตาม และการมีส่วนร่วมของผู้ที่ติดตามกับสิ่งที่พวกเขาส่งเสริม สำหรับคริสตจักรลักษณะเด่นของเรามีความสำคัญมากกว่านั้น และการสูญเสียลักษณะเด่นก็มีราคาที่ต้องจ่ายมากกว่านั้น ผู้ทรงอิทธิพลทางโซเชียลมีเดียอาจจะสูญเสียชื่อเสียงและอาชีพของพวกเขาได้ แต่ถ้าคริสตจักรสูญเสียอิทธิพลและสูญเสียลักษณะเด่นของคริสตจักรไปโลกนี้ จะพลาดโอกาสที่จะได้เห็นข่าวประเสริฐที่มีการประกาศกันและที่สำแดงออกมาในรูปแบบที่พวกเขาจะเข้าใจได้

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐมีหัวใจที่อยากเห็นโลกนี้รับเอาข่าวประเสริฐไว้ แต่เราต้องมีหัวใจเพื่อการกระตุ้นคริสตจักรอย่างต่อเนื่องให้ทำอิทธิพลของข่าวประเสริฐไปถึงโลกนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มี ‘แผนสำรอง’ เมื่อพูดถึงข่าวประเสริฐ และคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เป็นทุกกลุ่มเดี่ยวของข่าวประเสริฐนี้ เมื่อใดก็ตามที่ คริสตจักรล้มสิ่งนี้ หรือถูกหันเหความสนใจไป ผู้ประกาศข่าวประเสริฐต้องใส่ใจและเติมเชื้อเพลิงของการประกาศข่าวประเสริฐด้วยความรักอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่อิทธิพลของข่าวประเสริฐจะได้ส่องแสงสว่างให้แก่ทุกคนได้มองเห็น

แนวทางการประชุม

จับกลุ่มพูดคุย (10-20 นาที)

ใช้เวลาจับกลุ่มพูดคุยกัน แบ่งปันเรื่องราว หนุนใจ ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการประกาศ และเรื่องอื่นๆ ที่จะหนุนใจกลุ่ม แบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในการเชื่อเชิญผู้คนที่ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐตามที่ได้อภิปรายกันในการประชุมครั้งก่อน (การประชุมครั้งที่ 10: การประยุกต์ใช้)

การอธิษฐาน

ให้เวลากับพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อทุกๆ สถานการณ์ที่สถานการณ์ที่ตีหรือความท้าทาย เหตุการณ์สำคัญที่ถูกละทิ้งมาในช่วงเวลาของการจับกลุ่มพูดคุยกัน

การสอน (20-30 นาที)

สอนผ่านเนื้อหาการสอนนี้ในแนวทางของคุณเอง ระบุว่าโดยอ่านแบบคำต่อคำ หรือปรับปรุงการนำเสนอใหม่ ในแบบของคุณเอง

- ‘และพระองค์โปรดให้บางคนเป็นอัครทูต บ้างก็เป็นผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้า เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลหรือครูอาจารย์ เพื่อเตรียมบรรดาผู้บริสุทธ์ของพระเจ้าให้พร้อมในการรับใช้ เพื่อเสริมสร้างกายของพระคริสตัส จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อและความรู้ในเรื่องพระบุตรของพระเจ้า คือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อ เจริญเต็มทีด้วยความบริบูรณ์ของพระคริสตัส’

เอเฟซัส 4:11-13

แม้แต่คนที่ มีแผนงานขนาดใหญ่ก็ต้องการแรงบันดาลใจของชีวิต อย่างที่ดารานักแสดงชานฮอลลีวูดเดเวย์น จอห์นสัน หรือเดอะร็อก (Dwayne ‘The Rock’ Johnson) ได้ยืนยันว่า:

- ‘ตอนที่ ผมอายุแปดขวบ ผมดู Raiders of the Lost Ark ในเมืองชาร์ลottesville รัฐนอร์ทแคโรไลนา ผมเดินออกมาและได้รับแรงบันดาลใจ ผมรักภาพยนตร์ และผมรู้ว่าผมอยากจะเป็นอย่างอื่นแต่อย่างอื่น...’

คำถาม: คุณเคยเจอบางคนที่ไม่ได้แรงบันดาลใจกับคุณในทันที จนคุณอยากจะทำแบบเดียวกันหรือเป็นอย่างพวกเขาไหม? มีอะไรเกี่ยวกับตัวพวกเขาหรือสิ่งที่พวกเขาทำซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวคุณบ้าง?

ไม่ว่าสมาชิกครอบครัว บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้มีชื่อเสียงในวัฒนธรรมหลักที่กำลังเป็นที่นิยม (pop culture) หรือแม้กระทั่งตัวละครในนวนิยาย เราสามารถพบแรงบันดาลใจในทุกๆ ที่ แรงบันดาลใจเหล่านี้ส่งผลต่องานอดิเรกและอาชีพที่กำลังไขว่คว้า และสามารถที่จะขัดเกลาลักษณะและมุมมองของเราได้ บางครั้งมันก็ได้ผลในอีกด้านหนึ่งได้ อย่างเช่น คุณอาจเห็นคนที่ มีพรสวรรค์ที่ทำให้คุณไม่มีแรงใจที่จะไขว่คว้าบางสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ และพูดว่า ‘ไม่มีประโยชน์อะไร ฉันไม่มีทางที่ได้ดีเท่าพวกเขาหรอก!’

มีบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจในพระคัมภีร์หลายคน และการมองหาวิบุรุษทางความเชื่อที่มาจากพระคัมภีร์ และนอกพระคัมภีร์ก็เป็นเรื่องดี – โดยเฉพาะเมื่อเราได้ตระหนักแล้วว่า ไม่ว่าพวกเขาจะนำประทับใจมาแค่ไหน พวกเขาเป็นเพียงคนธรรมดาทั่วไปที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า การรู้ว่าเหตุผลที่โมเสสสามารถพูดด้วยสิทธิ์อำนาจต่อหน้าฟาโรห์ได้นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากการมีวิชาศิลปะของเขาและทุกสิ่งที่เขาทำ เขาทำด้วยความสัตย์ซื่อต่อทรงพระเรียกรของพระเจ้า และยอมจำนนต่อพลังอำนาจของพระองค์ที่ หนุนใจให้แรงบันดาลใจได้ พระเจ้าทรงเป็นเหมือนเดิม ดังนั้นเราเองก็สามารถทำเหมือนกันได้เช่นกัน

ในท้ายที่สุดมีเพียงผู้เดียวที่สามารถให้แรงบันดาลใจและเสริมกำลังใจเราได้ พระเยซูเป็นแบบอย่างที่ดี สมบูรณ์แบบว่าชีวิตเราควรเป็นอย่างไร และพระองค์มีพลังอำนาจสมบูรณ์แบบที่ช่วยให้เรามีชีวิตตามแบบอย่างนั้นได้ เมื่อเรากลัวขี้เขินโดยแบบอย่างและการสอนของพระเยซู และเมื่อเราได้รับการเสริมกำลังใจโดยพระองค์เพื่อชีวิตแห่งความเชื่อ เราควรพิจารณาอิทธิพลที่เราอาจมีต่อคนที่อยู่รอบข้างเราด้วย

เปาโลสอนในเอเฟซัสว่า พระเยซูได้อวยพรคริสตจักรด้วยของประทานที่แตกต่างกัน ซึ่งถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์สำหรับอาณาจักรของพระองค์ ผู้ประกาศข่าวประเสริฐมีชื่ออยู่เคียงข้างไปกับ อัครทูต ศิษยาภิบาล อาจารย์ และผู้เผยพระวจนะ และเปาโลได้บอกว่ามีผู้ที่ได้รับของประทานเหล่านี้ก็เพื่อเสริมสร้างคริสตจักรเพื่อจรรโลงรับใช้ และเสริมสร้างพระกายของพระคริสตัส

- ‘...ไม่รู้ว่ามากจากที่ไหน แต่มีความคิดเกิดขึ้นและได้กลายเป็นที่นิยมชมชอบในชุมชนคริสเตียน...’

ว่าพันธกิจของคริสตจักรเป็นงานสำหรับผู้รับใช้ที่ได้รับเงินเดือน ที่เป็นมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมทางศาสนศาสตร์ ด้วยมุมมองแบบนิเวศอุปสรรคทั้งหมดของสมาชิกที่เป็นฆราวาส คือการรับผลประโยชน์จากพันธกิจ จากการเทศนา การให้คำปรึกษา การหนุนใจ และสิ่งต่างๆ ที่คริสตจักรจะจัดสรรให้ได้ แต่เหตุผลที่พระเจ้าให้ของท่านบางอย่างกับคนที่ไม่นำ นั่นก็เพื่อที่จะฝึกฝนและเสริมสร้างผู้เชื่อสำหรับงานพันธกิจ คริสตจักรจะต้องเป็นกองทัพมารวมพลกัน

อาร์ ซี สไปรล์ (R.C. SPROUL)

มันคงเป็นความผิดพลาดหากมองดูบทบาทของพันธกิจจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่ 4 และสรุปเอาว่าเป็นการอ้างถึงคนที่พิเศษบางคนในคริสตจักรของท่านนั้น จุดหมายของเปาโลเปิดเผยบางสิ่งที่ดีกว่านั้น พันธกิจเหล่านี้ มีอยู่เพราะว่า คริสตจักรนั้นพิเศษ และพระเจ้ากำลังทำงานผ่านคนธรรมดาเพื่อให้แน่ใจว่าคริสตจักรจะเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในฐานะพระกายเดียวกัน เราดูและชุมชนคริสตจักรของเราขณะที่เออิมไปถึงผู้ที่อยู่ภายนอกด้วย ทุกคนล้วนมีบทบาทของตัวเอง

เรามีความรับผิดชอบที่ต้องใช้ของประทานของเราให้ดี และนั่นก็หมายถึงความตั้งใจที่จะสร้างแรงบันดาลใจด้วย และยังหมายความว่า โดยความบริสุทธิ์และความถ่อมตนที่เราได้พิจารณาไปแล้วในการประชุมครั้งก่อนๆ เราต้องปกป้องการใช้ของประทานเหล่านี้ ในทางที่ผิด ซึ่งสามารถทำให้เกิดการแตกแยกในคริสตจักรได้ ความหยิ่ง การถือตัวเองเป็นหลัก และการใช้อำนาจข่มเหงผู้อื่นเป็นหนทางไปสู่การแตกแยก

คำถาม: มีใครบ้างในคริสตจักรของคุณที่ดูจะเป็นคนที่ม้อทธิพลต่อคนอื่น และที่เป็นแบบนั้น มีหน้าที่และบทบาทอะไรบ้างในคริสตจักรที่ผู้คนอยากจะทำหน้าที่ในเวลานี้? บางทีอาจจะเป็นตำแหน่งศิษยาภิบาลหรือคนทำงานด้านอนุชน ผู้นำน่านมัสการหรือครูสอนพระคัมภีร์ก็ได้ มีใครที่อยากจะเป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐใหม่ ถ้าไม่มี ทำไมถึงไม่มีล่ะ?

นี่คือวิธีที่เราสามารถพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้แก่อื่นในการแบ่งปันข่าวประเสริฐอย่างสัจซื่อ:

1. ประกาศข่าวประเสริฐ

วิธีที่ดีที่สุดในหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนแบ่งปันข่าวประเสริฐคือ การทำอย่างปกติในการประชุมร่วมกัน อีกวิธีคือการเชิญพี่น้องคริสเตียนชายหญิงมาร่วมในงานที่เรากำลังเทศนา ไม่เพียงแค่มอทธิฐานสนับสนุนเท่านั้น แต่เพื่อเสริมสร้างความเชื่อของพวกเขา เมื่อได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทำงานเมื่อคนได้พบกับพระเยซูเป็นครั้งแรก เมื่อเราแบ่งปันข่าวประเสริฐ เราควรยืนยันเสมอว่า การประกาศข่าวประเสริฐนั้นเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้เชื่อทุกคน

2. เตรี ยมคำพยานชีวิต

ช่วยผู้อื่นให้หันกลับถึงคำพยานชีวิตของตัวเองและสิ่งที่พระเจ้าได้ทำกับชีวิตของพวกเขา นับตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกับพระองค์จากวันนั้นจนกระทั่งถึงตอนนี้ พวกเขาเชื่อในพระเจ้าได้อย่างไร และพระองค์ทำอะไรกับชีวิตของพวกเขาบ้างเมื่อเร็ว ๆ นี้? การเตรียมคำพยานชีวิตส่วนตัวอย่างตั้งใจและไตร่ตรองนั้น เป็นวิธีที่ดีมากในการสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างกันและกันเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ และการน่านมัสการเมื่อเราขอบพระคุณสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้กระทำในชีวิตเรา

3. จัดลำดับการเล่าเรื่อง

เมื่อรวมตัวกันหรือเวลาพูดคุยกัน เราควรแบ่งปันเรื่องราวกิจกรรมการประกาศของเราอย่างสม่ำเสมอ เผลิมฉลองและจงก่อกำหนดเมื่อคุณเห็นว่าพระเจ้าทำงานผ่านทางคุณ และเลือกที่จะคิดในทางบวกและสร้างสรรค์เกี่ยวกับบทเรียนจากสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ดี เมื่อชุมชนของคุณได้ยินเรื่องราวการทำงานของพระเจ้าผ่านทางคนธรรมดาอย่างพวกเขา พวกเขาจะเติบโตขึ้นด้วยความมั่นใจว่า พระเจ้าสามารถชี้พวกเขาได้ด้วยเช่นกัน

4. จัดเตรียมโอกาส

ผ่านทางคริสตจักรและกลุ่มมิตรภาพของคุณ ลองสร้างโอกาสที่ผู้คนจะได้มีส่วนร่วมกับการประกาศข่าวประเสริฐ และจัดงานเพื่อเป็นโอกาสที่จะทำพันธกิจทั้งในห้องถิ่นและนานาชาติ เชิญเชิญผู้คนให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมพันธกิจในงานที่คุณกำลังทำ หรือพาเพื่อนสองสามคนออกไปประกาศชักสองสามชั่วโมงตามถนนจริงๆ แล้วมีแนวทางมากมายที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆ ได้ เช่น จัดการอบรมก่อนที่คุณจะออกไปทำพันธกิจ และประชุมสรุปหลังจากที่คุณกลับมาจากการทำงานพันธกิจร่วมกัน ในไม่ช้าผู้คนก็จะรู้สึกสบายและเป็นที่ปกติที่นำประสบการณ์การประกาศ 'อย่างเป็นทางการ' เหล่านี้เข้าไปในชีวิตประจำวันของพวกเขาด้วย และ

การประกาศข่าวประเสริฐของพวกเขาจะเปลี่ยนจากพันธกิจประจำสัปดาห์ที่มีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าสู่โอกาสใหม่ๆ ในทุกๆ วัน

ไม่ว่าเราจะลงมือทำอย่างไร ในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐ เราต้องมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นและช่วยเหลือพี่น้องชายหญิงในพระคริสต์ให้ก้าวสู่ตัวตนที่บริบูรณ์ของพวกเขาในฐานะผู้ส่งสารที่เป็นลูกๆ ของพระเจ้า

การอภิปราย (20 นาที)

สำรวจคำถามด้านล่าง และ/หรือ อภิปรายจากคำคม:

- การเสริมสร้างคริสตจักรในวิถีทางที่ เปาโลบรรยายไว้ในพระธรรมเอเฟซัสเป็นอย่างไร?
- เราจะรักษาลักษณะเอกลักษณ์ของเราในฐานะผู้ติดตามพระเยซูในโลกกว้างได้อย่างไร และในฐานะผู้ประกาศที่มีใจร้อนรนในคริสตจักรของเรา?
- นอกเหนือจากสี่หนทางในการประชุมนี้ เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างไรอีกบ้าง?

“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้ว ไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น ท่านเองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์

มัทธิว 5:14-16

การประยุกต์ใช้ (10 นาที)

หวังว่าคุณจะยังคงปรารถนาที่จะอยู่ในกลุ่มนี้หลังจากจบหนึ่งปีแรกนี้ไปแล้ว และยังคงเดินทางด้วยกันเพื่อเติบโตในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และด้วยความตั้งใจที่จะจุดประกายให้คริสตจักรประกาศข่าวประเสริฐ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะคิดเกี่ยวกับการเริ่มกลุ่มแอดวานซ์ของคุณเองแล้ว

การเพิ่มทวีคูณเป็นหลักการสำคัญของขบวนการแอดวานซ์ เพราะมันควรเป็นความปรารถนาของเราในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่จะหนุนใจผู้อื่นในการประกาศข่าวประเสริฐด้วย ลองใช้เวลารวบรวมรายชื่อคนที่อาจสนใจที่จะเดินร่วมทางเดียวกันกับคุณ และเริ่มติดต่อพวกเขาในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ไว้

ประสบการณ์จากกลุ่ม และทรัพยากรจากแอดวานซ์เพื่อช่วยคุณในการวางแผนและจัดการกลุ่มของคุณเอง

การอธิษฐาน

ใช้เวลาอธิษฐานเผื่อคริสตจักรท้องถิ่น ที่จะสวดอ้อนวอนต่อการทรงเรียกให้ประกาศข่าวประเสริฐ อธิษฐานเผื่อโอกาสที่จะหนุนใจผู้อื่น อธิษฐานเผื่อสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มที่จะไม่เพียงแค่อธิษฐานข่าวประเสริฐกับโลกภายนอกที่จำเป็นต้องได้ยินเท่านั้น แต่จะสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างผู้ติดตามพระเยซูคนอื่นๆ ที่ทำอย่างเดียวกันด้วย

การตรวจสอบ (15 นาที)

ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบชีวิต และแบ่งปันเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย และอธิษฐานเผื่อกันและกัน

การประชุมครั้งที่ 12:

รีทรีต

จุดสุดยอดของปีแรกของกลุ่มแอตวานซ์คือการได้ใช้เวลาในการหยุดพัก และมีเวลาได้ใคร่ครวญสะท้อนคิด หรือที่เรียกว่ารีทรีต (retreat) คุณจะจัดอย่างไรกับข้าพเจ้ากับคุณ แต่ในบทนี้ คุณจะได้รับการแนะนำว่าจะใช้เวลาด้วยกันอย่างไรเพื่อรักษาหลักการทั่วไปของการประชุมกลุ่มแอตวานซ์ และปิดท้ายปีแรกนี้ด้วยความชัดเจน

วิธีการเรียกใช้การล่าถอย

กลุ่ม

แนวคิดทั่วไปคือ การออกไปจากสถานที่เดิมๆ และเตรียมช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าการประชุมกลุ่มทั่วไป ถ้าคุณมีแค่ช่วงเช้า บ่าย หรือเย็น ก็ให้ทำสิ่งที่สามารถทำได้ในช่วงเวลานั้น แต่ถ้าเป็นไปได้การรีทรีตตลอดทั้งวันจะเป็นประโยชน์มากกว่า

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างที่แนะนำว่าจะสามารถทำอะไรบ้างในระหว่างการรีทรีต

ข้อพระคัมภีร์หลัก

เนื้อหาจากพระธรรมโคโลสีจะเหมาะและดีสำหรับข้อพระคัมภีร์หลักของการใช้เวลาร่วมกัน หากว่าคุณกำลังมองหาจุดรวมที่จะใช้จัดจรร่วมกันในระหว่างการรีทรีต:

‘จงอุทิศตนในการอธิษฐาน จงเฝ้าระวังและมีใจขอบพระคุณ และอธิษฐานเพื่อเราด้วย ขอให้พระเจ้าทรงเปิดประตูให้เรื่องราวที่เราเผยแพร่ว่าเพื่อเราจะได้ประกาศข้อสัจธรรมแห่งพระคริสต์ ที่ข้าพเจ้าถูกจองจำอยู่ก็เนื่องด้วยข้อสัจธรรมนี้ไปรอดอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าจะได้ประกาศเรื่องราวอย่างแจ่มชัดตามที่ควร จงปฏิบัติต่อคนภายนอกอย่างเฉลียวฉลาด จงใช้ทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์ที่สุด จงให้คำสนทนาของท่านเปี่ยมด้วยพระคุณเสมอ ประทับใจกับสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำด้วยพระคุณเสมอ’

โคโลสี 4:2-6

ในข้อความสั้นๆ ด้านล่างนี้มี 12 สิ่งที่เราได้แนะนำเสนอซึ่งสามารถนำมาสำรวจร่วมกันและนำมาต่อยอดเรื่องการประชุมข่าวประเสริฐ:

1. จงอุทิศตน (อุทิศตัวของคุณในการอธิษฐาน)
2. หนุนใจการสามัคคีธรรมฝ่ายวิญญาณ (อธิษฐานเผื่อพวกเราด้วย)
3. พึงหาพระเจ้า (ที่พระเจ้าจะเปิดประตู)
4. ให้คำมั่นที่จะประกาศ (ที่เราจะประกาศความลึกซึ้งของพระคริสต์)
5. บรรเทาความชัดเจน (ที่เราจะประกาศอย่างชัดเจน)
6. ยอมรับการเสียสละเพื่อข่าวประเสริฐ (ที่เราถูกจองจำ)
7. พึงหาสติปัญญาจากสวรรค์ (จงมีสติปัญญา)
8. ผนวดยโอกาส (ใช้ทุกๆ โอกาส)
9. พูดและฟัง (การสนทนา)
10. จงมีเมตตาและถ่อมตน (เปี่ยมด้วยพระคุณเสมอ)
11. จงมีความโดดเด่น (ปรู้งรสด้วยเกลือ)
12. จงเตรียมพร้อม (เพื่อคุณจะถูกถามว่าจะตอบคำถามทุกคนได้อย่างไร)

คุณจะได้ศึกษาข้อความนี้ร่วมกันหรือตามลำพังอย่างไร (ดูด้านล่าง) คุณนำอธิษฐานประเด็นเหล่านี้ออกมาอย่างไร และคุณจะถูกถามถึงสิ่งเหล่านี้ร่วมกันอย่างไร ข้าพเจ้าเชื่อว่าคุณจัดการรีทรีตของคุณอย่างไร แต่โปรดระลึกถึงพระคัมภีร์ตอนนี้ และประเด็นเหล่านี้ไว้เมื่อคุณพิจารณาภารกิจรวมที่แนะนำด้านล่าง

ถ้อยคำ

เป้าหมายหลักของกลุ่มแอดวานซ์ คือ การช่วยเหลือกันและกันให้เติบโตในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ผูกพันกับถ้อยคำของพระเจ้า ช่วงเวลาในการรีทไรท์นี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่จะลงลึกมากขึ้นในถ้อยคำของพระองค์

เพื่อการอ่านพระคัมภีร์ (การอ่านตามลำพังคนเดียว)

การใช้เวลากับถ้อยคำของพระเจ้าเพิ่มขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เสียเวลาเลย ลองใช้เวลาที่จะอ่านหนังสือพระกิตติคุณมาระโกทั้งเล่ม หรือจดหมายฝากสักฉบับหนึ่งในพันธสัญญาใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบในครั้งเดียว นี่เป็นวิธีที่ดีที่จะได้มุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับบริบทของหนังสือเล่มนั้น ถ้าเป็นหนังสือเล่มสั้นๆ ทำไมไม่ลองอ่านซ้ำไปซ้ำมาหลายๆ ครั้งดูละ อธิษฐานและใคร่ครวญในการอ่านแต่ละครั้ง จดโน้ต และทำซ้ำอีกครั้งหนึ่ง? คุณอาจจะเลือกที่จะอ่านตอนเดิมทั้งหมดหรือมีตัวเลือกใหม่ๆ ก็ได้ เพื่อให้ทุกคนแบ่งปันเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เราได้อ่านและใคร่ครวญพระคัมภีร์

การศึกษาระดับพระคัมภีร์ (การอ่านแบบกลุ่ม)

มีมากมายหลายวิธีที่จะศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันในการรีทไรท์ บางทีคุณอาจกลับไปทบทวนตอนสำคัญๆ ในการประชุมกลุ่มแอดวานซ์แต่ละครั้ง หรือคุณอาจรู้สึกอยากแบ่งปันพระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่งอย่างเจาะจง หรือมีธีมหลักที่กำหนดไว้สำหรับการรีทไรท์นี้ และเหมือนเช่นเคย โปรดอย่าให้แน่ใจว่าจะคงอยู่ในแนวทางการพัฒนาแต่ละคนในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

การประชุมพิเศษและทรัพยากรอื่น ๆ

บทการประชุมพิเศษสองบทนี้ไม่ว่าจะบทเดี่ยวหรือทั้งสองบทเป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ในการจัดรีทไรท์ (retreat) ได้ คุณอาจมีแนวคิดเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มแอดวานซ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราเคยใช้ แต่ไม่เนื้อหาของคุณเองก็ได้ ที่ด้านล่างนี้เป็นเพียงบางหัวข้อที่คุณอาจสามารถนำไปพูดคุยหรือใช้เวลาศึกษาร่วมกันในกลุ่มมากขึ้นได้

- ตริเอกานภาพ
- อาถนาจักรของพระเจ้า
- ไม้กางเขน

- การฟื้นคืนพระชนม์
- ผลของพระวิญญาณ
- การนมัสการและการประกาศ

การแบ่งปันกับความเชื่อ อื่น ๆ

นอกจากนี้ คุณอาจลองดูที่บล็อก One Thing ที่เว็บไซต์ของแอดวานซ์ (advancegroups.org) ที่มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐหลายคนได้มาแบ่งปัน หนังสือ (One Thing) ที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาควรรู้จักก่อนเริ่มต้นเทศนาเรื่องข่าวประเสริฐ เนื้อหาส่วนสั้นๆ เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการอภิปรายได้อย่างยอดเยี่ยม

แหล่งทรัพยากรใหม่

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณจะยังต้องการที่ทำงานกลุ่มต่อไปหลังจากปีแรกนี้ อีกทางหนึ่งที่คุณสามารถจัดหาทรัพยากรให้กับคนในกลุ่มคือการอ่านหนังสือเล่มเดียวกันในช่วงระหว่างการประชุม แล้วทำการสอนและอภิปรายจากตรงส่วนนี้ หัวข้อในหมวด 'หนังสือแนะนำสำหรับการอ่านเสริม' ที่ด้านหลังของคู่มือนี้ (หน้า 68) มีตัวเลือกอยู่มากมาย แต่ที่พิมพ์เป็นตัวหนาไว้ถูกเน้นเพราะเป็นประโยชน์ เพราะมันสั้น มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกัน และได้มีคำถามในการอภิปรายด้วย

การอธิษฐาน

จัดเวลาสำคัญสำหรับการอธิษฐานระหว่างรีทไรท์ วางแผนการอธิษฐานเพื่อหัวข้อที่สนใจเป็นพิเศษ และการอธิษฐานผ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐานอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าคุณจะทำอธิษฐานเพื่ออะไรก็ตาม ระหว่างการรีทไรท์นี้ ขอแนะนำให้เน้นสามสิ่งดังต่อไปนี้

อธิษฐานเผื่อ อกันและกัน

อย่าให้แน่ใจว่าได้อธิษฐานเผื่อกันและกันในการใช้เวลาด้วยกัน ขอให้ทุกคนได้แบ่งปันสิ่งที่พวกเขากำลังรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้า และสิ่งที่เขายังรอคอยการจัดเตรียมหรือการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า หนุนใจพวกเขาให้สัตย์ซื่อและเจาะจงในสิ่งที่พวกเขาร้องขอ และไม่เร่งรัดแต่ละคน แต่ให้เวลากันและกันจริงๆ และจดจำคำหนุนใจที่มาจากช่วงเวลานี้เอาไว้ด้วย

อธิษฐานเพื่ออธิษฐานในระดัภทองถึน และในระดัภโลก

ใช้เวล่อธิษฐานเพื่ออธิษฐานในระดัภทองถึนของคุณและการแพร่ขยของข่วประเสริฐในระดัภโลก และถ่มีสถานการณพีเศษที่ คุณมีภาระใจไม่ว่ในอธิษฐานทองถึนหรือระดัภโลก ก็ให้อธิษฐานเพื่อสิ่งเหล่านั้น ยกคำอธิษฐานเพื่อทั้งบุคคล คริสตจักร สถานการณพีพันธกิจ มิชชันนารี ข่วต่างๆ เป็นต้น

อธิษฐานเพื่อ อการเดิ นทางของกมล แอดวอนซ์

ขอบคุณพระเจ้าร่วมกันสำหรับการเดินทางในกลุ่มนี้ ใช้เวลาเื่อตรงถึงการเติบโตส่วนตัว และเรื่อราวของผลที่ เกิดขึ้น และความรอด ขอพระเจ้าทำงานในคุณอย่างต่อเนื่อจากที่ พระองค์ได้เริ่มต้นไว้แล้ว ที่ คุณจะไปเป็นเหมือนพระองค์ด้วยส่วารตที่ เพิ่มขึ้นตลอดไป (คุณอาจจะอธิษฐานผ่าน 2 โครินธ์ 3:17-18)

นมัสการ

การใช้เวลากันถึยคำของพระเจ้า การอธิษฐาน และส่วาคคีธรรม ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกรนมัสการ แต่ขอให้อธิษฐานเจจงในการอุทิศตัวนมัสการ ไม่ว่ผ่านการร้องเพลงหรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์รูปแบบอื่น ๆ

ร้องเพลงนมัสการ

ถ่คุณรู้จักคนที่มีขอประทานทางด้านดนตรี เชิญพวกเขาเข้ามาในการร้องเพลงนมัสการ อีกทางเลือกหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันต่างๆ และเว็ทโอออนไลนที่ สามารถนำมาใช้สำหรับการนมัสการได้ หลายๆ ตัวเลือกสามารถใช้งานได้ฟรีๆ การค้นยูทูบ (YouTube) หาเพลงนมัสการโปรดของคุณจะทำให้เจอเวอร์ชันที่แสดงเนื่อเพลงไว้ด้วยซึ่งสามารถนำมาเล่นและร้องในกลุ่มร่วมกันได้ เมื่อคนของพระเจ้ารวมตัวกันร่วมกันร้องเพลงและประกาศพระสิริของพระองค์นั้น มีพลังของพระเจ้าอยู่ด้วย

การมอบหมายภารกิจ

อีกทางหนึ่งที่คุณสามารถร่วมกันทำได้ในการนมัสการคือการมอบหมายภารกิจหน้าที การประกาศข่วประเสริฐแก่กันและกันตามที พระองค์ได้เรียคุณและเสริมกำลังอำนาจให้แก่คุณ ในตอนท้ายของบรีแรกของกลุ่มแอดวอนซ์ จะเป็นการหนุนใจและเป็นกำลังใจอย่างมกหากรับรู้ถึงหลักช่ยนนี้ ร่วมกัน ดังนั้นให้ขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อกันและกัน ขณะ

ที่ คุณคาดหวังถึงการออกไปอีกครั้งด้วยข่วประเสริฐเพื่อความรอดของโลกนี้ และพระสิริของพระเจ้า

ส่วาคคีธรรม

เมื่อเรามาด้วยกัน เราเติบโตในมิตรภาพความไว้วางใจในกันและกัน หวังว่ามิตรภาพในกลุ่มแอดวอนซ์ของคุณจะเป็นพระพรให้กับแต่ละคน และในการรีทริตคุณยังคงสามารถที่จะให้คำมั่นที่จะรับผิดชอบและตรวจสอบกันและกันต่อไปได้ และรักษาความช่ชมยินดีในหมู่เพื่อนฝูงได้

การตรวจสอบ

การตรวจสอบชีวิตเป็นส่วนหลักของทุกๆ การประชุมที ผ่านมา และในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้ ด้วยอย่าลืมที่จะทำส่วนนี้ อย่างตั้งใจเหมือนเดิมเพื่อให้อธิษฐานได้ว่า คุณกำลังมีชีวิตที่ บริสุทธิ์ และถ่อมใจ

การอดอาหาร/การจัดล่ี ยง

คุณอาจจะให้คำมั่นที่จะอดอาหารร่วมกันในฐานะทีเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลารีทริต หรือจัดเวลาของคุณร่วมกันตามมื่ออาหารที่คุณสามารถมารวมตัวกันและอภิปรายกันได้ ไม่ได้มีวิธีตายตัว – สิ่งสำคัญคือการช่วยให้อธิษฐานไปถึงเป้าหมายของการรีทริตของคุณ

กิจกรรม

คุณอาจจะวางแผนการทำกิจกรรมร่วมกัน – ยกตัวอย่างเช่น ถ่คุณไปรีทริตในทีธรรมชาติสักทีหนึ่ง อาจลองไปเดินด้วยกัน และพกเอากิจกรรมเผื่อเดี่ยวข้างต้นไปทำระหว่างทางด้วย แต่หากจัดในสถานที่ที่เป็นเมื่อมกหน่อย คุณอาจจะไปที่ แกลลอรีงานศิลปะร่วมกัน และทำแบบเดียวกัน โดยใช้งานศิลปะมากระตุ้นการไตร่ตรองและการใคร่ครวญด้วย

เช่นเดียวกัน คุณอาจจะทำอะไรต่างๆ สนุกๆ ร่วมกัน เช่นกิจกรรมแบบเป็นทีมี กีฬา ความบันเทิง ทางเลือกอื่นๆ มากมาย ไม่ว่จะเป็นการส่วาคคีธรรมที หนุนใจอุทิศตัว หรือการส่วาคคีธรรมที สนุกสนานกันในกลุ่มเพื่อนฝูง และเติบโตในความสัมพันธ์ต่อกันกับผู้อื่น จงลงทุนกับเวลาคุณภาพระหว่างกันและกัน

ขั้นต่อไป

บรีแรกของกลุ่มแอดวอนซ์สำเร็จแล้ว ก่อนที คุณจะทำบรีนี้ (และจบการรีทริต) นี้ให้แน่ใจว่า คุณได้พิจารณาขั้นต่อไป สำหรับกลุ่มนี้ และกลุ่มใหม่ๆ ทีจะเกิดตามมาจากกลุ่มนี้ด้วย

กลุ่มนี้

เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แบ่งปันถึงประสบการณ์ในกลุ่ม แอดวานซ์นี้ว่าเป็นอย่างไรสำหรับพวกเขา แบ่งปันคำแนะนำหรือคำติชมเกี่ยวกับการเติบโตและการพัฒนาของทุกคน และลองนึกว่าบทเรียนเรื่องใหญ่ที่สุดจากปีนี้คืออะไร หนุนใจกันและกันในสิ่งต่างๆ เหล่านี้

หากคุณยังไม่ได้สัญญาว่าร่วมกันที่จะรักษากลุ่มนี้ต่อไป ให้ถามทุกคนว่าพวกเขาต้องการจะมีกลุ่มต่อไปไหม และเปิดโอกาสให้ออกจากกลุ่มได้ หากพวกเขาต้องการหรือจำเป็น ถ้าคุณมีคนมากพอที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกัน ให้กำหนดสิ่งที่คุณจะร่วมกันในเดือนหน้า (ทรัพยากรใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ แม้แต่เรื่องเวลาการประชุมกัน และอื่นๆ) อธิษฐานและขอบคุณพระเจ้าสำหรับปีแรกของกลุ่มแอดวานซ์ และฝากมอบสิ่งที่ดีอยู่ข้างหน้ากับพระเจ้า

กลุ่มใหม่

การติดตามพัฒนาการของกลุ่มใหม่ๆ ที่ได้เริ่มต้นในการประชุมครั้งสุดท้ายในตอนนี้จะประโยชน์ ลองตรวจสอบดูว่าทุกคนสามารถเชิญคนมาร่วมกลุ่มใหม่ของพวกเขาได้หรือไม่ และอธิษฐานเผื่อพวกเขาด้วยถ้าพวกเขากำลังเริ่มกลุ่มใหม่

ไม่ว่าคุณจัดช่วงเวลาการรีทวีตอย่างไร ให้รักษาค่านิยมหลักของกลุ่มแอดวานซ์เอาไว้เสมอ ไตร่ตรองเรื่องการเดินทางร่วมกันเป็นกลุ่มนับจนถึงจุดนี้ ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเติบโตและผลที่เกิดขึ้น และฝากมอบอนาคตไว้กับพระเจ้า

การประชุม
พิเศษและ
ทรัพยากรอื่น ๆ

การประชุมพิเศษที่หนึ่ง: การประกาศผ่านการสนทนา

บทเรียนนี้จะสำรวจความสำคัญของการมองเห็นและใช้ทุกโอกาสในการแบ่งปันข่าวดี ไม่เพียงแต่โอกาสบนเวทีหรืองานประกาศเท่านั้น

สรุปการประชุมในหนึ่ง ประโยค

.....

ส่วนใหญ่แล้วการประกาศข่าวประเสริฐที่เกิดขึ้นทั่วโลกมักเกิดขึ้นในการพูดคุยระหว่างบุคคล เพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐอย่างชัดเจนในทุกโอกาสที่พระเจ้าประทานไว้ ไม่ใช่แค่เมื่อเรามีโอกาสเทศน์ในงานที่จัดขึ้นสำหรับการประกาศเท่านั้น

เบื้องหลังการประชุม

.....

เราพูดคุยและสนทนาเป็นประจำในทุกๆ วัน ในการสนทนาเหล่านี้หลายครั้งเป็นการพูดคุยแบบพบเจอกันหน้าต่อหน้า แต่ด้วยเทคโนโลยีในยุคนี้เราสามารถสนทนากันได้ในหลากหลายรูปแบบกับผู้คนทั่วโลกตามเวลาจริง แม้ว่า การสนทนาแบบดิจิทัลจะไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่างบุคคลได้ดีเท่ากับการเจอกันแบบหน้าต่อหน้าในห้องเดียวกัน แต่มันก็ได้กลายเป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสารปกติและมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการเชื่อมต่อผู้คนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนแปลกหน้าที่ตาม

การเทศน์บนเวทีมักไม่ค่อยมีช่องสำหรับการสนทนาบ่อยครั้งมันเป็นการประกาศถ้อยคำของเราออกไปและหวังว่าถ้อยคำเหล่านี้จะหยั่งรากลึกลงไปในหัวใจของผู้ฟัง ในกรณีของการสนทนา ในแต่ละครั้ง มักมีช่องสำหรับการตั้งคำถาม สำหรับการสร้างความสัมพันธ์และการรับฟัง บางครั้งถ้อยคำที่ถ่ายทอดทางเดียวจากบนเวทีอาจถูกปฏิเสธโดยทันที แต่กลับมีโอกาสดีกว่าที่จะสนทนากันอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและตอบสนองผู้ฟังได้มากกว่า

การประกาศข่าวประเสริฐไม่จำเป็นต้องมาจากการประกาศผ่านงานเท่านั้น จริงๆ แล้วมีบ้านที่กึ่งในพระกิตติคุณที่พระเยซูใช้การพูดคุยระหว่างบุคคลมากกว่าจะเทศน์กับมวลชนในจำนวนมากๆ อย่างเช่นในบทสนทนานี้ที่พระเยซูถามบารทิมเออส์ว่า “ท่านต้องการจะให้เรำทำอะไรให้ท่าน” (มาระโก 10:51) “ข้าพระองค์อยากจะได้” เป็นการตอบสนองที่เรียบง่ายซึ่งเผยถึงความต้องการของเขาเช่นเดียวกับความเชื่อของเขาว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจซึ่งนำการเยียวยารักษาได้ การเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัววันนี้ไม่ได้มีการอธิบายเรื่องของข่าวประเสริฐอย่างชัดเจน แต่เปิดโอกาสให้พระเยซูได้พบและตอบสนองความต้องการของผู้ที่แสวงหาที่เปลี่ยนจากการเป็นคนตาบอดไปสู่ผู้ติดตามพระองค์

แม้กระทั่งฟิลิป หนึ่งในบุคคลในพระคัมภีร์ที่ได้ชื่อว่าเป็น “นักประกาศ” ก็ได้รับคำสั่งจากทูตสวรรค์ของพระเจ้าให้ทำหน้าที่พันธกิจแบบตัวต่อตัวกับชนที่ชาวเอธิโอเปียระหว่างงานประกาศกับคนหนุ่มมาก (กิจการ 8:26-40) สำหรับผู้ติดตามพระเยซูส่วนใหญ่ การแบ่งปันข่าวประเสริฐอาจเกิดขึ้นโดยผ่านการสนทนาส่วนตัวกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่คนแปลกหน้า เนื้อหาสำคัญของพันธกิจที่เราพบในพันธสัญญาใหม่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูและผู้ประกาศข่าวประเสริฐกลุ่มแรกมีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะแบ่งปันข่าวดีทั้งแก่คนจำนวนมากและแบบบุคคล คำถามคือ เราพร้อมไหม?

แนวทางการประชุม

จับกลุ่มพูดคุย (10-20 นาที)

ใช้เวลาจับกลุ่มพูดคุยกัน แบ่งปันเรื่องราว หนุนใจให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสในการประกาศ และเรื่องอื่นๆ ที่จะหนุนใจคนในกลุ่มสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก ให้แต่ละคนที่จะแบ่งปันชัยชนะหนึ่งอย่าง และสิ่งที่รู้สึกยากและกำลังต่อสู้หนึ่งอย่างจากการประชุมครั้งก่อน สำหรับกลุ่มขนาดใหญ่ ให้เลือก สี่หรือห้าคนที่ จะแบ่งปันคำพยานชีวิตที่เจาะจงนับจากการประชุมกันครั้งก่อน

การอธิษฐาน

ให้เวลากับพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อทุกคน สถานการณ์ทั้งสถานการณ์ที่ดีหรือความท้าทาย เหตุการณ์สำคัญที่ถูกละทิ้งมาในช่วงเวลาของการจับกลุ่มพูดคุยกัน

การสอน (20-30 นาที)

สอนผ่านเนื้อหาการสอนนี้ในแนวทางของคุณเองไม่จำเป็นต้องอ่านแบบคำต่อคำ หรือปรับปรุงการนำเสนอใหม่ในแบบของคุณเอง

- เมื่อพวกเขาของพระองค์กลับมา พวกเขาทั้งหมดที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิง แต่ไม่มีใครถามว่า “พระองค์ทรงต้องการอะไร?” หรือ “ทำไมพระองค์ถึงสนทนากับนาง?” ส่วนหญิงคนนั้นก็ทิ้งหมอนไว้และเข้าไปในเมืองบอกพวกชาวบ้านว่า “มานี่ มาดูท่านผู้หญิงที่เล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันเคยทำ ท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหม?” คนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์
- **ยอห์น 4:27-30**

ครั้งสุดท้ายที่คุณคุยกับเพื่อนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนเกี่ยวกับความเชื่อของคุณคือเมื่อไหร่? แล้วถ้าเป็นคนแปลกหน้าล่ะ? มีผู้เทศนาประกาศข่าวประเสริฐหลายคนที่พบว่าการประกาศแบบส่วนตัวเป็นเรื่องที่ทำหาย ถ้ายันไม่มีใครฟังและให้เขาขึ้นพูดบนเวที เขาสามารถเทศนาได้ทั้งวัน แต่เมื่อได้รับการกระตุ้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ไปพบกับคนแปลกหน้าในร้านค้ากาแฟ นั่นจะเป็นคนละเรื่องเลยล่ะ

คำถาม: ทำไมบางคนที่มีความกล้าในการประกาศบนเวทีจึงรู้สึกกลัวมากเมื่อต้องประกาศแบบตัวต่อตัว?

สำหรับตัวคุณแล้ว คุณชอบหรือลำบากใจกับการประกาศผ่านการพูดคุยแบบตัวต่อตัว พระเยซูให้ความสนใจในชีวิตของคนแต่ละคน ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่มีการบันทึกไว้ว่าพระเยซูทรงใช้เวลาในการสนทนาพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับผู้คนที่พระองค์ทรงพบเจอระหว่างการเดินทางเพื่อไปทำพันธกิจและกับคนที่ตั้งใจจะมาหาพระองค์เองมากพอๆ กับการใช้เวลาในการประกาศกับฝูงชน ไม่ว่าพระองค์จะเทศนาให้แก่ฝูงชนที่ กระตือรือร้นอยากฟังถ้อยคำของพระองค์หรือกลุ่มผู้เคร่งศาสนาที่พยายามไล่จับตัวพระองค์หรืออีกหลากหลายกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะเป็น คนรวย คนจน ผู้ชาย ผู้หญิง คนป่วย คนสุขภาพดี คนมีศาสนาและ

คนไม่มีศาสนา พระเยซูพูดคุยสบายใจอย่างมากในการพูดสื่อสารถ้อยคำของพระองค์ออกไป

เมื่อพระเยซูพบกับหญิงชาวสะมาเรียในยอห์นบทที่ 4 มีเรื่องสำคัญหลายอย่างที่เรควรสังเกตเห็น:

1. การมีส่วนร่วมอย่างเป็นส่วนตัวและเป็นเชิงบวก

สิ่งหนึ่งซึ่งงดงามมากในการเผชิญหน้ากันในครั้งนี้คือวิธีการที่ พระเยซูปฏิบัติต่อหญิงชาวสะมาเรีย คือด้วยความเมตตา การไว้วางใจ ความรู้สึกละแอกและการแสดงความเห็นอกเห็นใจ ความเป็นธรรมชาติในการพูดคุยสนทนากับหญิงชาวสะมาเรีย การเชื่อมโยงเรื่องส่วนตัวที่ พระเยซูใช้กับชีวิตของหญิงชาวสะมาเรียและความเห็นอกเห็นใจที่ พระองค์เปิดเผยความจริงต่อหญิงชาวสะมาเรีย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมในการสนทนาเชิงบวก

2. การมีส่วนร่วมอย่างเป็นส่วนตัวและเป็นเชิงบวก

สิ่งหนึ่งซึ่งงดงามมากในการเผชิญหน้ากันในครั้งนี้คือวิธีการที่ พระเยซูปฏิบัติต่อหญิงชาวสะมาเรีย คือด้วยความเมตตา การไว้วางใจ ความรู้สึกละแอกและการแสดงความเห็นอกเห็นใจ ความเป็นธรรมชาติในการพูดคุยสนทนากับหญิงชาวสะมาเรีย การเชื่อมโยงเรื่องส่วนตัวที่ พระเยซูใช้กับชีวิตของหญิงชาวสะมาเรียและความเห็นอกเห็นใจที่ พระองค์เปิดเผยความจริงต่อหญิงชาวสะมาเรีย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมในการสนทนาเชิงบวก

3. การฟังที่ดี

มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้คนจะมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราเชื่อ แต่แทนที่จะรู้สึกกลัวว่าเรากำลังถูกคุกคามและต้องปกป้องตัวเอง เราควรใช้เวลาเพื่อเป็นนักฟังที่ดีและตอบสนองอย่างจริงใจที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หลายครั้งมันหมายความว่าเราต้องเป็นผู้ตั้งคำถามเองด้วย เหมือนกับที่ พระเยซูทำกับหญิงชาวสะมาเรีย การตั้งคำถามเป็นการเชิญชวนให้ผู้ฟังได้ไตร่ตรองและคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ฟังไป (และเป็นการสะท้อนความคิดของตนเองด้วย) แทนที่จะบอกให้พวกเขายอมรับทั้งหมดที่เราพูดไป พระเยซูทรงชำนาญในการใช้คำถามในการประกาศของพระองค์ พระองค์ทรงเผชิญหน้ากับผู้คนและชี้ให้เห็นที่ชนะหรือมุมมองที่ประหลาดของพวกเขานะที่ พระองค์ให้ความสำคัญมาแทนที่ในเวลาเดียวกัน

4. จาการไม่เข้าใจสารเป็ดเผย

หญิงชาวสะมาเรียไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูพูดในตอนแรก (ข้อที่ 11) พระเยซูทรงมีความอดทนในการสนทนาพระองค์ให้ตัวอย่างที่สมบูรณ์เพื่อทำให้หญิงชาวสะมาเรียเข้าใจจนนำไปสู่การได้รับการเปิดเผย การเข้าใจผิดและการตีความผิดเป็นส่วนหนึ่งในการสนทนาของมนุษย์ จงอย่าตกใจแต่ให้มีความอดทนพยายามให้สร้างสะพานเพื่อเชื่อมโยงต่อไปจนกว่าสิ่งที่คุณพูดจะชัดเจน – นั่นคือหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ และจะเป็นพระวิญญูญาณบริสุทธิของพระเจ้าเองที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจที่เรียบง่ายและนำการเปิดเผยที่แท้จริง

5. รักษาความสำคัญให้เป็นสิ่งสำคัญอยู่เสมอ

คุณแล้วมีหน้าจะเป็นเรื่องง่ายที่พระเยซูจะเบี่ยงประเด็นไปพูดถึงเรื่องการเมืองและวัฒนธรรมเมื่อหญิงชาวสะมาเรียแสดงความกังวลกับความเหมาะสมที่พระเยซูมาขอให้น้ำดื่มจากเธอ ในทางตรงกันข้ามพระเยซูยังจดจ่อที่เรื่องสำคัญเพื่อที่ว่าบทสนทนาเรื่องข่าวประเสริฐจะสามารถดำเนินต่อไปได้ แม้ว่าการสนทนาหลายครั้งจะมีโอกาสที่อาจทำให้การสนทนาต้องเบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่น แต่จุดมุ่งหมายของเรา (แม้เราอาจจะต้องมีการพูดอ้อมไปอ้อมมาบ้าง) คือการรักษาเรื่องกางเขนของพระคริสต์ให้เป็นศูนย์กลางของบทสนทนา

6. ตระหนักถึงศักยภาพ

คนที่อยู่ตรงหน้าคุณมีโอกาสนี้จะรับข่าวประเสริฐและสามารถเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐนี้ได้ คนที่เพิ่งมีประสบการณ์การได้พบกับพระเจ้ามักจะเป็นผู้ประกาศที่มีแรงกระตุ้นและเ็นมั่นว่าคนอื่นได้มากที่สุด ความจริงข้อนี้ครุฑทำหายเรา ว่าเราต้องไม่สูญเสียความชื่นชมยินดีเกี่ยวกับความรอดของเราเอง – และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราว่าคนที่เราเป็นพยานนั้นสามารถเป็นพยานที่มีผลและนำสนใจสำหรับเรื่องพระคริสต์ได้ในทันที

ถึงแม้ว่าทุกคนไม่ได้มีเวทีสำหรับการเทศนา (หรือแม้แต่การทรงเรียกและของประทานเพื่อเป็น “ผู้เทศนาข่าวประเสริฐ”) แต่เราทุกคนได้รับการทรงเรียกให้มีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐ บทสนทนาในการประกาศส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกเป็นการพูดคุยสนทนาระหว่างบุคคล – คือ ผู้เชื่อหนึ่งคนพูดคุยกับผู้ที่กำลังแสวงหาหนึ่งคน พระเยซูและสาวกของพระองค์มีมุ่งมั่นในการประกาศในลักษณะนี้ และเราก็ควรมุ่งมั่นแบบนั้นด้วย

อภิปราย (20 นาที)

สำรวจคำถามด้านล่าง และ/หรือ อภิปรายจากคำถาม:

- เหตุใดการฟังจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อเราพูดถึงความเชื่อของเราให้คนอื่นฟัง?
- การประกาศผ่านบทสนทนาจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างระหว่างการพูดคุยกับเพื่อนหรือคนแปลกหน้า?
- คุณจะแสวงหาโอกาสในการเป็นพยานส่วนตัวอย่างไร ตั้งใจและเป็นรูปธรรมได้อย่างไร?
- คุณจะสามารถสนใจและสนับสนุนคนที่รู้สึกว่าการเป็นพยานส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องยากได้อย่างไร?

“การต่อสู้ของเราในการประกาศข่าวประเสริฐโดยหลักๆ แล้วไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการแต่เกี่ยวกับการเติบโตในความเป็นผู้ใหญ่” เรามักหัวใจเพื่อพระเจ้าและเราใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้าใส่ใจ (ผู้หลงหาย) ใหม? ถ้าเรามักหัวใจของพระเจ้า เราจะทำทุกสิ่งในความสามารถของเราเพื่อความก้าวหน้าตามพระประสงค์ของอาณาจักรพระองค์ในทุกๆ บทสนทนาของเรา กับเพื่อนที่ยังไม่รู้จักรพระเจ้า”

นอร์แมน & เดวิด เกสเลอร์ (NORMAN & DAVID GEISLER)

การประยุกต์ใช้ (5 นาที)

พูดคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับความเชื่อของคุณในสัปดาห์นี้ เมื่อคุณใช้ชีวิตปกติของคุณ คือ ไม่ใช่ผ่านทางโอกาสในงานพันธกิจหรืองานประกาศ ในการพูดคุยประจำวันลองถามพวกเขาว่าคุณถามคำถามเกี่ยวกับความเชื่อของคุณไหม และให้พวกเขาเห็นว่าคุณยินดีที่จะพูดคุยเรื่องนี้ หรือถามคำถามเขาว่าเขาคิดว่าพระเยซูเป็นใครและลองดูว่าจากประเด็นนี้จะนำไปสู่ที่ใดต่อไป

การอธิษฐาน

อธิษฐานที่พระเจ้าจะช่วยให้คุณเห็นโอกาสและศักยภาพ
พรอบๆ ตัวคุณในแต่ละวันได้มากขึ้น ที่จะแบ่งปัน
ความหวังของพระเจ้าให้ผู้อื่น ขอขอบคุณพระเจ้าที่ได้
วางโอกาสเหล่านี้ไว้ต่อหน้าคุณและที่พระองค์ยินดี
ให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระองค์กำลังทำ
อยู่ในโลก อธิษฐานเผื่อสำหรับคนที่รู้สึกต้องต่อสู้
กับการประกาศแบบตัวต่อตัว ขอพระเจ้าช่วยให้พวกเขา
สามารถเอาชนะความกลัวหรือความวิตกกังวลใดๆ
ก็ตาม และที่ คุณจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันต่อไป

การตรวจสอบ (15 นาที)

ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบชีวิต และแบ่งปันเป็นคู่
หรือกลุ่มย่อย และอธิษฐานเผื่อกันและกัน

การประชุมพิเศษครั้งที่ สอง:

การอธิบาย เกี่ยวกับความ เชื่อของเราโดย ไม่รบเร้าให้คน อื่นต้องเปลี่ยน มาเชื่อ

บทเรียนการประชุมครั้งนี้ จะกล่าวถึงเครื่องมือในการพูดอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อของเราและช่วยระบุจุดที่เราอาจต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับบางอย่างในโลก ในขณะที่ก็สามารถชี้ให้ผู้คนสามารถไปถึงตัวตนของพระเยซูคริสต์ได้เสมอ

สรุปการประชุมในหนึ่ง ประโยค

.....
การพูดอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อของเรา เป็นเครื่องมือหนึ่งในการประกาศข่าวประเสริฐที่ช่วยให้เราตอบคำถามเกี่ยวกับความเชื่อของเราและเป็นการปกป้องข่าวประเสริฐแก่ผู้ที่ต่อต้าน

เบื้องหลังการประชุม

.....
เมื่อเราถูกถามเกี่ยวกับความเชื่อและถ้อยคำที่เรากำลังประกาศ มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะให้การตอบสนองที่กระตือรือร้นซึ่งจะชี้ไปที่ความจริงเกี่ยวกับพระเยซู

นิยามที่ง่ายที่สุดของการพูดอธิบายความเชื่อของคริสเตียน คือ “การปกป้องความเชื่อของคริสเตียน” การพูดอธิบายความเชื่อนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในการ

ประกาศแต่สามารถสืบย้อนไปถึงยุคของพระคัมภีร์เองจากการใช้คำว่า การพูดอธิบาย (Apologia) ที่เป็นศัพท์ทางกฎหมายใน 1 เปโตร 3:15 จนถึง การเรียบเรียงและการถ่ายทอดคำพูดของเปาโลถึงชาวเอเธนส์ในกิจการบทที่ 17 พระคัมภีร์ได้บันทึกการอธิบายความเชื่อของคริสเตียนอย่างมีเหตุผลหรือสร้างสรรค์ไว้หลายตอน ไม่ว่าจะในการตอบสนองต่อคำถาม ข้อสงสัยหรือข้อคัดค้าน

หน้าที่ของการพูดอธิบายความเชื่อไม่ใช่การทำให้พระเจ้าดูมีเหตุผลและเป็นเรื่องจริงมากขึ้น แต่เพื่อเชื่อมโยงผู้คนกับความจริงและความถูกต้องของความหวังในหมู่พวกเรา เรารักษาปกป้องความเชื่อของเราเพื่อที่คนที่ตั้งคำถามอาจจะได้มารู้จักกับพระคริสต์ แต่ไม่มีใครที่เข้ามาถึงแผ่นดินของพระเจ้าโดยการโต้เถียงกัน มีแต่โดยฤทธิ์อำนาจแห่งการช่วยกู้ของพระองค์เท่านั้นที่ทำได้

.....
“การพูดอธิบายความเชื่อนั้นไม่สามารถทำให้รอดได้ มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ทำได้ แต่การพูดอธิบายความเชื่อของเราสามารถทำหน้าที่เหมือนกับยอห์นผู้ให้บัพติศมา และควรจะทำเช่นนั้นด้วย คือเตรียมหนทางให้ตรงและเตรียมทางให้สะดวกเพื่อไปถึงกางเขนของพระคริสต์”

.....
เจ ดับเบิลยู มอนท์โกเมอรี (J.W. MONTGOMERY)

.....
การพูดอธิบายความเชื่อสามารถตอบโต้ความพยายามทั้งในด้านความรู้เชิงสติปัญญา หรือทางฝ่ายวิญญาณที่จะนำพระเยซูออกจากบัลลังก์ของพระองค์ ซึ่งอาจนำไปสู่บัพติศนาที่ท้าทายไม่น้อย แต่เหมือนที่ คริสซิงคินสัน (Chris Sinkinson) เขียนไว้ว่า “ไม่ใช่ความตั้งใจของเราที่จะโจมตี แต่เป้าหมายของเราควรเป็นการชี้ให้เห็นข้อจำกัดในคู่แข่งของพระคริสต์” จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เราจะระลึกไว้ว่า การพูดอธิบายความเชื่อนั้นไม่ได้ใช้ประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้น การพูดอธิบายความเชื่อสามารถมีส่วนช่วยคริสตจักรในการสร้างสาวก หรือช่วยให้ผู้เชื่อเข้าใจความจริงได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น แม้แต่การพูดอธิบายความเชื่อเพื่อเชื่อมโยงผู้ที่ยังไม่เชื่อให้ไปถึงกางเขนได้เป็นครั้งแรก

แนวทางการประชุม

จับกลุ่มพูดคุย (10-20 นาที)

ใช้เวลาจับกลุ่มพูดคุยกัน แบ่งปันเรื่องราว หนุนใจ ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการประกาศ และเรื่องอื่นๆ ที่จะหนุนใจกลุ่ม สำหรับกลุ่มขนาดเล็ก ให้ขอแต่ละคนที่จะแบ่งปันถึงชัชชนะหนึ่งอย่าง และสิ่งที่รู้สึกต่อสู้ดิ้นรนหนึ่งอย่าง ตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว สำหรับกลุ่มขนาดใหญ่ ให้เลือก สี่หรือห้าคนที่ จะแบ่งปันคำพยานชีวิตที่ เจาะจงนับตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว

การอธิษฐาน (10-20 นาที)

ใช้เวลากับพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อทุกๆ สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์ที่ดีหรือความท้าทาย เหตุการณ์สำคัญ ที่ถูกยกขึ้นมาในช่วงเวลาของการจับกลุ่มพูดคุยกัน

การสอน (20-30 นาที)

สอนผ่านเนื้อหาการสอนนี้ ในแนวทางของคุณเอง ไม้ว่าโดยการอ่านแบบคำต่อคำ หรือปรับปรุการนำเสนอใหม่ในแบบของคุณเอง

- แต่ในใจของพวกท่าน จงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมพร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่าน

1 เปโตร 3:15

เปโตรเรียกให้ผู้เชื่อทุกคนเตรียมพร้อมที่จะตอบทุกคนที่ถามเราว่า ความหวังใจของเราจากที่ไหน เราควรจะให้ความสำคัญอันดับแรกกับการแบ่งปันข่าวประเสริฐอย่างชัดเจน แต่เมื่อมีคำถาม เราก็ควรพร้อมที่จะตอบสนองด้วยความรอบคอบและอย่างมีความหมาย

คำถามเชิงปรัชญาที่เป็นพื้นฐานที่สุดเกี่ยวกับชีวิตเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ด้วยกัน เช่น “มันเกิดมาจากไหน?” “ความหมายของชีวิตคืออะไร?” คุณอาจจะถูกขอให้แบ่งปันมุมมองของคุณเกี่ยวกับว่าศาสนาคริสต์ได้มีการพูดเกี่ยวกับประเด็นที่ กำลังเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างเช่น ประเด็นเรื่องเพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ การหย่าร้างหรือการทำแท้ง เป็นต้น คุณอาจจะพบว่าตัวเองพยายามที่จะปกป้องจุดยืนทางความเชื่อดั้งเดิมและต้านกับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น การปกป้องในคำอธิบายเรื่อง

การทรงสร้างของพระเจ้าในปฐมกาลในแง่ของชีววิทยา วิวัฒนาการ คำถามอื่นๆ อาจเป็นคำถามทดสอบถึงพระลักษณะของพระเจ้า เช่น พระเจ้าผู้แสนดีอนุญาตให้เกิดความทุกข์ยากได้อย่างไร

คำถาม: มีคำถามเรื่องความเชื่ออะไรบ้างที่คุณเคยถูกถามในอดีต และคุณรู้สึกว่าคุณมีความพร้อมมากแค่ไหนเพื่อจะตอบคำถามเหล่านั้น?

โชคยังดีที่การพูดอธิบายความเชื่อนั้นไม่ใช่สิ่งที่ช่วยให้ใครรอดได้ – ไม่อย่างนั้นแล้วความกดดันและหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องความรอดคงขึ้นอยู่กับเหตุและผลในการโต้เถียงของเรา บ่อยครั้งการอธิบายความเชื่อเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ในการช่วยให้คนที่ยังไม่เชื่อ อดมาถึงความเชื่อ แต่แม้เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะนำคนๆ หนึ่งมาสู่ชีวิตใหม่ได้เมื่อพวกเขาได้ยินและตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าผ่านการเป็นพยานของเรา

ลองคิดแบบนี้ดูนะ: เรากำลังยืนอยู่กับผู้ไม่เชื่อคนหนึ่งบนถนน ที่ปลายทางตรงข้ามเป็นไม้กางเขนที่ว่างเปล่าของพระคริสต์ ตลอดแนวถนนมีหลุมบ่อ สิ่งกีดขวาง ผ่นพัง เศษซากและของมีคม ตัวไม้กางเขนนั้นแทบจะมองไม่เห็นผ่านม่านหมอกเลย การพูดอธิบายความเชื่อเปรียบเสมือนเป็นทางที่เราสามารถเดินไปตามท้องถนนนี้ได้อย่างปลอดภัย เป็นเหมือนการกวาดซากปรักหักพังออกไป เป็นการถ่มบ่อ รื้อกำแพง ขจัดสิ่งอุดตันและขจัดหมอกควันออกไป เพราะเป้าหมายสูงสุดของเราคือการช่วยให้บุคคลนั้นได้เข้าไปใกล้ไม้กางเขนมากขึ้น เพราะที่นั่นพวกเขาจะได้พบกับพระเยซูผู้สิ้นคืนพระชนม์ การพูดอธิบายความเชื่อหากพูดง่าย ๆ แล้วก็คือ การเปิดเส้นทางให้ผู้ที่ยังไม่เชื่อมีโอกาสนพบกับพระเยซูนั่นเอง

ต่อไปนี่คือสี่ สิ่งที่เราควรรวามุ่งถึงสำหรับการสนทนาอธิบายความเชื่อที่ประสบความสำเร็จ:

1. เข้าไปมี ส่วนร่วมด้วยพลังของการเตรียมพร้อม

สำหรับนักพูดอธิบายความเชื่อบางคน เช่น วิลเลียมเลน แคริก (William Lane Craig) และจอห์น เลนน็อกซ์ (John Lennox) การพูดอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อได้กลายเป็นจุดหลักในการประกาศข่าวประเสริฐของทั้งสองคน ดังนั้นการศึกษาเทววิทยา ปรัชญา วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ปัจจุบัน ศาสนาโลกและหัวข้ออื่นๆ จึงกลายเป็นเหมือนอาหารหลักที่สำคัญ แต่สำหรับคนอื่น ๆ แล้ว แค่ความเต็มใจและใส่ใจก็จะมีส่วนร่วมกับเรื่องต่างๆ ในโลกเมื่อเราได้พบ

และพูดถึงนั้นดูจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรารู้ว่าเพื่อนของเรากำลังมีความกังวล หรือมีปัญหาบางอย่าง โดยนี่ไม่ได้พูดถึงประเด็นเรื่องความตั้งใจส่วนตัวของเราในการมุ่งมั่นกับพระคำของพระเจ้า (ซึ่งเป็นเหมือนการให้อาหารฝ่ายวิญญาณ) ในแต่ละวัน เพื่อที่เราจะเติบโตขึ้นในความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าและความจริงที่เราได้รับการเปิดเผยจากพระวจนะของพระองค์

2. มอบไว้กับพลังของการอธิษฐาน

เช่นเดียวกับการประกาศข่าวประเสริฐทุกรูปแบบ การอธิษฐานเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อเป็นการพูดอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อ ก็ให้คุณขอพระเจ้าช่วยคุณตอบคำถามด้วยความสุภาพอ่อนโยนและตอบด้วยความเคารพ

3. ตระหนักถึงพลังแห่งการถ่อมใจ

ความเย่อหยิ่งและการไม่เป็นมิตรเป็นคุณสมบัติที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่น่าดึงดูดเลย การตอบคำถามด้วยเชื่อนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะต้องโอนความถ่อมใจออกไปนอกหน้าต่าง และการถ่อมใจหมายความว่าเราได้ไตร่ตรองใจแล้วที่จะยอมรับว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่าง บางครั้งการพูดที่เรียบง่ายว่า “เป็นคำถามที่ดีนะ ฉันยังไม่มีความรู้สำหรับคำถามนี้” อาจเป็นการตอบสนองที่ดีที่สุดในของเรา

4. ใช้ประโยชน์จากพลังแห่งคำถาม

การให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาสามารถถามคำถามคุณได้ และคุณเองก็ยินดีและจะพยายามตอบคำถามโดยจะไม่โจมตีใคร สามารถสร้างโอกาสได้อย่างมากสำหรับการพูดคุยสนทนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่อยากจะทำคำถามกับคุณแต่อาจกลัวว่าจะทำร้ายความรู้สึกหรือโจมตีคุณ ยิ่งไปกว่านั้น อย่างแล้วก็จะตั้งคำถามเองด้วย การสนทนาพูดคุยกันไม่ใช่ถนนที่วิ่งทางเดียว เราจะต้องไม่มุ่งสนทนาแบบหยอกเล่นไร้มารยาทที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกถูกคุกคามแต่ค่อยๆ ชี้นำให้เห็นข้อบกพร่องในแนวความคิดของพวกเขาเอง พระเยซูชอบที่จะถามคำถามเมื่อพระองค์ทำพันธกิจ และพระองค์ถามมากกว่าตอบเสียอีก!

ไม่เคยมีใครเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าจากการโต้เถียงหรือกลายเป็นสาวกของพระเยซูเพียงเพราะแพ้ต่อการโต้เถียง แต่การพูดอธิบายเกี่ยวกับความเชื่ออย่างสุภาพและโดยให้เกียรตินั้นจะสามารถช่วยขยับเคลื่อนผู้คนให้ก้าวไปสู่เส้นทางของกางเขนได้มากขึ้นอีกหน่อย

อภิปราย (20 นาที)

สำรวจคำถามด้านล่าง และ/หรือ อภิปรายจากคำคม:

- ความจริงจูงใจกับคำถามของคนอื่นสำคัญอย่างไร?
- อะไรบ้างที่เป็นข้อจำกัดของการพูดอธิบายความเชื่อ?
- คุณรู้สึกว่าได้รับการฝึกฝนและพร้อมที่จะตอบคำถามที่จะมีตามมาเมื่อคุณแบ่งปันข่าวประเสริฐไหม?
- การศึกษาเกี่ยวกับการพูดอธิบายความเชื่อจะทำในลักษณะของการนมัสการได้อย่างไร?

“การพูดอธิบายความเชื่อถือเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง; (หลังจากนั้น)มันขึ้นอยู่กับตัวของผู้อธิบายความเชื่อเองว่าจะสร้างความเชื่ออย่างไรกับชีวิตของผู้คนในโลกยุคปัจจุบันนี้”
ทฤษฎีเป็นแค่ทฤษฎี ความคิดนามธรรมที่แขวนอยู่กลางอากาศ และไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริงของชีวิต”

อลิสแตร์ แม็คแกรธ (ALISTAIR MCGRATH)

การประยุกต์ใช้ (5 นาที)

ใช้เวลาคิดทบทวนคำถามที่พบข้อเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียนและลองสำรวจว่าคุณสามารถช่วยใครให้ก้าวเดินจากคำถามแรกของพวกเขาไปสู่ไม้กางเขนของพระคริสต์ได้อย่างไรบ้าง

- ใครสร้างพระเจ้า?
- วิทยาศาสตร์หักล้างกับคริสเตียนไม่ใช่หรือ?
- แล้วทฤษฎีบทก็แบ่งกับทฤษฎีวิวัฒนาการล่ะ?
- ถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดี แล้วทำไมพระองค์จึงอนุญาตให้เกิดความเจ็บป่วยทุกข์ยากในโลกนี้ล่ะ?
- พระคัมภีร์เต็มไปด้วยความผิดพลาดและความขัดแย้งไม่ใช่หรือ?
- ถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมพระองค์ไม่แค่ปรากฏตัวของพระองค์ให้โลกนี้ล่ะ?
- ไม่มีสิ่งธรรมดาที่จริงแท้แน่นอน ดังนั้นทำไมเราไม่แค่เชื่อในสิ่งที่เราอยากเชื่อล่ะ?

- นั่นเป็นคนดีนะ... ทำไมพระเจ้าจึงให้มันตกนรก เพียงเพราะแค่ฉันไม่เชื่อว่าพระองค์มีตัวตนอยู่จริง?
- ทำไมต้องเป็นคริสเตียนแทนที่จะเป็นศาสนาอื่น?
- คุณเชื่อในเรื่องปาฏิหาริย์จริงๆหรือ?

การอธิษฐาน

อธิษฐานร่วมกันเพื่อทูลขอสติปัญญาจากสวรรค์เพื่อที่เมื่อคุณตอบคำถามและข้อสงสัยของโลกนี้ คุณจะตอบด้วยความถ่อมใจและด้วยความรักในขณะที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์และกล้าหาญ อธิษฐานเพื่อความคิดที่จะเปิดกว้างและหัวใจที่เปิดออกและขอบคุณที่แม้ว่าจะมีคำตอบที่ถูกต้องและมีเหตุผลที่จะแย้งกัน แต่งานแห่งความรอดของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการตอบคำถามที่ท้าทาย

การตรวจสอบ (15 นาที)

ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบชีวิต และแบ่งปันเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย และอธิษฐานเผื่อกันและกัน

ภาคผนวก:

หลักคำสอนของข้าวประเสริฐ

คุณไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ คุณถูกสร้างมาโดยพระเจ้าผู้สมบูรณ์แบบและเปี่ยมด้วยความรัก (พระบิดา พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบุตร) และถูกสร้างตามพระฉายาของพระองค์ ผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดและผู้ค้ำจุนชีวิต (ปฐมกาล บทที่ 1)

มนุษย์ทุกคนล้วนปฏิเสธพระเจ้า (ทำบาป) โดยเดินตามใจของเขาเอง แทนที่จะดำเนินชีวิตในการเชื่อฟังพระผู้สร้างของเรา นี่จึงเป็นเหตุให้โลกแตกสลายและเต็มไปด้วยความทุกข์ ความมอยต์กรรมนี้ทำให้พระเจ้าขุนเคือง พระเจ้าผู้ไม่ทรงเพิกเฉยหรือแก้ต่างให้บาป แม้แต่บาปที่เล็กน้อยก็ตาม แต่ทรงลงโทษผู้ที่ทำผิดอย่างยุติธรรม (โรม 3:23)

เราไม่มีอำนาจที่จะคืนสภาพให้ทุกอย่างกลับมาถูกต้อง เมื่อเราถูกดื้อพระเจ้า คือเมื่อเราได้กระทำการทรยศต่อราชาผู้ครอบครองจักรวาล การปฏิเสธพระเจ้าก็คือการปฏิเสธชีวิตนั่นเอง เราถูกทิ้งให้อยู่กับความตายนิรันดร์ ซึ่งเป็นผลตามธรรมชาติของการปฏิเสธชีวิตของเรา และการลงโทษของพระเจ้า (ความยุติธรรมจากพระเจ้า) สำหรับการละเมิดมาตรฐานของพระองค์ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง (โรม 6:23)

แต่พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้ผู้ใดพินาศเลย เพราะพระองค์เองทรงเป็นความรักและอยากอยู่ในความสัมพันธ์นิรันดร์กับเราผู้ซึ่งเป็นลูกๆ ที่รักของพระองค์ พระเจ้าทรงเมตตาจึงได้เริ่มภารกิจเพื่อช่วยกู้เรา (1 โทมัส 2:4-6)

พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกในฐานะของมนุษย์เพื่อจะมีชีวิตแบบมนุษย์อย่างสมบูรณ์โดยไม่ทรงปฏิเสธพระบิดา พระเยซูถูกฆ่าบนไม้กางเขน เป็นคำไถ่แทนเราและพระองค์ทรงรับความตายที่สมควรแก่เราจากการปฏิเสธพระเจ้า (ยอห์น 3:16; โรม 3:23-25)

สามวันหลังจากนั้น พระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายและสำแดงให้เห็นในพระองค์เองว่าสาปแช่งแห่งความตายได้ถูกทำลายแล้ว ชีวิตใหม่เกิดขึ้นได้โดยการเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์และโดยการแสวงหาการให้อภัยบาป (สุภาพ 28:13; เอเฟซัส 2:1-10; 1 ยอห์น 1:7-9)

การสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูทำให้เกิดการคืนดี การไถ่ การบรรเทาทุกข์ (การบรรเทา) และการพิชิตความชั่วร้าย บาปของเราถวายไว้ที่พระเยซู และความชอบธรรมของพระองค์ก็ถูกประทานให้แก่เรา (ความชอบธรรมที่มอบให้) สิ่งเดียวที่เรียกร้องในส่วนของเรา คือการเชื่อวางใจในพระเยซู ว่าทรงเป็นพระเจ้า (การมีความเชื่อ) เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย และเรารอดได้ด้วยความเชื่อเท่านั้น (มัทธิว 20:28; โรม 10:9; 2 โครินธ์ 5:18-21; ยอห์น 12:31; โคโลส 2:15)

ตอนนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ริ่ฟ้าใหม่แล้วกับพระบิดาในสวรรค์ เรามีสันติสุขและได้รับอุปการะเป็นลูกของพระองค์ เข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ เราได้ตายจากชีวิตเก่าของเราและได้เกิดใหม่อีกครั้งสู่ชีวิตใหม่ (ลูกา 9:23; โคโลส 1:20, 2:13-14; โรม 5:1-2; กาลาเทีย 4:4-7)

พระเยซูได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ทรงครอบครองอยู่เบื้องขวาของพระบิดา และพระองค์ได้ประทานของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ แก่ผู้เชื่อทุกคน เพื่อช่วยให้เราดำเนินชีวิตในการเชื่อฟังอย่างบริบูรณ์ และเพื่อช่วยเราในการแบ่งปันข่าวดีกับโลกนี้ เรากลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ – เป็นสาวก – ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการทำงานของพระวิญญาณในชีวิตของเราซึ่งนำไปสู่การเกิดผล เราทำหน้าที่เป็นเสมือนทูตของพระเจ้าในโลกนี้ เป็นตัวแทนของอาณาจักรแห่งสันติสุข ทำหน้าที่เป็นพยานถึงความจริงของเรื่องราวของพระเยซูทั้งคำพูดและการกระทำ (มัทธิว 6:8; กิจการ 1:8; 2 โครินธ์ 5:11-21; กาลาเทีย 5:22-23)

วันหนึ่ง พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่อตัดสินทั้งคนเป็นและคนตาย อาณาจักรของพระเจ้าที่สมบูรณ์จะได้รับการริ่ฟ้า และชีวิตนิรันดร์กับพระบิดาผู้เป็นที่รักของเรากำลังรออยู่สำหรับบรรดาผู้ที่เชื่อว่าเป็นพระเยซูเป็นพระเจ้า และความตายนิรันดร์(นรก)ก็รออยู่สำหรับบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อ แต่ข่าวดีคือไม่มีใครจำเป็นต้องพินาศชั่วนิรันดร์ ทุกคนสามารถรู้จักชีวิตนิรันดร์และชื่นชมยินดีในความสัมพันธ์กับพระเจ้า ผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้ (1 โครินธ์ 15; วิวรณ์ 21:1-8; 22:1-5)

ภาคผนวก:

การเล่าเรื่องข่าวประเสริฐ

ก่อนทุกสิ่งทุกอย่าง พระเจ้าดำรงอยู่ในความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบกับพระองค์เองคือ พระบิดา พระวิญญาณ พระบุตร พระเจ้าได้สร้างโลกนี้และทรงสร้างไว้ดีมาก และพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์พิเศษกับมนุษยชาติ ดังนั้นเราถูกสร้างเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบร่วมกับพระองค์ ผู้เป็นราชาแห่งจักรวาล และต้นกำเนิดของชีวิต! แต่พระเจ้าไม่ได้บังคับมนุษย์ให้รักพระองค์ พระองค์ให้เราเลือกเพื่อตัวเราเอง ด้วยอิสรภาพนี้มนุษย์ได้เลือกที่จะทำตามใจชอบของตนเองและปฏิเสธพระเจ้า

การปฏิเสธราชาแห่งจักรวาลนั้นเป็นการหักหลังที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ เป็นการกบฏต่อชีวิต ฉะนั้นความตาย ความทุกข์ทน และความเจ็บปวดจึงได้เข้ามาในโลกนี้ มนุษย์ตัดสินใจให้แยกจากพระบิดาในสวรรค์ผู้สมบูรณ์แบบโดยไม่มีทางกลับมาได้ พระเจ้าไม่อาจละเว้นโทษจากการกบฏนี้ได้ เพราะว่ามันไม่เป็นยุติธรรมต่อสิ่งที่เกิดขึ้น พระเจ้าจำต้องเรียกร้องโทษสำหรับอาชญากรรมที่เกิดขึ้น การลงโทษสำหรับการกบฏต่อชีวิตก็คือ ความตาย

แต่พระเจ้าทรงรักโลกและพระองค์ได้เริ่มแผนการที่จะช่วยมนุษยชาติจากความตาย – เพื่อเปิดทางที่เราจะรู้จักความรักและชีวิตที่ครบบริบูรณ์ของพระองค์ พระเจ้าจึงส่งพระบุตรของพระองค์คือ พระเยซูมาในโลกเพื่อมีชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ชีวิตที่ เชื้อพันธุ์ และปราศจากความผิดใดๆ ต่อพระเจ้า

พระเยซูยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อรับเอาโทษของความตายที่มนุษยชาติสมควรได้รับจากการกบฏ และการทำเช่นนั้นพระองค์ได้กลายเป็นตัวแทนเป็นค่าไถ่ของเรา หลังจากการสิ้นพระชนม์สามวันพระองค์ฟื้นคืนชีวิตอีกครั้ง เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าและความตายไม่อาจหยุดพระองค์ได้ เมื่อนั้นเองที่พระองค์เปิดทางให้แก่มนุษย์ได้รับการให้อภัยจากการกบฏต่อพระเจ้า รวมถึงการแบ่งปันชีวิตใหม่ที่เป็นนิรันดร์จากชีวิตของพระเยซูด้วย ค่าสลิปแห่งความตายจึงได้ถูกทำลายลง

ทั้งหมดที่เราต้องทำคือ เชื่อว่าพระเยซูเป็นผู้ที่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์เป็น นั่นคือทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยโลกนี้ให้รอดจากบาป ที่ถูกต้องบนไม้กางเขน และฟื้นคืนชีวิต ทรงเป็นราชาแห่งจักรวาล และเลือกให้พระองค์เป็นจอมเจ้านายในชีวิตเรา มีชีวิตและความรอดสำหรับทุกคนที่วางใจในพระองค์ และการเสริมกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งช่วยให้เรามีชีวิตตามวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าสร้างเรามาได้ คือมีชีวิตที่ สำแดงถึงภาพลักษณ์ของพระเจ้าเพื่อที่ทุกคนจะรู้จักชีวิตที่แท้จริง เมื่อวางความเชื่อของเราไว้ในพระเยซู เราได้ตายต่อชีวิตของเราและเกิดใหม่อีกครั้งใน ชีวิตใหม่ ในวันหนึ่งพระเยซูจะกลับมาและอาณาจักรที่สมบูรณ์แบบของพระองค์จะได้รับการริบหรี่ไป ทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้มีชีวิตตลอดไปในอาณาจักรของพระองค์ และดังนั้นเราจึงถูกเรียกให้ออกไปแบ่งปันความรักของพระเจ้ากับโลกนี้ ที่ทุกคนจะได้รู้จักความหวังนิรันดร์

ภาคผนวก:

ตัวอย่างการพูดถึงข่าวประเสริฐ กับอนุชนใน 10 นาที

หนึ่ง: คุณไม่ใช่อุบัติเหตุ!

มีหลายคนที่คิดว่าพวกเขาเป็นความบังเอิญของจักรวาล การที่พวกเขามีชีวิตอยู่ได้เป็นเพราะจักรวาลเริ่มจากความว่างเปล่า และพวกเขา(มนุษย์)ก็เพิ่งมาถึงเมื่อไม่กี่พันล้านปีมานี้เอง แต่ฉันไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย ไม่แม้แต่จะหยิบบัญชีความหวังให้ชีวิตมีความหมายอะไรเลย!

พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและพระองค์สร้างโลกนี้ จากความปรารถนาที่จะแบ่งปันความรักของพระองค์กับสิ่งที่พระองค์สร้าง คือมนุษย์

ดังนั้น คุณจึงไม่ใช่ความบังเอิญ- คุณเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างมา คุณเป็นที่รัก และพระเจ้ามีเป้าหมายสำหรับชีวิตของคุณ

สอง: คุณพลาดจากเป้าหมาย!

ปัญหาคือว่า เมื่อคุณไม่รู้ว่าคุณพระเจ้าสร้างพวกเขาขึ้นมาหรือรู้ว่าพระองค์รักพวกเขา พวกเขาได้พลาดไปจากเป้าหมายที่ชีวิตของพวกเขา! การรู้จักพระเจ้าคือ การมีชีวิตที่มีความหมายอย่างที่มีคนควรจะเป็นในมิติสภาพกับผู้สร้างของเรา ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้รักยิ่ง ใจดี มีใจกรุณา มีความเมตตา อุดม และมัสติปัญญา พระคัมภีร์ได้พูดถึงพระเจ้าว่าทรงเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบ พ่อที่อยากให้สิ่งที่ดีให้แก่ลูกๆ ของพระองค์ ซึ่งลูกๆ ในที่นี้ ก็คือคุณและผม!

การไม่รู้จักรักรู้พระเจ้าเป็นเหมือนการวิ่งอยู่ในสนามของการแข่งขันฟุตบอลโลก แต่ไม่สนใจหาทางใดๆ ที่จะทำประตู... ไม่มีใครจะยิงประตู ไม่มีใครจะชนะถ้วยรางวัล - มันไร้จุดหมาย

สาม: คุณสามารถรู้จักถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

ปัญหาใหญ่ที่สุดของการที่เราพลาดเป้าหมายกับพระเจ้ามัน ไม่ใช่แค่การที่เราสูญเสียชีวิตที่ดีที่สุดที่พระองค์เตรียมไว้สำหรับเราเท่านั้น เราได้ปฏิเสธและหันหลังต่อราชา และผู้สร้างของจักรวาล! พระคัมภีร์

บอกว่าเมื่อเราปฏิเสธชีวิตที่พระเจ้ามีให้กับเรา สิ่งเลวร้ายได้เข้ามาในโลก เพราะเราคิดว่าเรารู้ดีกว่าผู้สร้างของเรา พระคัมภีร์เรียกสิ่งนี้ว่า ความบาป ถ้าจะให้พูดง่ายๆ ก็คือ ความเห็นแก่ตัว เราเลือกทางของตัวเองแทนที่จะเลือกทางของพระเจ้า เราพูดว่า "นี่ พระเจ้า ผมดีกว่าพระองค์ ผมรู้มากกว่าพระองค์ ผมไม่ต้องการพระองค์" แต่เปิดดูข่าวก็จะเห็นได้ว่าโลกวนวายแค่ไหน และนี่ คือผลของการที่ผู้คนพลาดไปจากเป้าหมาย และมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแทนที่จะอยู่เพื่อพระเจ้า พระบิดาที่เปี่ยมด้วยความรัก

การปฏิเสธนี้ไดวางสิ่งทีขวางกั้นเรากับพระเจ้าไว้ เมื่อคุณต่อต้านพระเจ้าผู้มอบชีวิต คุณก็ถูกทิ้งไว้กับความตายเท่านั้น

แต่พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณตาย พระคัมภีร์รับอกเราว่า พระเจ้าส่งพระเยซูเข้ามาในโลกนี้ ทรงเป็นพระเจ้าที่มายังเกิดเป็นมนุษย์ - มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าเราจะมีชีวิตที่บริบูรณ์อย่างไร เมื่อเราปฏิเสธพระเจ้าก็ย่อมมีการลงโทษที่จะตามมา เหมือนเราถูกกักบริเวณเมื่อทำผิดกฎของโรงเรียน

พระเยซูถูกข่มขืนไม้กางเขนซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการรับเอาความตายที่เราทุกคนควรได้รับเมื่อเราปฏิเสธพระเจ้า เพื่อรับเอาการลงโทษของเรา - ไว้ที่พระองค์

สามวันให้หลัง พระองค์กลับคืนสู่ชีวิต เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ความตายจึงไม่อาจทำอะไรพระองค์ได้! นี่เป็นสัญลักษณ์ว่าเมื่อเรากล่าวขอโทษต่อพระเจ้าที่เรปฏิเสธพระองค์ และมอบความวางใจแก่พระองค์ เราสามารถกลับมาสู่ชีวิตและรู้จักชีวิตที่บริบูรณ์ได้

สี่: ใครกำลังตัดสินใจเรื่องสำคัญของชีวิตคุณ?

ใครคือซีรีส์ เดอะ บิ๊กแบง อธิอร์ (The Big Bang Theory) บ้าง? ในเรื่องนี้ เชลดอนมีที่นั่งประจำบนโซฟาของเขาที่ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้นั่งได้ มัน

เป็นที่ของเขา! เราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันในชีวิตของเรา: เราพูดว่า “เฮ้ พระเจ้า พระองค์จะนั่งใจที่ของผมไม่ได้นะ ผมต้องนั่งตัดสินใจเอง!” แต่พระเจ้ารักเรามาก พระองค์ต้องการให้เรา รู้จักชีวิตที่แท้จริงอย่างที่พระองค์ได้สร้างไว้เพื่อเรา เพื่อช่วยเรา และแนะนำเรา เพื่อนั่งในที่ที่เป็นของพระองค์ในที่ที่ สำคัญในชีวิตเรา

เราหลายคนสับสนว่าชีวิตนั้นคืออะไร เราต่อสู้กับความซึมเศร้า การทำร้ายตัวเอง การกินที่ผิดปกติ เราไม่มีความสุขกับภาพสะท้อนที่เราเห็นในกระจก เราไม่คิดว่าเราจะทำอะไรให้สำเร็จได้ เราไม่มีความสุขและเครียด...

พระเจ้าพูดว่า “เจ้ากำลังพลาดจากเป้าหมาย กลับมาหาเรา กล่าวคำขอโทษที่ปฏิเสธเรา และเราจะยกโทษให้เจ้า จงเชื่อวางใจในเรา และเราจะแสดงถึงชีวิตที่บริบูรณ์ ชีวิตจริง และเจ้าจะไม่ประสบการณืกับความตายเลย”

คุณไม่ได้เกิดมาด้วยความบังเอิญ คุณเป็นที่รัก พระเจ้าจะไม่บังคับให้คุณเชื่อวางใจในพระองค์ คุณต้องเลือกสำหรับตัวคุณเอง หันกลับมาหาพระเจ้า และมารู้จักชีวิตที่แท้จริง

ภาคผนวก: วิธีการของข่าว ประเสริฐ

กฎแห่งฝ่ายวิญญาณสี่ประการ
4laws.com

คำอธิบายคลาสสิกเรื่องพื้นฐาน
ข่าวประเสริฐของ บิลล์ ไบรท์ (Bill
Bright)

ประเด็นทั้งสี่
the4points.com

กฎฝ่ายวิญญาณทั้งสี่ ที่เน้นการพูด
กับอนุชน

วงกลมสามวง

มีตัวอย่างมากมายบน YouTube และ
เป็นวิธีการเล่าข่าวประเสริฐแบบ
สั้นๆ และเรียบง่ายซึ่งออกแบบมา
เพื่อให้ง่ายสำหรับทุกคนที่ลองใช้

ภาคผนวก:

บทความเรื่อง “สิ่งหนึ่ง”^๑

บทความ “สิ่งหนึ่ง” สั้นๆ เหล่านี้ ถูกเขียนโดยนักประกาศที่มีประสบการณ์ โดยแต่ละคนได้เขียนสะท้อนเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งหรือเรื่องหนึ่งที่เราหวังว่าน่าจะได้รู้ตอนที่พวกเขาเพิ่งเริ่มต้นเทศนาประกาศข่าวประเสริฐ สามารถใช้บทความเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่จะกระตุ้นทุกคนในการอภิปรายเป็นกลุ่ม หรือมอบหมายให้อ่านที่บ้านหรือแค่อ่านเป็นข้อหนุนใจบนเส้นทางผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

สมาคม ลูอิส ปาลู - (Luis Palau Association)

ดำเนิน โดยความเชื่อ ไม่ใช่โดย สิ่งที่มองเห็น

- ‘เราดำเนินด้วยความเชื่อ ไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็น’
- 2 โครินธ์ 5:7

ผมได้ขียนพ่อของผมซึ่งคือ นักประกาศลูอิส ปาลู (Luis Palau) พูดถ้อยคำนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก น่าเสียดายของพ่อ ภาระใจของพ่อ ความเชื่อมั่นอันลึกซึ้งของพ่อ การเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เป็นการเดินทางด้วยความเชื่อตั้งแต่ต้นจนจบ

แน่นอนว่าพ่อได้เป็นแบบอย่างให้กับผมถึงความชื่นชมยินดีที่มาจากกรอมนงานต่อพระเยซู ไม่ใช่แค่ในงานพันธกิจเท่านั้นแต่ทั้งหมดชีวิตของพ่อ มันคือการเดินทางในเส้นทางของการเป็นสาวกของพระเยซู คือการเชื่อฟังพระคริสต์ไม่ว่าการทรงเรียกของเรานั้นจะเป็นอะไรก็ตาม ผมหวังว่าผมจะรู้ความจริงนี้ในชีวิตให้เร็วกว่านี้ มันใช้เวลานานถึง 27 ปี กว่าที่ผมจะเข้าใจสิ่งนี้

พ่อมีชีวิตอยู่ในความจริงเรื่องนี้ ตั้งแต่วันแรกๆ ของการประกาศตามท้องถนนที่ ประเทศอาร์เจนตินา จนถึงปัจจุบัน ขณะที่พ่อเข้ารับการบัพติศมาด้วยเคมี บัพติศมาสำหรับบ่มเร่จปอดระยะที่ 4 พ่อใช้แต่ละวันให้

เป็นโอกาสพิเศษที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและก็เชื่อฟังพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำอีก

หนึ่งในบทกลอนที่พ่อชอบมากที่สุดของ ซี.ที. สตัดด์ (C.T. Studd) พูดว่า “ชีวิตนี้มีเพียงหนึ่งเท่านั้น ‘ไม่นานนักมันก็จะจากไป เหลือเอาไว้ก็แต่เพียงสิ่งที่ทำเพื่อพระคริสต์’” ทุกครั้งที่พ่อแบ่งปันเรื่องนี้กับผม พ่อจะคอยย้ำเตือนผมถึงคำถามที่พระเจ้าจะถามเราหลังจากที่ชีวิตบนโลกนี้ของเราเสร็จสิ้นแล้วว่า

“เจ้าได้ทำอะไรบ้างกับสิ่งที่เราให้เจ้าไว้ และเจ้าได้พาใครมาบ้าง”

มันเป็นบทเรียนที่ยากนะ กับการเรียนรู้ที่จะจดจ่อ กับสิ่งที่มีความสำคัญตลอดวันตลอดคืนและให้ความสำคัญกับข่าวประเสริฐเหนือกว่าสิ่งใด เพราะมันอาจจะนำไปสู่หนทางที่ไม่ง่ายนักแต่เท่าที่ผมรู้ในตอนนี้เป็นมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เราทุ่มเทชีวิตได้

- “เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่”
- เรามันใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน เพื่อบรรดาคนที่มิชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมา เพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย”

2 โครินธ์ 5:14-15

มันช่างเป็นสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่อะไรเช่นนั้น ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันข่าวดีแก่ผู้คนให้มากเท่าที่เราจะสามารถทำได้ เราอุทิศตนเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ ชนเขตรวงวิญญูณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อพระเยซูคริสต์ นำคริสตจักรมารวมเป็นหนึ่งเดียว และสร้างผลกระทบต่อเมืองต่างๆ ทั่วโลก

วันนี้ เป็นวันที่จะมีชีวิตอยู่ เป็นวันที่ดีที่จะเทศนา เป็นวันที่ดีที่จะได้ร่วมรับใช้ด้วยกันในหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ แม้ว่ามันจะไม่ง่ายก็ตาม เมื่อเราเรียนรู้ที่จะฟังพระเจ้าและวางใจในพระองค์ทุกวันเท่านั้นแหละ เราจึงจะได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่สุด

รอย คราวน์ (Roy Crowne) – กรรมการบริหารของ

ทั้งหมดนี้ คือพระคุณของพระเจ้า

เปาโลได้กล่าวถ้อยคำที่ลึกซึ้งแก่ชาวโครินธ์ เขาตระหนักดีว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนเขาจากการเป็นคนหนึ่งที่ “เกิดมาผิดปกติ” สู่การเป็นอัครทูต ความแตกต่างระหว่างทั้งสองสิ่งนี้ คือพระคุณของพระเจ้า ดังที่เปาโลได้กล่าวไว้:

● แต่โดยพระคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่ เป็นอยู่นี้ และพระคุณของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้านั้น ก็ไม่มีไรประโยชน์ ตรงกันข้าม ข้าพเจ้าตราตรามากกว่าพวกเขาทั้งหมด ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นคนทำ แต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ ทำ

1 โครินธ์ 15:10

ผมหวังว่าจะมีใครสักคนที่บอกเรื่องนี้กับผม ตอนที่เริ่มต้นพันธกิจในช่วงแรกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลย แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือพระคุณของพระเจ้า กฎแลสู่การทรงสถิตของพระเจ้าและการเข้าใจการทรงเรียกของพระเจ้าคือการกล่าวคำว่า “ขอบคุณ” เรามักจะคิดไปเองว่าทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับเรา ของประทานของเรา ความสามารถของเรา พันธกิจของเรา แต่แค่เพียงจะมีใครสักคนที่บอกกับผมตั้งแต่แรกว่าทั้งหมดนี้คือพระคุณของพระเจ้าและการเลือกของพระองค์ที่ได้เลือกเราและอวยพรเรา และเมื่อพระองค์ใช้เราเรียกผู้อื่นให้มาถึงพระองค์ นั่นก็เป็นพระคุณของพระเจ้าด้วย เมื่อคุณพบว่าของประทานที่คุณมีได้ถูกใช้มันก็ยังคงเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าอีกเช่นกัน

ดังนั้นก็ให้เราตระหนักว่าเราเพียงแค่ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำภายในเราและเราสำเร็จได้ก็เพราะพระเจ้าทรงกระทำผ่านเราเท่านั้น ถ้าผมได้รู้สิ่งนี้ตั้งแต่นั้น มันจะช่วยเอาความกดดันออกไปจากผมได้เยอะมากทีเดียว ผมจะได้ไม่จำเป็นต้องเสียพลังงานไปกับการแข่งขัน การตัดสินและการคิดว่ามันเป็นเรื่องของผม

สำหรับพันธกิจต่างๆ ที่ผมทำเคยผ่านมาและผ่านไปทุกคนที่ ผมรู้ว่าพวกเขาจะอย่างสวยงาม ความสำเร็จของพวกเขาส่วนมากจากการพึ่งพาพระคุณของพระเจ้า เปาโลกล่าวว่าตัวท่านเองทำงานหนักกว่าพวกเขา

ทั้งหมด และนั่นก็ยังเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า มันเป็นทางที่ดีที่สุดที่เราจะมีชีวิตอยู่โดยระลึกว่าเป็นเพราะความรักที่ไม่มั่งมีเงินของพระเจ้าที่ประทานแก่เราและฝึกฝนเราให้ทำในสิ่งที่ พระองค์ทรงเรียกให้เราทำ การมีชีวิตในของประทานแห่งพระคุณนี้หมายความว่าเราจำเป็นต้องให้เกียรติแก่พระองค์ตลอดเวลา เพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจกับพระเจ้าผู้ทรงเรียกเรา

เช่นเดียวกับความจริงใดๆ ก็ตาม ผมหวังว่าผมจะได้เรียนรู้มันตั้งแต่นั้นวันนั้น ผมก็ยังคงต้องดำรงอยู่ในความจริงนั้น เพื่อให้การทรงเรียกและพันธกิจของผมสำเร็จได้

แกวิน คาลเวอร์ (Gavin Calver) – ผู้อำนวยการงานพันธกิจ

พระเจ้าทรงใช้ ความพยายามเล็ก ๆ ของเรอย่างน่าเหลือเชื่อ

สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทำตอนเริ่มเทศนาประกาศข่าวประเสริฐครั้งแรกคือแม้สิ่งที่ผมคิดว่าเล็กน้อยเกินกว่าที่จะเป็นประโยชน์ และจึงมีค่าน้อยมาก ก็ใช้การได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเรามอบให้กับพระเจ้า ประสบการณ์ได้สอนให้ผมเสาะหาการปลอบโยนอันยิ่งใหญ่จากในพระคัมภีร์ โดยเฉพาะเรื่องการเลี้ยงอาหารคนจำนวน 5,000 คนในยอห์นบทที่ 6 เมื่อคุณนับรวมผู้หญิงและเด็ก ๆ คุณจะพบว่ามันจำนวนอยู่ที่ประมาณ 11,000 คนหรือ 15,000 คนที่กำลังหิวโหยอยู่กลางแจ้งในเวลาอาหารเที่ยง

อันตรู่ว้าวเข้าไปหาพระเยซู และพูดว่า ‘ทีนี้ มีเด็กชายคนหนึ่งมีขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนกับปลาสองตัว แต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้?’ (ยอห์น 6:9) อันตรู่วิวไม่เข้าใจว่าของถ้อยเล็กน้อยนี้จะช่วยได้อย่างไร แต่แม้ว่าเขาจะขาดความตระหนักฝ่ายวิญญาณ เขาก็ยังรู้มากพอที่จะนำมาให้พระเยซู เขารู้ว่าอาหารกลางวันที่ยาวอยู่ตรงหน้าเขานั้นไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงผู้ชายหิวโหยหนึ่งคนด้วยซ้ำ แต่เขาอยู่กับพระเยซูผู้ซึ่งทำสิ่งอัศจรรย์ได้ และดังนั้นเขาจึงนำเรื่องนี้มาให้อัครทูตด้วยเหตุนี้ พระเยซูจึงทรงเลี้ยงอาหารให้คนทั้งฝูงกว้างอย่างเหลือเฟือ อันตรู่วิวคงประหลาดใจไม่แพ้คนอื่น ๆ แต่เขาก็เริ่มเข้าใจว่าพระเยซูองค์นี้สามารถทำอะไรที่ดูเล็กน้อยสำหรับเราและใช้มันได้อย่างน่าเหลือเชื่อ

นี่เป็นความจริงสำหรับนักประกาศอย่างเราในยุคนี้นะ ด้วย พระองค์ทรงสามารถใช้สิ่งเล็กน้อยที่เรามอบถวาย และสิ่งต่างๆ ที่เราทำด้วยทรัพยากรอันน้อยนิด เพื่อให้กลายเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคาดฝันได้ ความจริงที่ธรรมดาและเรียบง่ายนี้ ก็คือถ้าพระเยซูอยู่ข้างเรา ทุกสิ่งเป็นไปได้

ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราคิดว่าเราไม่มีอะไรที่จะถวายได้ เมื่อเราคิดเองว่าจะไม่มีใครตอบสนองเราหรอก เรายังจำเป็นต้องนำสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้มาให้พระเยซู เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงรับเอาอาหารกลางวันอันน้อยนิดของเด็กชายคนหนึ่งมาและเลี้ยงผู้คนเป็นพันๆ คน พระองค์สามารถใช้ความพยายามในการประกาศข่าวประเสริฐที่ดูเล็กน้อยและทำให้เกิดผลได้อย่างเหลือเชื่อ พระองค์สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ผ่านความพยายามเล็กๆ ของเรา

เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงการตัดสินตัวเองอย่างหนักด้วยการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างไม่มีธรรม เพราะดูเหมือนจะมีบางคน ที่พูดถึงเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ในการนำคนมาถึงพระเยซูชนบทไฟฟ์บ้าง ที่สวนสาธารณะบ้างและทุกๆ ที่ เรื่องเล่าแบบนี้อาจทำให้เราที่เหลือรู้สึกที่เราจะไม่ผ่านมาตรฐาน ขอผมพูดอะไรบางอย่างให้ชัดเจนนะ - เราทำไม่ได้! เราเป็นแค่ประกาศกรรณยานที่มีชีวิตในเรื่องราวของคุณของพระเจ้า ไม่ใช่สักสมเรื่องราวของฮอลลีวูด

เราต้องเฉลิมฉลองกับผลกระทบที่เราทำกับชีวิตของผู้อื่นในแต่ละวัน ไม่ใช่แค่เพียงแค่ช่วงเวลาโครอสเท่านั้น (ช่วงเวลาที่เราเจ้านัดหมายไว้อย่างอัศจรรย์) เราทุกคนสามารถนำสิ่งเล็กๆ ของเราไปหาพระเยซูได้ และพระองค์จะทรงใช้มันเพื่อช่วยนำผู้อื่นมาสู่พระองค์ต่อไป เราทุกคนสามารถนำสิ่งที่เราเห็นว่า เป็นเพียงผลงานอันเล็กน้อยมาและพระเยซูสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนชีวิตของผู้คนจำนวนมากได้ นี่คือนสิ่งที่ผมนึกหวังว่าน่าจะมีคนบอกผมตั้งแต่ออนแรก

ราเชล จอร์แดน-วูล์ฟ (Rachel Jordan-Wolf) – คริสต์จักรแห่งอังกฤษ

ลูกชิ้นและท่าต่อไป

ยี่สิบแปดปีที่แล้ว ฉันได้ยื่น จอร์จ เวอร์เวอร์ (George Verwer) พุดในการเรียกคนหนุ่มสาวให้มุ่งมั่นต่อการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก ฉันตอบรับคำท้าทายนั้น และผ่านมายี่สิบแปดปีแล้วฉันยังมุ่งมั่นอยู่ ดังนั้น นี่คือ “สิ่งหนึ่งที่คนอื่นบอกฉัน ที่ช่วยฉัน และฉันอยากมาแบ่งปันกับคุณ...”

เวอร์เวอร์ (Verwer) เขียนในหนังสือของเขาที่ชื่อ Revolution of Love: ว่า

“ฉันท้าทายคุณที่จะเป็นนักวิ่งแข่งมาราธอนเพื่อพระเจ้าในหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณล้มลง แต่ลุกขึ้น และกลับไปแข่งและเริ่มวิ่งอีกครั้ง เมื่อไหร่ที่คุณล้มเหลว เมื่อไหร่ที่คุณวิ่งลงมา ทันทีที่คุณรู้สึกว่ามีมือของคุณสัมผัสพื้นดิน ลูกชิ้น! และคุณจะพบว่าวันหนึ่ง ยี่สิบหรือสามสิบปีจากนี้ เหมือนกับผม คุณยังคงวิ่งแข่งอยู่; แม้อ่อนแรงบ้างในบางครั้ง บาดเจ็บบ้างบางครั้ง แต่ยังคงวิ่งต่อไปเพื่อพระเยซูคริสต์ให้เราวิ่งต่อไปด้วยกันเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและการประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลกกันเถอะ”

ฉันตื่นเต้นมากกับ แอดวานซ์ 2020 (Advance 2020) เพราะจะเป็น 30 ปีหลังจากที่จอร์จ เวอร์เวอร์ (George Verwer) ได้พุดไว้ มันเหมือนเป็นการตอกย้ำ ท้าทายคนรุ่นใหม่ หลายสิ่งกำลังไปผิดทาง คุณจะพบว่าเรื่องนั้นยาก แต่ความลับคือ จงลุกขึ้น และวิ่งต่อไป และในเวลา 30 ปี คุณเองก็สามารถส่งต่อข้อความและคำท้าทายที่ยิ่งใหญ่นี้ได้เช่นกันว่า “เรื่องสำคัญคือการเดินต่อไปไม่หยุด” ... คุณเองจะทำแบบนั้นไหมหรือในถ้อยคำของอัครสาวกเปาโลที่เขา กล่าวว่า

- “ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้...สิ่งหนึ่งที่
- ผ่านพ้นมา แล้วโน้มน้าวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า
- ข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับ
- รางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบ็องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์”

ฟิลิปป์ 3:12,14

สตีฟ อัปพอล (Steve Uppal) – ผู้นำอาวุโส คริสตจักร ออล เนชั่น เมือง วุลเวอร์แฮมป์ตัน

ประกาศพระคัมภีร์

เป็นเวลากว่า 31 ปีที่ผมได้รับเกียรติในการเทศนาข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ ถ้าผมสามารถย้อนกลับไปได้หาตัวผมในวันที่เป็นวัยรุ่นและให้คำแนะนำบางอย่างแก่ตัวผมคนนั้นได้ สิ่งนั้นคือการเทศนาพระคัมภีร์ ผมจะบอกตัวเองว่าอุทยานภาพที่แท้จริงแห่งการประกาศนั้นอยู่ในพระคำของพระเจ้าที่ประกาศออกมาอย่างกล้าหาญ ดังนั้นให้ทำตามในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้แล้ว...

อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน

และจงมีความสม่ำเสมอในวันฝ่ายวิญญาณในการรับพระวจนะของพระเจ้า แม้พระคำของพระเจ้าเพียงน้อยนิดที่ได้รับในทุกๆ วันก็ให้กำลังใจแก่คุณได้ สามารถเปลี่ยนแปลงคุณและทำให้คุณเติบโตขึ้นได้ จงจำไว้ว่าพระคัมภีร์กำลังอ่านตัวคุณด้วย - คือ พระคัมภีร์จะเผยให้เห็นสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเพื่อให้คุณเป็นเหมือนจอมเจ้านายของคุณมากขึ้น

ฟังการเทศนาที่ดี

ไม่ว่าจะเป็นการเทศนาแบบสดหรือพอดคาสต์ (podcast) คำเทศนาเหล่านี้จะกลายเป็นเหมือนขนมปังที่หล่อเลี้ยงฝ่ายวิญญาณ จิตวิญญาณและความคิดของคุณในวิถีทางในการคิดและการมองโลก จงถ่อมใจและเป็นคนที่รับการสอนได้เมื่อคุณได้ยินพระคำ

เรียนรู้พระคัมภีร์

ลองหยิบหนังสือ, หัวข้อ, คำ หรือบุคคลในพระคัมภีร์ และศึกษาให้เจาะลึกลงไป การศึกษาเรียนรู้พระคัมภีร์จะทำให้คุณหยั่งรากลงลึกได้มากขึ้น จงทำให้การเรียนรู้พระคัมภีร์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณ ใช้เวลากับการเรียนรู้พระคัมภีร์ทุกสองสามวันหรือสัปดาห์ละครั้ง - จงสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งในจังหวะชีวิตของคุณ

ท่องจำข้อพระคัมภีร์ ข้อหนึ่ง, ตอนหนึ่ง,

ทั้งบทหรือพระคัมภีร์ทั้งเล่ม นี่อาจฟังดูน่ากลัวเล็กน้อยในตอนแรก แต่คุณสามารถทำได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ การสามารถอ้างอิงพระคัมภีร์ขณะประกาศได้จะเพิ่มฤทธิ์อำนาจและกำลังใน

ฝ่ายวิญญาณให้กับคำพูดของคุณได้อย่างที่ไม่มีสิ่งใดเหมือน

ใคร่ครวญพระคำ

จงให้ความคิดจิตใจของคุณเกี่ยวพระคำของพระเจ้าตลอดทั้งวัน ไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็ตามหรือกำลังจะขึ้นเตียงนอน - เอาพระคำไปด้วย คิดใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยและฝังความจริงเข้าไปในตัวคุณ

อธิษฐานพระคัมภีร์

ใช้คำอธิษฐานจากหนังสือสดุดีหรือคำอธิษฐานของอัครสาวกเพื่ออธิษฐานกลับกับพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดในชีวิตแห่งการอธิษฐานที่มีฤทธิ์อำนาจได้เท่ากับการอธิษฐานพระวจนะของพระเจ้ากลับแก่พระองค์ เมื่อคุณกำลังอธิษฐานตามพระวจนะของพระองค์ ซึ่งจะให้ความเชื่อมากขึ้นสำหรับคำอธิษฐานของคุณ อุทยานภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า ดังนั้นจงเทศนาพระคำไม่ใช่เทศนาความคิดอันชาญฉลาดและเรื่องราวต่างๆ จงอยู่ให้ห่างจากแฟชั่นหรือสิ่งนิยมตามสมัยเพียงชั่วประเดี๋ยวที่ผ่านมาและก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว อยาทำโอกาสในการประกาศไปกับการแบ่งปันความคิดเห็นของคุณ แต่จงแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้า เพราะพระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นนิรันดร์และมีฤทธิ์อุทยานภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิต

คำถามเพื่อการตรวจสอบ

“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์” (สดุดี 139:23)

ยอมรับ กันและกัน (โรม 15:7) สารภาพ ความผิดของตัวเองต่อกันและกัน (ยากอบ 5:16)
หนุนใจ ชักกันและกันและเสริมสร้างกันและกัน (1 เธสะโลนิกา 5:11)

“เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อม เหมือนอย่างที่พระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม” (มัทธิว 5:48)

นิมิตในชีวิตของฉันชัดเจนแค่ไหน?	ความสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ของฉันเป็นอย่างไรบ้าง?
นิมิตในงานที่ฉันมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยมีความชัดเจนแค่ไหน?	ความสัมพันธ์กับคนที่ฉันทำงานรับใช้ด้วยดีไหม? (เพื่อน, ผู้นำ, เพศตรงข้าม)
ฉันรู้สึกสนุกในสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ไหม?	ฉันตอบสนองต่อความหิว, ความโกรธ, ความโดดเดี่ยวหรือความเหนื่อยล้าได้ดีขนาดไหน?
ฉันรู้สึกถึงความยินดีของพระเจ้าในสิ่งที่ฉันกำลังทำไหม?	ฉันใช้ความคิดที่ไม่เหมาะสมด้านตัณหาทางเพศบ้างไหม?
ฉันเป็นคนมุ่งมั่นจริงจังกับตัวเองแค่ไหน?	ฉันพักผ่อนอย่างเพียงพอไหม?
ฉันกำลังแสวงหาการติดสนิทกับพระเยซูไหม?	ฉันบริหารเวลาของตัวเองได้ดีไหม?
ฉันได้สร้างพื้นที่สำหรับการอธิษฐานอย่างเพียงพอไหม?	ฉันใช้เวลาว่างในทางที่ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของฉันได้ดีไหม?
ฉันได้ใช้เวลาส่วนตัวในการศึกษาพระคัมภีร์ไหม?	ฉันมีสมดุลที่ดีในคริสตจักร, งานและชีวิตที่บ้านดีไหม?
วันในพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ชีวิตสำหรับฉันไหม?	ฉันได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนไหม?
ฉันกำลังแสวงหาหลักฐานยืนยันฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในชีวิตและงานรับใช้ของฉันไหม?	ฉันได้เอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับสื่อที่ล่อลวงทางเพศบ้างไหม?
สำหรับฉันแล้วพระเยซูเป็นจริงไหม?	ฉันพ่ายแพ้ด้านใดในชีวิตของฉัน: ความริษยา, ความไม่บริสุทธิ์, การชอวิพิกานซ์, ความหงุดหงิด, ขี้น้อยใจหรือการไม่ไว้วางใจ?
ฉันเป็นคนที่สามารถรับการสอนและรับการตรวจสอบได้ไหม?	ฉันบริหารการเงินของฉันได้ดีไหม?
ฉันมีความพร้อมเสมอและเข้าถึงได้ง่ายไหม?	ฉันได้ให้ผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อไหม?
ฉันเป็นผู้รับฟังที่ดีไหม?	ฉันเลือกที่จะไม่อิจฉาผู้อื่นไหม?
ฉันยอมเปิดเผยด้านที่อ่อนแอของตัวเองต่อผู้อื่นไหม?	ฉันเลือกจะไม่บ่นหรือวิจารณ์ไหม?
ฉันเป็นผู้มีน้ำใจด้วยหัวใจของผู้รับใช้ไหม?	ฉันเดินอยู่ในความบริสุทธิ์ ถูกต้องทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่นไหม?
ฉันเป็นคน เชื่อถือได้ไหม?	ฉันแน่ใจและมั่นใจไหม?
ฉันรักษาสัญญาที่ฉันให้ไว้ไหม?	ฉันพร้อมที่จะรับความเสี่ยงไหม?
ฉันได้ยึดมั่นในมุมมองที่ดีต่อสุขภาพไหม?	ฉันได้ตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นไว้ไหม?
ฉันรับมือกับความกดดันได้ดีไหม? (จากคน, งาน, สถานการณ์ต่างๆ)	ฉันเต็มใจที่จะเสียสละไหม?
สุขภาพของฉันเป็นอย่างไรบ้าง?	ฉันยังคงพยายามอย่างเต็มที่และดีที่สุดในด้านใดด้านหนึ่งไหม?
ฉันเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไหม	ฉันให้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขับเคลื่อนในชีวิตของฉันไหม?
การนอนหลับของฉันดีไหม?	ฉันยึดการไม่ให้อภัยจากใครคนใดคนหนึ่งอยู่ไหม?
ฉันได้อนุญาตให้ความคิดของฉันจมดิ่งไปในความคิดที่ไม่เหมาะสมไหม?	ฉันมุ่งมั่นที่จะมีอิสรภาพจากสิ่งไม่ดีหรือมปรการในชีวิตไหม?
ฉันได้นึกถึงคนป่วย คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือคนขัดสนไหม?	
ครอบครัวของฉันมีความสุขไหม?	

“จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาวความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับว่าพระองค์ในหนทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น อย่าคิดว่าตนมีปัญหา จงยำเกรงพระยาห์เวห์ และจะพ้นจากความชั่วร้าย” สุภาษิต 3:5-7 THSV11



สำหรับชาวประเสริฐ
นั้น ไม่มีแผนสำรอง



ADVANCEGROUPS.ORG